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คํานํา 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างประชาธิปไตยแบบยั่งยืนและ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล และเป็นเรื่องที่สังคมไทยกําลังให้ความสนใจและมุ่งพัฒนาประเทศเพื่อก้าวไปสู่
สังคมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการดําเนินงานของรัฐ หากมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ้นเท่าใด จะส่งผลให้หน่วยงานสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น หน่วยงานของรัฐ จึงต้องดําเนินงานโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และ 
ร่วมตรวจสอบ อาทิเช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูล 
และการเสริมสร้างอํานาจตัดสินใจให้แก่ประชาชน เป็นต้น การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่จํากัดเพียง
แค่ในหน่วยงานของรัฐเท่านั้น โครงการหรือกิจการของภาคเอกชนบางประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือชุมชน ยังมีบทบังคับให้ต้องดําเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ รวมทั้ง บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้รัฐต้องดําเนินการตาม
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การตัดสินใจทางการเมือง การจัดทําบริการสาธารณะ  
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ และบัญญัติ ให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน สิทธิชุมชน สิทธิในการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย สิทธิในการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และการออกเสียงประชามติ เป็นต้น  

 การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนของสังคม
จะต้องร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อนําไปสู่ประโยชน์สุข
ของประชาชน คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ในฐานะได้รับ
มอบหมายให้พิจารณาศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงดําเนินงานโดยมุ่งเน้นศึกษาการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษากระบวนการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมทั้ง พิจารณาศึกษากรณีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนของตน  

 รายงานเล่มนี้ ได้รวบรวมผลการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ของคณะ 
อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ผลการประชุม ผลการจัดสัมมนา และผลการศึกษาดูงาน ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลในวงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและพัฒนาการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนต่อไป 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สํานักกรรมาธิการ ๒ 
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สารบัญ 
 

 เรื่อง               หน้า 
 
บทสรุปผู้บริหาร             ๖ – ๑๙ 

สรุปผลการพิจารณา 
 
๑. พิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งต่าง ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการ  ๒๑ 
 และพิจารณากําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
 
๒. พิจารณาศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๒๗ 
 การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
๓. พิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนจากโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ๕๓ 
 
๔. พิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๗๕ 
 จากองค์กรภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง และมีผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ 
 
๕. พิจารณาศึกษากรณีปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของราษฎร  ๗๙ 
 บริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
 
๖. พิจารณาศึกษากรณีปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์  ๙๙ 
 อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กรณีได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 จากการปลูกต้นยูคาลิปตัส บนเทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา  
 และกรณีขอให้ยกเลิกป่าเตรียมการโคกสูง– บ้านดง  
 และออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร 
 
๗. พิจารณาศึกษากรณีปัญหาการบุกรุกที่ดินที่มีเอกสารสิทธิของราษฎร  ๑๑๗ 
 บ้านห้วยพระ อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 
๘. พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๑๒๓ 
 
๙. พิจารณากําหนดโครงการหรือกิจกรรมของคณะอนุกรรมาธิการ  ๑๒๗ 
 และพิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมาธิการ  
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ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก  
 รายนามคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 รายนามที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ภาคผนวก ข  
 ประกาศคณะกรรมาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินรอบเขื่อนอุบลรัตน์ 

 ภาคผนวก ค  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ลําดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 พัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยในอดีต 

 ภาคผนวก ง 
 รายชื่อฝ่ายเลขานุการประจําคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน  

รายนามผู้จัดทํา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สภาผู้แทนราษฎร เป็นกลไกหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๒ (๒๔) 
กําหนดให้คณะกรรมาธิการมีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริม และ
เผยแพร่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วิถีคิดและ 
วิถีปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตยรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน การคุ้มครองผู้เสียหายจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐทุกระดับ  

จากกรอบอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการดังกล่าว และข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร พ .ศ . ๒๕๕๑ ข้อ ๘๘ ในการประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง  
การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
ที่ประชุมได้มีมติตั้ง คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ขึ้นมาคณะหนึ่ง ทําหน้าที่
พิจารณาศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และพิจารณาศึกษาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่
คณะกรรมาธิการมอบหมาย และรายงานผลการพิจารณาศึกษาให้คณะกรรมาธิการรับทราบ 

 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ดําเนินงานตามกรอบอํานาจหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ โดยในการพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ คณะอนุกรรมาธิการ
มุ่งเน้นศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ 
และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยคณะอนุกรรมาธิการกําหนดให้มีการพิจารณาศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง 
ในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า มีความสําคัญและน่าสนใจ รวมทั้ง พิจารณาศึกษาประเด็น
ปัญหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ สําหรับขั้นตอนการพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ  
คณะอนุกรรมาธิการจะดําเนินการจัดประชุมและเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือภาคประชาชน เข้าร่วมประชมุ ส่วนประเด็นปัญหาที่มีประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรม หรือขอ
ความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับความเดือดร้อน คณะอนุกรรมาธิการจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
นําเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งเสนอแนะ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ส่วนประเด็นปัญหาที่คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า มีความสําคัญและจําเป็นต้องศึกษาข้อมูล
ข้อเท็จจริงในพื้นที่เพิ่มเติม คณะอนุกรรมาธิการจะรายงานผลการพิจารณาศึกษา พร้อมทั้งความเห็น
เสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา เพื่อมีมติให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน จัดประชุม หรือสัมมนา  
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เพื่อเปิดเวทีให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริงร่วมกัน อันจะนําไปสู่ความเข้าใจและการ
แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในการประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  ๑) นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์  เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒) นายสุพล  ฟองงาม   อนุกรรมาธิการ 
  ๓) นางมุกดา  พงษ์สมบัติ   อนุกรรมาธิการ 
  ๔) นายวราวงษ์  พันธุ์ศิลา  อนุกรรมาธิการ 
  ๕) นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ  อนุกรรมาธิการ 
  ๖) นายวรวุฒิ  หงส์สุธร   อนุกรรมาธิการ 
  ๗) นายสวัสดิ์  เรวรรณ์   อนุกรรมาธิการ 
  ๘) นางจิราภรณ์  วิริยะพงษากุล  อนุกรรมาธิการ 
  ๙) นายไพโรจน์  คุนผลิน   อนุกรรมาธิการ 
    ๑๐) นางมนพร  เจริญศรี   เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ  

 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีมติให้อนุกรรมาธิการ ในคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน พ้นจากตําแหน่ง และมีมติ
แต่งตั้งอนุกรรมาธิการ ดังนี้ 
 - การประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้ 
นางจิราภรณ์  วิริยะพงษากุล พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมาธิการ และมีมติตั้ง นายจิรชัย  เชาวลิต  
เป็นอนุกรรมาธิการ 
 - การประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๓๖ วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้  
นายวรวุฒิ  หงส์สุธร พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมาธิการ และมีมติตั้ ง นายปัญญา  จินตะเวช  
เป็นอนุกรรมาธิการ 
 - การประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๕๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุม 
มีมติให้ นายจิรชัย  เชาวลิต พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมาธิการ และมีมติตั้ง นายพชรนน  คณาโชติโภคิน 
เป็นอนุกรรมาธิการ  
 - การประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๗๔ วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้  
นายปัญญา  จินตะเวช  พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมาธิการ และมีมติตั้ ง นายสุภาพ  นามโสม  
เป็นอนุกรรมาธิการ  
 - การประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๗๖ วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้ 
นางมนพร  เจริญศรี พ้นจากตําแหน่ง อนุกรรมาธิการ และมีมติตั้ ง นางฉวีวรรณ  ป้องพาล  
เป็นอนุกรรมาธิการ  
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 การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้ 

 ๑. การประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ จํานวน ๓๙ ครั้ง โดยมีประเด็นการพิจารณา
ศึกษา ดังนี้ 
 ๑) พิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งต่าง ๆ และพิจารณากําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒) พิจารณาศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๓) พิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนจากโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ 
โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิต
ปิโตรเลียมน้ําพอง และกิจการขนส่งถ่านหิน จังหวัดสมุทรสาคร 
 ๔) พิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน จากองค์กรภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง
และมีผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ 
 ๕) พิจารณาศึกษากรณีปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของราษฎร บริเวณรอบเขื่อน 
อุบลรัตน์ ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
 ๖) พิจารณาศึกษากรณีปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น กรณีได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปลูกต้นยูคาลิปตัส บนเทือกเขา 
ภูเก้า – ภูพานคํา และกรณีขอให้ยกเลิกป่าเตรียมการโคกสูง– บ้านดง และออกเอกสารสิทธิให้กับ
ราษฎร 
 ๗) พิจารณาศึกษากรณีปัญหาการบุกรุกที่ดินที่มีเอกสารสิทธิของราษฎร บ้านห้วยพระ 
อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 ๘) พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 ๙) พิจารณากําหนดโครงการหรือกิจกรรมของคณะอนุกรรมาธิการ และพิจารณาทบทวน
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมาธิการ  

 ๒. การจัดสัมมนา จํานวน ๑ ครั้ง 
 คณะอนุกรรมาธิการจัดทําโครงการสัมมนา เรื่อง“แนวทางพัฒนากระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนแบบการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” 
เสนอต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีมติเห็นชอบและให้ดําเนินการจัดสัมมนาเรื่องดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 

 ๓. การศึกษาดูงาน จํานวน ๔ ครั้ง  
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนของประชาชน และรายงานผลการ
พิจารณาศึกษา และร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อศึกษากรณีปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
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 - วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานกรณีปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินของ
ประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ณ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
 - วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานกรณีแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและ
ที่ดินทํากินของประชาชน ในเขตพื้นที่ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้อง
ประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจําหน่ายสินค้า OTOP เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภอ 
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
 - วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศึกษาดูงานกรณีปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปลูก 
ต้นยูคาลิปตัสบนเทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา และศึกษาข้อร้องเรียนของราษฎร กรณีขอให้ยกเลิก 
ป่าเตรียมการ โคกสูง – บ้านดง และการออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร ณ เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์ 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
 - วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา) ศึกษาดูงานด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียม 
น้ําพอง ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

 ๔. ตั้งคณะทํางาน จํานวน ๑ คณะ  
 คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้รายงานผลการพิจารณาศึกษา กรณี
ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินของประชาชนบริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ และเสนอขอมติที่ประชุม
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตั้ง
คณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ จํานวน ๒๙ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาค
ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และประชาชน และในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๗๓  
วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ 
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาศึกษา กรณีปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ํา
เขื่อนอุบลรัตน์จนทําให้ราษฎรเกิดความสับสน และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และกําหนด
แนวเขตให้มีความชัดเจน และพิจารณาศึกษากรณีการคืนพื้นที่หัวงานเขื่อนอุบลรัตน์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาศึกษากรณีปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินของราษฎรรอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ คณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณ
รอบเขื่อนอุบลรัตน์ มีการประชุม จํานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – 
๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  
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ผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพราะเป็นกระบวนการที่ทําให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และทําให้
รัฐหรือผู้ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ได้รับทราบข้อมูล หรือความคิดเห็นจากประชาชน เป็นข้อมูล
ประกอบการศึกษาและการตัดสินใจว่า สมควรดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามหลักสากลที่ใช้ในบรรดาประเทศ
ที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย แบ่งออกเป็นสองแนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง เป็นการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนโดยผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และแนวทางที่สอง เป็นการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียโดยตรง โดยใช้ทั้งสองแนวทางควบคู่กันไป 
กล่าวคือ นอกจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกลไกของ
รัฐสภาแล้ว ยังต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง และต้องให้ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีวิธีการให้ข้อมูลและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนหลากหลายวิธี ซึ่งหน่วยงานหรือผู้ดําเนินโครงการ สามารถเลือกดําเนินการได้ตาม
สถานการณ์  
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 กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 แม้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า 
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาต หรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น 
ไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ” จากบทบัญญัติ
ดังกล่าว ทําให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน แต่ร่างกฎหมายยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ต่อมารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ใน มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แต่มีการตัด
ข้อความ “ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ” ออกไป  
เมื่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงไป ทําให้หลักการและนโยบายในการตรากฎหมายว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ ได้บัญญัติรับรองสิทธิ
ของประชาชน ในการรับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผล ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจส่งผลกระทบต่อตนหรือชุมชน หรือมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๗ (๑) และ (๒) บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง แต่กฎหมาย 
ที่บังคับใช้ ยังไม่สามารถทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ 
และยังไม่มีการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนในการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน จึงทําให้หลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน ยังคงมีความพยายามที่จะให้มี
การตรากฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป   
 แม้จะยังไม่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ฝ่ายบริหารเห็นว่าสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมทั้ง แนวทางในการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง โดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้
ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ระเบียบ
ดังกล่าว มีข้อจํากัดในการบังคับใช้เฉพาะโครงการหรือกิจการของรัฐ ไม่มีผลบังคับกับการดําเนิน
โครงการหรือกิจการของเอกชน เนื่องจากมีสถานะเป็นระเบียบซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร เรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนเห็นว่า
เป็นช่องว่างของกฎหมาย ทําให้โครงการหรือกิจการของเอกชนบางประเภท ซึ่งไม่อยู่ในบังคับต้องจัด 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องผ่าน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งที่โครงการหรือกิจการบางประเภท อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน 
อาทิเช่น กรณีการเปิดกิจการสถานีบริการแก๊สในพื้นที่ชุมชนบางแห่ง เป็นต้น คณะอนุกรรมาธิการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเห็นว่า สมควรให้มีการตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการมีส่วน



~ ๑๓ ~ 
 

ร่วมของประชาชน และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มีความชัดเจนและครอบคลุมโครงการ
หรือกิจการที่ยังมีช่องว่างจากระเบียบและประกาศของหน่วยงาน ซึ่งหากมีการตรากฎหมายดังกล่าว
สํ า เ ร็ จ  จะ เป็ นการยกระดั บ เ รื่ อ งการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนที่ หน่ วย ง านของรั ฐ และ 
ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสําคัญและดําเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังมากขึ้น 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง 
กําหนดให้ต้องศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้ง กําหนดให้
องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบ ก่อนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว จากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานผู้อนุมัติ อนุญาต เจ้าของโครงการ และภาคประชาชน มีความตื่นตัวมากขึ้น  
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกําหนดประเภทโครงการที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จํานวน ๑๑ ประเภท ต้องศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA) และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน ในส่วนของภาคประชาชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทําให้
ประชาชนให้ความสําคัญกับสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น มีการเรียกร้องสิทธิในการรับรู้
ข้อมูลข้อเท็จจริงในโครงการ ร่วมเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินโครงการ เนื่องจากมีการ
ดําเนินโครงการพัฒนาหรือกิจการของภาครัฐหรือเอกชนบางแห่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต 
และสุขภาพของประชาชน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ออกมาเรียกร้องและคัดค้านการดําเนิน
โครงการ บางกรณีมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ระงับโครงการ และมีประชาชนออกมา
เรียกร้องสิทธิและคัดค้านโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ออกไปในวงกว้าง เนื่องจากเกรงกลัวว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทําให้ภาครัฐและภาคเอกชนผู้ดําเนินโครงการ มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงาน โดยได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มากขึ้น มีการศึกษาและจัดตั้งส่วนงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดให้ประชาชนได้เข้ามามี 
ส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจากได้ตระหนักแล้วว่า หากประชาชนไม่ยอมรับและไม่ให้ความร่วมมือแล้ว 
โครงการจะไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ ในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเห็นว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่ไม่มีประสิทธิภาพ การชี้แจงข้อมูลโครงการเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นไม่ครบถ้วนรอบด้าน ประชาชนไม่มีความเข้าใจในข้อมูลโครงการ ผู้ดําเนินงานจัดรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนขาดความจริงใจและไม่มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน เหตุการณ์ดังกล่าว  
เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องเร่งบูรณาการงาน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเริ่ม
ตั้งแต่การปรับแนวคิดและทัศนคติให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สร้างองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน ผลักดันกฎหมายหรือ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
โครงการในพื้นที่ตั้งโครงการ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้โครงการ  
 นอกจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ต้องดําเนินการก่อนดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังได้กําหนดให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ดําเนินการเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีการพิจารณาศึกษาเพื่อ
ติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งผลการพิจารณา
ทราบว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมาย
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เนื่องจากยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดให้องค์กรอิสระ
เป็นองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรของรัฐ ความซ้ําซ้อนขององค์กร รวมทั้ง สถานะตามกฎหมายของ
องค์กรดังกล่าว 

 การพิจารณาศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้แก่ 
โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานี
ผลิตปิโตรเลียมน้ําพอง และกิจการขนส่งถ่านหิน จังหวัดสมุทรสาคร  

 คณะอนุกรรมาธิการมุ่งศึกษาขั้นตอน กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุมพิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในโครงการ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งจากการ
พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการน้อย และ
ไม่เข้าใจข้อมูลทางวิชาการที่มีศัพท์เทคนิคจํานวนมาก ซึ่งการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนดังกล่าว ประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการได้อย่างแท้จริง 
ประชาชนมีความกังวลในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ จนเกิดการต่อต้านคัดค้านโครงการ 
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจให้กับประชาชน โดยการเปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงในโครงการให้ครบถ้วนรอบด้าน  
ทั้งข้อดี และข้อเสีย รับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลของประชาชน หามาตรการในการป้องกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และกําหนดค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
ความยุ่งยากของการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ความหลากหลายของประชาชน 
ในแต่ละชุมชนซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ผู้ดําเนินงานเรื่องดังกล่าวจึงต้องมีความจริงใจ  
มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ศึกษาทําความเข้าใจในวิถีชีวิตของ
ชุมชน จึงจะสามารถทําให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือในการศึกษาหรือการดําเนินโครงการ 
ในพื้นที่ได้ 
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 การพิจารณากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากเครือข่ายภาคประชาชน  
ซึ่งมีการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จและมีความเข้มแข็ง  
 คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น เข้าร่วมประชุม  
เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานขององค์กรภาคประชาชนที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งผู้แทน
ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้ชี้แจงการดําเนินงานขององค์กรและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และคณะอนุกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นว่า  
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน และร่วมกันสร้างจิตสํานึกให้กับ
ประชาชน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างแท้จริง ส่วนการดําเนินงานติดตาม 
การทุจริตของภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น หากปรากฏข้อมูลการทุจริตที่ชัดเจนแล้ว อาจนําเสนอ
เรื่องดังกล่าวให้สังคมได้รับทราบ เพื่อให้คนในสังคมตื่นตัวกับผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น  

 การพิจารณาศึกษากรณีปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของราษฎร บริเวณรอบเขื่อน 
อุบลรัตน์ ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
 สืบเนื่องจากมีราษฎรร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีปัญหาความไม่ชัดเจนของ
แนวเขตและมีปัญหาการทับซ้อนกันของพื้นที่ของหน่วยงานที่อยู่รอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ ทําให้
ประชาชนที่อาศัยและทํากินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เกิดความสับสนในการติดต่อประสานงาน และเกรงกลัว
จะถูกดําเนินคดี และมีราษฎรต้องการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ  
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว  
คณะอนุกรรมาธิการจึงได้มีการจัดประชุม โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้ร้องเรียนเข้าร่วม
ประชุม และได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ เพื่อศึกษาข้อมูล
ข้อเท็จจริงและจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์  
โดยที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการตั้งคณะทํางาน ซึ่งคณะทํางานประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดําเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ 
ได้มีมติตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีคณะอนุกรรมาธิการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นร่วมเป็นคณะทํางานดังกล่าว สําหรับผลการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงใน
พื้นที่นั้น  ผู้แทนหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้ (กรมป่าไม้) และอุทยานแห่งชาติน้ําพอง (กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)  ได้ชี้แจงว่า หน่วยงานมีข้อมูลพิกัดพื้นที่ที่ชัดเจน และต้องการที่จะร่วมกันแก้ไข
ปัญหาแนวเขต และปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ดังกล่าว เพียงแต่ขาดเจ้าภาพในการดําเนินการ ซึ่งจาก
การประชุมคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ ๑ จังหวัดขอนแก่นและอําเภออุบล
รัตน์ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเดินสํารวจกําหนดแนวเขตให้มี
ความชัดเจน สําหรับพื้นที่ที่มีปัญหาการทับซ้อนซึ่งอยู่ในเขตของป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้และอ่างเก็บน้ํา
เขื่อนอุบลรัตน์ เมื่อเดินสํารวจแนวเขตร่วมกันแล้ว หน่วยงานทั้งสองจะทําความตกลงเกี่ยวกับพื้นที่ทับ
ซ้อนตามระเบียบของหน่วยงานในลําดับต่อไป กรณีการขอพิสูจน์สิทธิของราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
และกรมป่าไม้ หน่วยงานจะทําการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิของราษฎรเป็นการเฉพาะรายตามขั้นตอนของ
กฎหมาย แต่หน่วยงานมีนโยบายในการผ่อนผันการจับกุม โดยให้ประชาชนที่ขอพิสูจน์สิทธิอยู่อาศัยใน
พื้นที่ได้ชั่วคราวระหว่างการตรวจพิสูจน์สิทธิ ส่วนกรณีการคืนพื้นที่หัวงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
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ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่สนใจและต้องการทราบความคืบหน้าการดําเนินการของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้จัดส่งรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาที่ดินจั งหวัดขอนแก่น  ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๖  วันพุธที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ซึ่ งที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ ส่งเรื่องการขอคืนพื้นที่หัว
งานเขื่อนอุบลรัตน์ไปยังคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อ
พิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด
ขอนแก่น ส่งคืนพื้นที่ให้คณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติว่าจะมอบพื้นที่ให้หน่วยงานใดดําเนินการต่อไป  

 การพิจารณาศึกษากรณีปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ 
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กรณีได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปลูกต้นยูคาลิปตัส  
บนเทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา และกรณีขอให้ยกเลิกป่าเตรียมการโคกสูง – บ้านดง และออกเอกสาร
สิทธิให้กับราษฎร  

 ราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร้องเรียนว่าได้รับ 
ความเดือดร้อนเนื่องจากพื้นที่เทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา ที่มีการปลูกต้นยูคาลิปตัส มีความแห้งแล้งมาก 
ราษฎรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการปลูกต้นยูคาลิปตัส และปลูกต้นไม้ชนิดอื่นทดแทน  
เพื่อคืนผืนป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศ และได้ร้องขอให้ยกเลิกป่าเตรียมการโคกสูง – บ้านดง และออก
เอกสารสิทธิให้กับราษฎร ในการนี้คณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการจึงได้มีการจัดประชุม โดยเชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม และร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาการเมืองฯ ณ เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟัง
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งราษฎร 
ในพื้นที่ได้ชี้แจงว่า สภาพป่าบริเวณที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสมีความแห้งแล้งมาก ไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติ และ
ต้นไม้ชนิดอื่นไม่สามารถเติบโตร่วมกับต้นยูคาลิปตัสได้ โดยเปรียบเทียบพื้นที่ป่าบริเวณข้างเคียงที่ไม่มี
การปลูกต้นยูคาลิปตัส มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้เกิดขึ้นหลากหลายพันธุ์ และมีระบบนิเวศที่ดีกว่า  
ซึ่งจากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพป่าของคณะอนุกรรมาธิการพบว่า สภาพพื้นที่ป่ายูคาลิปตัสกับสภาพ
พื้นที่ป่าในพื้นที่ใกล้เคียงแตกต่างกัน แต่ในการพิจารณาหน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่ายูคาลิปตัส  
มีประเด็นปัญหาที่ต้องศึกษา เนื่องจากพื้นที่ป่ายูคาลิปตัส เป็นสวนป่าอยู่ในความดูแลรักษาของ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งครบกําหนดระยะเวลาดูแลบํารุงรักษา และจะต้องส่งมอบ
คืนพื้นที่ ให้ กับกรมป่าไม้ เมื่อคืนพื้นที่แล้วจึงจะสามารถดําเนินการพิจารณาศึกษาทางเลือก  
ความเหมาะสม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ในการปลูกต้นไม้ชนิดอื่นทดแทน 
ต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่ดังกล่าวได้ จากการศึกษาดูงานและจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) ดําเนินการส่วนที่
เกี่ยวข้องในการส่งมอบพื้นที่สวนป่าให้กรมป่าไม้ ตามระเบียบของทางราชการ ปัจจุบันเรื่องดังกล่าว 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ และประสานส่งมอบคืนพื้นที่ระหว่างหน่วยงาน สําหรับผลการพิจารณา
แนวทางในการยกเลิกป่าเตรียมการโคกสูง – บ้านดง และการออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วย พื้นที่สวนป่าที่มีการปลูกไม้ยูคาลิปตัส อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จํานวน ๒ แปลง และพื้นที่ที่ราษฎรครอบครอง
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และทําประโยชน์ แต่เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี “ป่าโคกสูง – บ้านดง” ไม่สามารถออก
เอกสารสิทธิได้ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ติดตามผลการดําเนินการออกโฉนดที่ดิน โดยแจ้งให้สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดขอนแก่น นําปัญหาดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการจําแนกที่ดินประจํา
จังหวัดขอนแก่น เพื่อจะได้นําข้อมูล รายละเอียดปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้ป่าโคกสูง – บ้านดง เป็นเขต
ป่าไม้ถาวร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ซึ่งมีราษฎรอาศัยและทํากินอยู่ในพื้นที่และไม่มี
สภาพเป็นป่าไม้ การพิจารณาเรื่องดังกล่าว สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิจาณา
การยกเลิกป่าเตรียมการโคกสูง – บ้านดง และออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร โดยที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบให้ตั้งคณะทํางาน โดยให้นายอําเภอแต่ละอําเภอ เป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง  
เพื่อรายงานคณะอนุกรรมการในกรอบระยะเวลาหกสิบวันนับจากการแต่งตั้ง 

 การพิจารณาศึกษากรณีปัญหาการบุกรุกที่ดินที่มีเอกสารสิทธิของราษฎร บ้านห้วยพระ 
อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  
 ราษฎรบ้านห้วยพระ ตําบลท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ร้องเรียน ขอให้พิจารณา
ช่วยเหลือ กรณีมีกลุ่มนายทุนบุกรุกที่ดินที่มีเอกสารสิทธิของราษฎร บริเวณบ้านห้วยพระ อําเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม จนมีเหตุทําร้ายร่างกาย และมีการแจ้งความดําเนินคดี แต่คดีความไม่คืบหน้า 
คณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาศึกษาเรื่อง
ดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการจึงได้จัดประชุม โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ในพื้นที่มีปัญหาการบุกรุกที่ดินเกิดขึ้นจริง โดยเป็นการโต้แย้ง
สิทธิในที่ดินระหว่างราษฎรกับราษฎร และเรื่องดังกล่าวได้เข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้ว คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา จากการชี้แจงดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า เมื่อคดีอยู่ในชั้น 
การพิจารณาของศาล จึงมีมติยุติการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และได้ขอให้ผู้แทนหน่วยงานติดตามกรณี
การทําร้ ายร่างกายประชาชนจากกรณีพิพาทที่ดินและให้ความคุ้มครองประชาชน นอกจากนี้  
คณะอนุกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีปัญหาเอกสารสิทธิที่ดินทํากิน ซึ่งพบว่ามีปัญหาอยู่ใน
หลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะประเด็นการขอเอกสารสิทธิต้องใช้ระยะเวลานาน และนายทุนมักจะได้
สิทธิก่อนประชาชนอยู่บ่อยครั้ง เรื่องนี้สมควรที่จะได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการสนใจ
ที่จะศึกษาสภาพปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าดงกระแสน ตําบลท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
จึงกําหนดให้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้แทน
หน่วยงานได้ชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาการบุกรุกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทําให้ราษฎรบริเวณดังกล่าว
ฟ้องร้องจนได้รับคืนพื้นที่ป่า และรัฐได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเป็นจํานวน ๔ แปลง ต่อมา
ราษฎรได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนดงกระแสน อยู่ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ ชุมชนป่าดงกระแสน 
ถือได้ว่าเป็นป่าชุมชนตัวอย่างระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการดูแลร่วมกันจากราษฎรในชุมชน
จาก ๑๓ หมู่บ้าน ปัญหาที่เกิดขึ้นในป่าชุมชน คือ ปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุง แต่ถือได้ว่าเป็นส่วนน้อย 
คณะอนุกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นว่า ป่าชุมชนดงกระแสน มีการบริหารจัดการที่น่าสนใจ ซึ่งเกิด
จากความร่วมมือของทุกฝ่ายภายในชุมชน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการป่าชุมชนอื่น ๆ และ
การจัดการป่าโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ และน่าจะช่วยลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่
ป่าและปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นได้ จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องดังกล่าวต่อไป 
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 การพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นอาสาสมัคร 
ที่เกิดขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖  
ซึ่งกําหนดให้จัดตั้งหน่วย อปพร. ขึ้นทุกอําเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ช่วยเหลือ
สนับสนุนภาคราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมิได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน  
เป็นผู้เสียสละทั้งเวลาและกําลังกายเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ได้รับการสนับสนุนและการดูแล 
จากภาคราชการน้อย จึงกําหนดให้มีการพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๕ กําหนดให้มีองค์กรดูแลรับผิดชอบ อปพร. 
ในลําดับต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
กรรมการและเลขานุการ  ศูนย์ อปพร .  กลาง  มีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ ส่วนศูนย์ อปพร. ในส่วนท้องถิ่น กําหนดผู้นําท้องถิ่นเป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิก อปพร. มีสิทธิแต่งเครื่องแต่งกายและประดับเครื่องหมาย อปพร. มีสิทธิใช้
อาวุธปืนของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสิทธิ 
การคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้อํานวยการและเจ้าพนักงานตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด คณะอนุกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตว่า 
ภารกิจหน้าที่และความทุ่มเทในการทํางานของสมาชิก อปพร. มีประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่ไม่ได้รับ 
การดูแลจากภาครัฐและไม่มีค่าตอบแทนการทํางาน แม้จะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กําหนดให้ศูนย์ อปพร.กลาง มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ อปพร. ก็ตาม แต่ในข้อเท็จจริงศูนย์ อปพร.กลาง ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
เท่าที่ควร ทําให้ อปพร. ต้องไปขอการสนับสนุนจากท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีความ
พร้อมและงบประมาณที่แตกต่างกัน เรื่องดังกล่าวส่งผลต่อความเข้มแข็งของ อปพร. อย่างไรก็ตาม  
การผลักดันให้มีค่าตอบแทนให้กับ อปพร. จะต้องใช้เงินงบประมาณค่อนข้างมาก เนื่องจากมีจํานวนสมาชิก 
อปพร. จํานวนมาก 
 

--------------------------------------- 

  

 การพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ คณะอนุกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นที่คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ชุดนี้ ให้ความสําคัญและมุ่ ง เน้นศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการพิจารณาศึกษา 
จะเป็นประโยชน์และนําไปสู่ความผาสุขของประชาชนชาวไทยได้ในอนาคต  
  



~ ๑๙ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 



~ ๒๑ ~ 
 

 
 

 

                               ๑. 
 
 

การพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งต่าง ๆ  
และพิจารณากําหนดกรอบแนวทางการดําเนนิงาน 

ของคณะอนุกรรมาธิการ 
 
 
 

 คณะอนุกรรมาธิการจัดประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งต่าง ๆ และพิจารณากําหนด
กรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปผลการพิจารณาดังนี้ 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 ๑. พิจารณาเลือกตั้งตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะอนุกรรมาธิการ  
 ๒. พิจารณากําหนดวัน เวลาในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๓. พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 ๑. คณะอนุกรรมาธิการได้มีมติเลือกตั้งตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้ 
  ๑) นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์  เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒) นางมุกดา  พงษ์สมบัติ    เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
  ๓) นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ  เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
  ๔) นางมนพร  เจริญศรี   เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕) นายไพโรจน์  คุนผลิน   เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๖) นายวรวุฒิ  หงษ์สุธร   เป็นผู้ช่วยโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ  
  



~ ๒๒ ~	
 

 ๒. พิจารณากําหนดวัน เวลาในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 
 คณะอนุกรรมาธิการมีมติกําหนดวัน เวลาประชุมคณะอนุกรรมาธิการเป็นประจําทุกวันพุธ เวลา 
๑๓.๓๐ นาฬิกา  

 ๓. พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
 คณะอนุกรรมาธิการได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของ 
คณะอนุกรรมาธิการและได้กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) พิจารณาศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยพิจารณาศึกษารูปแบบ 
การดําเนินงานจากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข็มแข็งและประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ เพื่อนําข้อมูล
ที่ได้มาพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป 
  ๒) จัดโครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๓) พิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ 
 

 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

พิจารณากรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณากรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการแล้วเห็นว่า
เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
ควรศึกษาเอกสารกรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและเอกสารสรุปผล 
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนชุดที่ผ่านมา เพื่อจะได้นําข้อมูลจาก
การศึกษามาวางกรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการประชุมคราวต่อไป และเมื่อคณะอนุกรรมาธิการได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานของ 
คณะอนุกรรมาธิการแล้ว จะต้องรายงานกรอบการดําเนินงานเพื่อให้คณะกรรมาธิการได้พิจารณาต่อไป 
  นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความสนใจที่จะศึกษาข้อมูลโครงการสร้างจิตสํานึกของพลเมือง 
ของสภาพัฒนาการเมือง และปัญหากรณีการดํารงตําแหน่งของกํานัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน  

 



~ ๒๓ ~ 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  

 พิจารณากรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
  คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างกรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
ประกอบด้วย แนวคิด/หลักการ อํานาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนการ
ดําเนินงาน โครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

แนวคิด/หลักการ 
 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มีอํานาจหน้าที่ในการกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมและเผยแพร่การเมือง การปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตย 
รวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ การส่งเสริม 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและ
สื่อมวลชน การคุ้มครองผู้เสียหายจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๒ (๒๔) ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงได้ กําหนดยุทธศาสตร์ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น เพื่อให้มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ดังกล่าว โดยมีเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง อันเป็นภารกิจในการส่งเสริมด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ 

อํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ 
  ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมาธิการนั้น
คณะกรรมาธิการได้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง คือ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของ
ประชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง การกําหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การจัดทําบริการสาธารณะต่าง ๆ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งที่ได้รับการร้องเรียนและเป็นที่สนใจของสังคม ตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ให้เกิด
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริม ศึกษา และพัฒนา ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจทางการเมืองและมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ 

 



~ ๒๔ ~	
 

พันธกิจ 
  ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเกี่ยวกับ 
  ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการตัดสินใจทางการเมือง 
  ๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ และคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นหลัก 

ยุทธศาสตร์ 
  ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างให้ประชาชนมีบทบาทในการดําเนินนโยบายของรัฐ  
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ รวมทั้ง
เสริมสร้างให้ประชาชนและชุมชนรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรภาคประชาชนหรือเครือข่ายภาคประชาชน 
ที่มีความเข้มแข็ง 

เป้าหมาย 
  ๑. ศึกษาแนวคิดวิธีการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ตลอดจนนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
คณะกรรมาธิการ 
  ๒. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของประชาชนในด้านการมี 
ส่วนร่วมในการดําเนินนโยบายของรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ตลอดจนสร้างเสริมให้ประชาชน 
มีทัศนคติที่ดีต่อคณะกรรมาธิการ 
  ๓. การดําเนินงานของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  

แผนการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่และบทบาทภารกิจ 
 ๑. พิจารณาศึกษาด้านแนวคิด และวิธีการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากหน่วยงานและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของคณะกรรมาธิการ และพิจารณาศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยพิจารณา
ศึกษารูปแบบการดําเนินงานจากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งและประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ 
เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง
ต่อไป 
 ๒. ดําเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของประชาชนในด้านการมี 
ส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การมีส่วนร่วมในการดําเนินนโยบาย
ของรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชน  
 ๓. คณะอนุกรรมาธิการจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ 
ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ที่ มีการร้องเรียน ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย  
โดยดําเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐในประเด็น 



~ ๒๕ ~ 
 

ที่เป็นที่สนใจของประชาชน ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์จากสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กร
ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ  
หาข้อสรุปร่วมกัน และจัดทําแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและแก้ไขเบื้องต้น โดยเน้นให้ความสําคัญกับเรื่องหรือ
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง 

โครงการ/กิจกรรม 
 ๑. จัดประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาด้านแนวคิด และวิธีการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจากหน่วยงานและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน และพิจารณาศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยพิจารณาศึกษา
รูปแบบการดําเนินงานจากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งและประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ เพื่อ
นําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป 
 ๒.  พิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ โดยคณะ
อนุกรรมาธิการจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบ
ปัญหาต่าง ๆ ที่มีการร้องเรียน และสรุปข้อมูลข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ ไปยังรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๓. จัดโครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง ออกไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจ  
  ๔. การศึกษาดูงานในหน่วยงาน องค์กรภาคประชาสังคม ที่ประสบความสําเร็จในการ
สร้างเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของรัฐ ตลอดจนการตรวจสอบพื้นที่ 
หรือหน่วยงานที่สังคมให้ความสนใจด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

มติที่ประชุม  
  คณะอนุกรรมาธิการมีมติเสนอกรอบแนวทางการดําเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาต่อไป 
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                               ๒. 
 
 

การพิจารณาศึกษากระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน  
การจัดรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐  
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

 คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดประชุมเพื่อพิจารณาศึกษากระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้ 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕  
 พิจารณาศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อชุมชน ตามมาตรา ๖๗ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

ผู้มาชี้แจง  นายจิรชัย  เชาวลิต ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาความยั่งยืนท้องถิ่นไทย 

ผลการพิจารณา 
 ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาความยั่งยืนท้องถิ่นไทย   
 หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่รับผิดชอบในการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
การดําเนินงานเรื่องดังกล่าวมีจุดอ่อนที่ทําให้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ เนื่องจากประชาชนไม่มี
ฐานความรู้ความเข้าใจในโครงการ จึงทําให้ประชาชนที่เข้าร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็น แสดงความ
คิดเห็นได้ไม่ตรงประเด็นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แม้การศึกษาทางวิชาการจะมีข้อมูลมากมาย  
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แต่ในวิถีชีวิตจริง ชาวบ้านไม่สามารถรับรู้ข้อมูลทางวิชาการเหล่านั้นได้ดี ปัญหาอุปสรรคที่สําคัญจึงอยู่ที่การ
สื่อความหมายจากนักวิชาการสู่ประชาชน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์การเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
หน่วยงานต่าง ๆ นักวิชาการไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกที่แท้จริงของประชาชน โดยเฉพาะบริษัทที่ปรึกษา 
ที่ดําเนินการจัดทํารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งมีการจัดทําเพียงต้องการให้งานเสร็จ  
จึงให้ความสําคัญกับเฉพาะหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการออกกฎระเบียบมากกว่าการให้ความรู้ความ
เข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จึงก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างประชาชนกับเจ้าของ
โครงการ ซึ่งถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีการคัดค้านการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ มากมาย 
อาทิเช่น โครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โครงการทําเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี โครงการทําเหมืองแร่ 
ทองแดง – ทองคํา จังหวัดเลย การสร้างนิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาปิโตรเลียม เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นว่า 
การสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเข้าใจข้อมูล จะต้องให้ความสําคัญเท่า ๆ กับข้อมูลจากการศึกษาเพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อจะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพียงเพื่อ
หลอกลวงประชาชน   
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๑๐ และ
มาตรา ๑๑ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  
ซึ่งมีรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ข้อ ก. – ค 
 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานที่อนุมัติ 
หรืออนุญาต มีดังนี้ 
 ๑. เจ้าของโครงการและที่ปรึกษาจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นเพื่อกําหนดขอบเขต
การศึกษา (Public Scoping) 
 ๒. เจ้าของโครงการ (โดยที่ปรึกษา) จัดทํารายงาน EHIA 
 ๓. เจ้าของโครงการและที่ปรึกษาจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นร่างผลการศึกษา EHIA 
(Public Review) 
 ๔. เจ้าของโครงการจัดส่งรายงาน EHIA เสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมความเห็นจากเวทีสาธารณะ 
 ๕. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เสนอ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการ (คชก.) พิจารณารายงาน EHIA  
 กรณี คชก. เห็นชอบรายงาน EHIA 
  - สผ. จัดส่ง EHIA และความเห็น คชก. ให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานผู้อนุญาต  
  - หน่วยงานผู้อนุญาต แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย  
  - คณะกรรมการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจัดเวทีสาธารณะเพื่อ
ทบทวนผลการศึกษารายงาน EHIA (Public Hearing) 



~ ๒๙ ~ 
 

 ๖. หน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณาความเห็นขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ความเห็นจากเวทีสาธารณะ และความเห็นของ คชก. ประกอบการอนุญาต 
 ๗. หน่วยงานผู้อนุญาต เผยแพร่ชี้แจงเหตุผลในการตัดสินในแต่ละประเด็นต่อสาธารณะ 

 ผู้เกี่ยวข้องในการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 ๑. ผู้ออกกฎ กติกา ในการจัดรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
 ๒. ผู้ออกใบอนุญาตหรืออนุมัติโครงการ อาทิเช่น 
 (๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 
 (๒) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 
 (๓) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
 (๔) คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
 (๕) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (กชพ.) 
 และหน่วยงานอื่น ๆ  
 ๓. เจ้าของโครงการ อาทิเช่น 
 (๑) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 (๒) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 (๓) กรมชลประทาน 
 (๔) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
 อนึ่ง เจ้าของโครงการภาคเอกชน จะอยู่ในการกํากับดูแลของภาคราชการผู้อนุญาตหรืออนุมัติ 
 ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาความยั่งยืนท้องถิ่นไทย ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัด 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคณะอนุกรรมาธิการ โดยเสนอให้คณะกรรมาธิการดําเนินการจัด 
ให้มีการประชุมหรือสัมมนา เพื่อพิจารณาทบทวน ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้าง
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการสื่อสารแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจ เข้าถึง และพึ่งพาได้โดยเร่งด่วน เพื่อเป็น
การปรับบรรยากาศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่มิติการบูรณาการแห่งการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ  
 คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ 
และเห็นด้วยกับเหตุผลและความจําเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวน ปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติกําหนด 
จัดประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม และศึกษาเพื่อจัดทําร่างโครงการ
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

 

 
  



~ ๓๐ ~	
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ 

 พิจารณาหาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ในการพัฒนาพลังงานให้
เป็นที่ยอมรับของสังคมอันจะนําไปสู่การสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน และส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน 
บนพื้นฐานความสันติสุขของสังคม  

รายชื่อผู้มาชี้แจง  

๑. นายกวนิ  ทังสุพาณิช  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
๒. นายประเทศ  ศรีชมพู     สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
๓. นายโชติชัย  สุวรรณาภรณ์     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
๔. นายวิบูลย์นงศ์  สิตะยัง     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
๕. นายอุดม  เลิศเจริญสุข     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
๖. นายนภดล  สรวงประดิษฐ์    นักวิชาการพลังงานชํานาญการ กระทรวงพลังงาน 
๗. นางมยุเรศ  เชยปรีชา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

     กระทรวงพลังงาน 
๘. นายสุนชัย  คํานูญเศรษฐ์  รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า 
๙. นายปรีชา  จูสิงห์  ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ 
๑๐. นายเดชา  ศุภศิริ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 
๑๑. นายอนุชาติ  ปาละกาวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
๑๒. นายภัทรพงศ์  เทพา  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายแผนระบบไฟฟ้า 
๑๓. นายฉัตรชัย  มาวงศ์  หัวหน้ากองเครื่องมือระบบควบคุม 
๑๔. นางสาววรรณาภรณ์  สวัสดิมงคล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลังงาน 
๑๕. นายศุภฤกษ์ สิตะหิรัญ   ผู้อํานวยการสํานักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
๑๖. นายประเสริฐ สินสขุประเสริฐ   ผู้อํานวยการกองแผนงาน  
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
๑๗. นายธนัท  ศรีวิชัย  ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
๑๘. นางรัชนี  เอมะรุจิ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๑๙. นางสาวพรพิมล  วราการ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
๒๐. นางสาววรรณพ  สมประสงค์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

ผลการพิจารณา  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน โดยกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
บทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ภารกิจที่ดําเนินการในแต่ละปี กรมส่งเสริมคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาประเด็นจากนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และดําเนินงานสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



~ ๓๑ ~ 
 

 กระบวนการสร้างจิตสํานึกและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จะดําเนินการ
โดยสร้างกลุ่มเป้าหมายหลัก ๆ อาทิเช่น องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น หลักการการทํางานของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม จะเน้นกลไกในการสื่อสารกับประชาชน
ในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือ ติดตามประเมินผล และมีการแลกเปลี่ยน
ร่วมกัน รวมทั้งใช้สื่อทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ดําเนินการยกร่างและผลักดันร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เคยมีการ
เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ตกไป อยู่ระหว่างแก้ไข
ปรับปรุง และเตรียมนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง 
 กระทรวงพลังงาน  
 กระทรวงพลังงาน ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเมื่อกลาง 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ตั้งสํานักประสานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภายในกระทรวง กําหนดแผนงาน ๓ ปี 
และเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของหน่วยงานในกํากับ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน มีพลังงานจังหวัดประจําอยู่ในพื้นที่ และเบื้องต้นได้จัดให้มีอาสาสมัครชุมชนจังหวัด 
เพื่อให้เข้ามาเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน   

 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีหน้าที่พิจารณาให้สัมปทานปิโตรเลียม มีกระบวนการเริ่มตั้งแต่  
การให้สัมปทาน การกํากับดูแล การสํารวจแหล่งผลิต การผลิต และการจัดเก็บรายได้ โดยก่อนการสํารวจ
ปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงหน่วยงานในพื้นที่ระดับจังหวัด อําเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบว่าจะมีการสํารวจปิโตรเลียมในพื้นที่ และชี้แจงวิธีการดําเนินงาน  
ถ้ากระทบพื้นที่ของประชาชน จะมีการชดเชยค่าเสียหายให้ และแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์อะไรบ้าง แต่ด้วยสภาพปัญหาปัจจุบัน มีการต่อต้านคัดค้านโครงการเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ  
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ กรมจึงได้จัดทําโครงการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน โดยกําหนด 
ส่วนงานภายในกรมทําหนา้ที่รับผิดชอบดําเนินงานเรื่องดังกล่าว  
 กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
 การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ 
ไม่มีปัญหา โดยขั้นตอนก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ จะมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลังจากศึกษา 
ความเหมาะสม เมื่อได้รับงบประมาณ จะตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
กําหนดค่าทดแทนให้กับประชาชน ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมการจ่าย 
ค่าทดแทน ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุด คือ ทําอย่างไรให้ประชาชนได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสม เพราะประชาชนจะต้อง
หาที่ทํากินใหม่ ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ํา โดยเฉพาะในโครงการขนาดเล็ก จะให้ประชาชนในชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่วม ได้แก่ จ้างแรงงานของคนในชุมชนในการก่อสร้าง มีส่วนร่วมในการบริหารโรงไฟฟ้า และการ
ซ่อมบํารุง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของโครงการร่วมกันให้กับประชาชนในชุมชน 
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 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา 
การบริหารกิจการด้านพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ โดยพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ได้กําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในการกํากับกิจการ
พลังงานของ กกพ. คือ การกํากับผ่านการออกใบอนุญาต กําหนดเงื่อนไขใบอนุญาตให้การผลิตมีมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม และความปลอดภัย กําหนดให้การกําหนดกติกา และการออกใบอนุญาตต่างๆ จะต้อง
มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน และมีหมวดคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิผู้ใช้
พลังงานรายย่อย สําหรับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อนําไปสู่
การกํากับกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมของผู้ ใช้พลังงาน และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ได้แก่  
การคุ้มครองราคา การคุ้มครองมาตรฐานการให้บริการ และการเชื่อมต่อความคิดและข้อเสนอแนะจาก 
ภาคประชาชนมายังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ โดยพยายามให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ  
ให้มากที่สุด ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) บทบัญญัติมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๗ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ และ ๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ 
กระบวนการการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีขั้นตอนดังนี้ ๑) การให้ข้อมูล  
๒) การรับฟังความคิดเห็น ๓) การร่วมกันแก้ไขปัญหา และ ๔) การหาข้อตกลงร่วมกัน  
 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน)  
 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ได้ตั้งส่วนงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มตั้งแต่การวางแผน การจัดทํา การออกแบบ 
การก่อสร้าง การคืนพื้นที่ ซึ่งได้นําบทเรียนจากโครงการต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําโครงการใหม่  ๆ
โดยเรียนรู้จาก ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) บทเรียนความขัดแย้ง ๒) กฎหมายที่ให้สิทธิกับชุมชน 
 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน นับตั้งแต่ 
มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รวมระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การจัดทํารายงาน EIA  
ในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ระยอง – แก่งคอย) ระบุให้มีการคืนประโยชน์กับชุมชนและ
สังคม และกําหนดแนวทางและประเภทในการคืนประโยชน์ไว้ รวมทั้ง มีการตั้งคณะกรรมการการพิจารณา
และกลั่นกรองการคืนประโยชน์ ตลอดจนกําหนดการติดตามและประเมินผลโครงการ  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน จําเป็นจะต้องมีการพิจารณาศึกษาอย่าง
ละเอียดรอบด้าน คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ควรเสนอโครงการสัมมนา เรื่อง“แนวทางพัฒนากระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแบบการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐” ต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพื่อพิจารณาจัดสัมมนาเรื่องดังกล่าวต่อไป  
 

 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๙ วันพุธที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 พิจาณาศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 คณะอนุกรรมาธิการ อภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และเห็นว่าการศึกษาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและร่างกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ที่ประชุมจึงมีมติพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายเกี่ยวกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน และร่างกฎหมายเกี่ยวกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ที่ค้างพิจารณา 
ในสภาผู้แทนราษฎร และมีมติเดินทางไปศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการนําร่อง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ จังหวัดอุดรธานี โดยประสานงานเรียนเชิญ นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
 

 
  



~ ๓๔ ~	
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 พิจารณาศึกษากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

รายชื่อผู้มาชี้แจง 
 ๑. นางปิยนันท์  โศภนคณาภรณ์  ผู้อํานวยการสํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๒. นางรสริน  อมรพิทักษ์นันธ์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพเิศษ 
 ๓. นางสาวจีวโรบล  แสงสว่าง   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

ผลการพิจารณา 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอน
กระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ประกาศกําหนดขนาดและ
ประเภทโครงการที่ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศเมื่อวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศดังกล่าวได้กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่จะต้อง
จัดทํารายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จํานวน ๓๕ ประเภท และกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์
แนวทางในการจัดทํารายงาน EIA  

๒. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด 
และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
ประกาศดังกล่าวได้กําหนดประเภทและขนาดโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จํานวน 
๑๑ ประเภท ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรนุแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
(EHIA) และมีประกาศ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒  
 การปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสภาพปัญหาความไม่เข้าใจ 
ในกระบวนการมีส่ วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดประชุม เพื่อชี้แจงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทําเอกสารข้อมูลสําหรับเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่และเอกสาร
สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และจัดทําวิดิทัศน์เผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งรายงาน EIA และ 
EHIA การติดตามตรวจสอบของประชาชนหลังจากที่โครงการมีการดําเนินการแล้ว การเข้าร่วมเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งได้รับทราบปัญหาว่าประชาชนยังไม่เข้าใจการเข้าร่วมเวทีรับฟังความ
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คิดเห็นและไม่ทราบประเด็นที่จะชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ทั้งนี้ ในการดําเนินงานของ
สํานักงานต่อจากนี้ หากมีโครงการหรือกิจการใด ๆ เกิดขึ้นและจะต้องมีการจัดทํารายงาน EIA และ 
EHIA สํานักงานจะต้องลงพื้นที่เพื่อไปชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงาน
ในพื้นที่มีความเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต่าง ๆ 
 สํานักงานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดส่งหนังสือถึงสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอความคิดเห็นเพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดทํา
รายงาน EIA และ EHIA ซึ่งสํานักงานได้จัดทําเป็นแผนที่จะปรับปรุงกระบวนการทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนําเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา โดยประเด็นที่
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้เสนอขอให้ปรับปรุง ได้แก่ ปัญหาความล่าช้าในการพิจารณารายงาน ปัญหา
มาตรฐานในการพิจารณารายงาน และปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย โดยเฉพาะบทบัญญัติในมาตรา ๖๗ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ  
 นอกจากการเสนอให้ปรับปรุงกระบวนการพิจารณารายงาน EIA และ EHIA สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติยังได้เสนอให้จัดตั้งกองทุน EIA เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เรื่องดังกล่าวอยู่
ระหว่างการหารือกับสํานักงานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับผู้ดูแลกองทุนและผู้บริหาร
กองทุน ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป ส่วนการกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าที่ในการดูแล กํากับ และติดตามตรวจสอบเพื่อพัฒนา
ระบบเท่านั้น แต่ไม่มีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งปิดโครงการหรือกิจการได้ แนวทางการแก้ไขประเด็น
ข้อจํากัดดังกล่าว อาจกําหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้ามาร่วมในการติดตามตรวจสอบการดําเนิน
โครงการเพราะเป็นผู้ที่มีอํานาจโดยตรงตามกฎหมายในการสั่งลงโทษโครงการหรือกิจการที่กระทําผิด 
รวมทั้งได้เสนอให้มีการกําหนดอายุรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหลังจาก 
ที่รายงานผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว แต่เจ้าของโครงการยังไม่ย่ืนรายงานเพื่อขออนุญาต
ดําเนินโครงการ ซึ่งหากทิ้งระยะเวลาไว้นานจนทําให้สภาพแวดล้อมที่เคยศึกษาไว้เปลี่ยนแปลงไป จึงควร
ต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และ
กําหนดมาตรการเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งเรื่องดังกล่าว สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้เสนอ
ให้กําหนดอายุของรายงานไว้ ๕ ปี ซึ่งสํานักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้มีการกําหนดอายุของรายงาน 
แต่ประเด็นว่าควรจะกําหนดอายุเป็นกี่ปีนั้น ยังไม่ได้ข้อสรุป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑. การชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการให้ประชาชนรับทราบ ควรชี้แจง

ข้อมูลอย่างครบถ้วน รอบด้านทั้งข้อดีและข้อเสียของโครงการ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 

๒. การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ ควรมีการลงพื้นที่เพื่อไปศึกษาข้อเท็จจริงของกระบวนการ
การจัดทําประชาคม หรือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก  
และรับทราบความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากการดําเนินงานที่ผ่านมา บางครั้งจัดทําแต่เพียง
รูปแบบ ประชาชนไม่ได้เข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบโครงการอย่างแท้จริง เมื่อมีการดําเนิน
โครงการแล้ว มีผลกระทบเกิดขึ้น จึงทําให้เกิดเหตุการณ์ประชาชนออกมาร้องเรียนต่อต้านโครงการ 
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๓. ในขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาจให้มีตัวแทนภาค
ประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ ซึ่งจะทําให้ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นสูง 

๔. ควรส่งเสริมประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมีศักยภาพและคุณภาพ เช่น 
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของโครงการขึ้นในชุมชนที่จะตั้งโครงการ 

๕. ผู้จัดทํารายงาน EIA และ EHIA ควรมีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้จัดทํารายงานจึงควร
มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากประชาชน 
มีชีวิตจิตใจ หากมีการดําเนินการใด ๆ ผิดพลาดไป จะทําให้ประชาชนจดจําว่า กระบวนการจัดทํา
รายงาน EIA และ EHIA ไม่ดี 
 

 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๓๖ วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖  

พิจารณาการจัดทําหนังสือคู่มือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 คณะอนุกรรมาธิการ ได้พิจารณาการจัดทําหนังสือคู่มือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยอภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือ แบ่งออกเป็น  
๔ ส่วน ได้แก่   
 ส่วนที่ ๑ ชื่อหนังสือ เรื่อง “แนวทางการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  
 ส่วนที่ ๒ คํานํา สารบัญ รายชื่อคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ  
 ส่วนที่ ๓ เนื้อหา อนุกรรมาธิการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และเห็นว่าเนื้อหาของคู่มือ 
ควรประกอบด้วย การอธิบายกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาพรวม และกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก ประกอบด้วย การอธิบายความหมายของคําสําคัญ กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับแนวทางการสร้างกระบวน 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
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การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๓๘ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
พิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการได้มีหนังสือเชิญปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมครั้งนี้ แต่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า ติดภารกิจจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ส่วนกรณีเชิญ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายอํานาจ  พัวเวส รองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ แต่นายอํานาจ  พัวเวส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
แจ้งว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าว จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการได้  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
 การพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะอนุกรรมาธิการ 
ต้องการทราบแนวนโยบายของผู้มีอํานาจบริหารของสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ในการกําหนดกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น  
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ควรมาชี้แจง 
ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้วยตนเอง จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับผู้ปฏิบัติมาชี้แจงเรื่อง
ดังกล่าวแทนไม่ได้ นอกจากนี้ การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงควรเชิญ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติเชิญ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้วยตนเอง เนื่องจากเป็น
กรณีที่เกี่ยวกับแนวนโยบายการออกกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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• นอกจากพิจารณาศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันแล้ว คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และร่างกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดังนี้ 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 พิจารณาศึกษาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับองค์การด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ค้างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมเลื่อนการพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ค้างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ทํางานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนสอดคล้องกับแนวนโยบายการดําเนินงาน
ของประธานคณะกรรมาธิการ ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ และเพื่อให้อนุกรรมาธิการมีเวลาศึกษา
รายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าว   
 

 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๗ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
  พิจารณาศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและร่างกฎหมายว่าด้วย
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

รายชื่อผู้มาชี้แจง 
 ๑. นายโอกาส  เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๒. นายเวชยันต์  งามเหมาะ นิติกรชํานาญการ สํานักนายกรัฐมนตรี 
 ๓. นายอิทธิพล  ช่างกลึงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  สํานักนายกรัฐมนตรี 
 ๔. นางสาวถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อํานวยการสถานบันวิจัยและพัฒนา  
  สถาบันพระปกเกล้า 
 ๕. นางสาวปัทมา  สูบกําปัง นักวิชาการชํานาญการ สถาบันพระปกเกล้า 

ผลการพิจารณา   

 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทําความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง  
“การมีส่วนร่วมของประชาชน” เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีสาระสําคัญ ๓ ข้อ ดังนี้  



~ ๓๙ ~ 
 

 ๑) เร่งรัดและผลักดันให้มีพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. .... 
 ๒) ในระหว่างที่พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. .... ยังไม่บังคับใช้  
ให้รัฐบาลส่งเสริม รณรงค์ เผยแพร่ ยกระดับความรู้แก่ประชาชน รวมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๓) สนับสนุนให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาพัฒนา
การเมือง เป็นต้น ร่วมมือกันเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ให้ความรู้ และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทย โดยประสานงานให้ภาครัฐ องค์กรอิสระ และภาคประชาชน 
ทั้งนี้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ 

 การจัดทําความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการดําเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดปัจจุบันเห็นว่า หากมีการนําเรื่องดังกล่าวกลับมา
พิจารณาและปรับปรุงอีกครั้ง เพื่อผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็น
ประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่ดี เพียงแต่ยังไม่มี
กฎหมายรองรับกระบวนการที่ชัดเจน  

 การดําเนินงานด้านสุขภาพ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งถือ
เป็นร่างกฎหมายฉบับแรก ซึ่งมีที่มาจากการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชน และผ่าน 
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา ได้มีความเห็นให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา   
 สํานักนายกรัฐมนตรี  
 สาระสําคัญของความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดให้มี
หน้าที่ต้องทําอยู่แล้ว เรื่องดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปดําเนินการต่อไป ส่วนที่ ๒ การเร่งรัด
และผลักดันให้มีพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติแนบมาพร้อมด้วย ซึ่งในขณะนั้นร่างกฎหมายดังกล่าว อยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
นอกจากนี้ ยังมีร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เสนอโดยองค์กรอื่นๆ อีกหลายฉบับ 
ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ ยังไม่ทราบข้อมูลว่า  
ร่างกฎหมายดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร จึงขอนําเรื่องกลับไปติดตามความคืบหน้าและจะแจ้งผลให้
คณะอนุกรรมาธิการทราบต่อไป  

 สถาบันพระปกเกล้า  
 สถาบันพระปกเกล้า มีโครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเป็น
การศึกษา และจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจัดทําร่างกฎหมายแล้วเสร็จ
จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 



~ ๔๐ ~	
 

 ๑) ร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย กลยุทธ์ในการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ 
ใช้ ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑) ผลักดันผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง ๒) เปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นประชาชน และให้ประชาชนร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ๓) ผลักดันโดยเสนอร่างกฎหมาย 
ไปยังนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา 
 ๒) ร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ใช้ในการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ ผลักดันผ่านคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นว่า
ไม่ควรเสนอร่างกฎหมายโดยตรง เนื่องจากเนื้อหาบางส่วน มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
อยู่แล้ว จึงควรนําหลักการในร่างกฎหมายไปปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เป็นต้น 
 ๓) ร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  
เป็นร่างกฎหมายที่มีแนวคิดจากความต้องการที่จะให้มีกฎหมายกลางว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เนื่องจากประเทศไทย ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคุมกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนทั้งหมด เพราะแม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไว้หลายมาตรา แต่ยังไม่มีกฎหมายกําหนดกลไกที่ชัดเจนออกมารองรับ และกฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการบางส่วนไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
 คณะอนุกรรมาธิการและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีเป้าหมายที่ตรงกัน  
คือ ต้องการให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คณะอนุกรรมาธิการ 
มีหน้าที่จะต้องเร่งผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีโอกาสมีส่วนร่วมพัฒนา
ประเทศในทุกด้าน โดยเชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป และขอให้ผู้แทนปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ติดตามความ
คืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และแจ้งผลให้คณะอนุกรรมาธิการทราบต่อไป 
 
 

 
  



~ ๔๑ ~ 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๓๑ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
 พิจารณาติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และร่างกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

รายชื่อผู้มาชี้แจง 
  ๑. นายธํารงค์  อรุณสันติเดชา  นิติกรชํานาญการพิเศษ  
     สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๒. นายอิทธิพล  ชางกลึงดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๓. นางสาวธํารงลักษณ์  ลาพินี  ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
  ๔. นางสาววราลัย  อ่อนนุ่ม  ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีและ 
       พลังงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผลการพิจารณา 
  สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๗ กรณีโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ได้เคยเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสุขภาพ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญของ 
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่ สภาผู้แทนราษฎรไม่มีการ
ยืนยันร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ทําให้ร่างกฎหมายตกไป คณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นําเรื่องการจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ กลับไปทบทวนว่า จะดําเนินการไปตามร่างกฎหมายเดิม หรือจะ
ดําเนินการจัดทําขึ้นมาใหม่ ซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ  
เห็นว่า ควรนําร่างกฎหมายฉบับที่เคยผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว กลับมาปรับปรุงรายละเอียด
เล็กน้อย เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อประมาณ
เดือนกันยายน ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเห็นว่า ร่างกฎหมายฉบับเดิมที่
เคยผ่านสภาผู้แทนราษฎร และร่างกฎหมายฉบับที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เสนอเข้ามาใหม่ ยังมีปัญหาการซ้ําซ้อนของอํานาจหน้าที่ขององค์การอิสระ และการกําหนดให้ 
องค์การอิสระเป็นหน่วยงานของรัฐ อาจส่งผลต่องบประมาณ  คณะรัฐมนตรีจึงให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นําร่างกฎหมายกลับไปพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้หาแนวทาง
ลดความซ้ําซ้อนขององค์กรภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ชํานาญการด้านสิ่งแวดล้อม 
(คชก.) อยู่แล้ว เรื่องดังกล่าว คณะรัฐมนตรีมีแนวคิดโน้มไปในแนวทางให้จัดตั้งองค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรเอกชน แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความกังวลเกี่ยวกับ
ประเด็นองค์ประกอบจะครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จะมีผู้มาลงทะเบียนหรือไม่ ซึ่งจะได้นําประเด็น
ปัญหากลับไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่อไป ร่างกฎหมายดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ กําหนดการจัดตั้งองค์การ
อิสระด้านสิ่งแวดล้อม แต่ได้มีการกําหนดมาตรการในการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  
ออกกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อออกหลักเกณฑ์
การมีส่วนร่วมของประชาชน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้   
 ๑. ระดับโครงการหรือกิจการที่ไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม และไม่มีกฎหมายกําหนดให้
จัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประเภทโครงการดังกล่าว พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ กําหนดหลักเกณฑ์ว่า การพิจารณาอนุญาตของหน่วยงาน
ของรัฐ หากส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว  
 ๒. ระดับโครงการหรือกิจการที่ส่งกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทําการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โดยเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างน้อย ๒ ครั้ง และถ้าหากคณะกรรมการผู้ชํานาญการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดําเนินการรับฟังความ
คิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้แก้ข้อห่วงกังวลของประชาชนให้ได้มากที่สุด  
  ๓. ระดับโครงการหรือกิจการที่ส่งผลกระทบขั้นรุนแรง มีแนวทางการดําเนินการตามมาตรา 
๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยใช้อนุบัญญัติที่อาศัยอํานาจตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่ ออกประกาศกระทรวงกําหนดโครงการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง จํานวน ๑๑ ประเภท ต้องทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA) โดยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๓ ครั้ง แบ่งเป็น เจ้าของโครงการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน จํานวน ๒ ครั้ง และเมื่อรายงานผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการ (คชก.) แล้ว จะจัดส่งรายงานให้องค์การอิสระมาให้ความเห็นประกอบว่า เห็นด้วยหรือไม่ 
แล้วจึงให้หน่วยงานผู้อนุญาต จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สําหรับองค์การอิสระที่ให้
ความเห็นตามมาตรา ๖๗ นั้น มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดการได้มาซึ่งองค์การอิสระดังกล่าว 
โดยเลือกกันเองระหว่างผู้แทนจากองค์กรเอกชน และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบันได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว สําหรับการพิจารณาให้ความเห็นขององค์การอิสระ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๓ ได้กําหนดไว้
อย่างชัดเจนว่า หากมีกฎหมายใดบังคับใช้ในปัจจุบัน สามารถใช้ประกอบการดําเนินการโครงการได้ให้ใช้
กฎหมายนั้น โดยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ เนื่องจากการตรากฎหมายใหม่จะต้อง
เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่มีกฎหมายใดในปัจจุบันสามารถรองรับหรือใช้ปฏิบัติอยู่ เช่น กรณีโครงการที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดไว้แล้ว ซึ่งขาดเพียงแค่องค์การอิสระที่จะให้ความเห็น
ประกอบสําหรับโครงการที่ส่งผลกระทบขั้นรุนแรง ส่วนปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนบางส่วน  
อาจเกิดมาจากการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นปัญหาด้านการปฏิบัติ  
  กรณีร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เคยกําหนดให้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชาชนได้รับทราบข้อมูล คําชี้แจง หรือเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐในการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ จึงมีแนวคิดร่างกฎหมายเพื่อรองรับหลักการดังกล่าว ต่อมา รัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ตัดข้อความว่า “ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกไป ทําให้ไม่มีบทบังคับในการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป ดังนั้น หากจะ
ติดตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรติดตามที่สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
  รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งรัฐจะต้องเป็นผู้รับรอง
และดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เนื่องจาก
กฎหมายที่ไปรับรองการเคลื่อนไหวของประชาชนในการที่จะให้รัฐบาลตอบสนองความต้องการ  
ซึ่งในอนาคต อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อรัฐในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะมีกลุ่มประชาชนทั้งที่เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย ทําให้การดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความยากลําบาก อย่างไรก็ตาม การจัดทําร่าง
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นสิ่งที่ดี แต่มีประเด็นที่ต้องทําการศึกษาความพร้อมของ
ประชาชนในการที่จะเข้ามาใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชน ซึ่งจะต้องทําให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกัน  
  ทั้งนี้ แม้จะไม่มีพระราชบัญญัติกําหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้โดยเฉพาะ 
แต่มีกฎหมายของหน่วยงานที่ให้อํานาจออกระเบียบหรือวิธีปฏิบัติในการที่จะให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วม เช่น กรณีโครงการของเอกชน หากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน จะต้องเข้าสู่กระบวนการ
ขออนุมัติ อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ  
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  
มีหลักการว่า ทุกโครงการที่เป็นโครงการของรัฐ หากไม่มีกฎหมายใดโดยเฉพาะ จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่าว ดังนั้น โครงการของรัฐทุกโครงการ ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น มีปัญหาอยู่ที่
การปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจจะมีความเข้าใจท่ีไม่ตรงกัน ซึ่งอาจเกิดจาก
ลักษณะความแตกต่างของประชาชนในแต่ละพื้นที่ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 

  การดําเนินการโครงการของภาคเอกชนบางโครงการ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ยังไม่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยตรง เช่น กรณีกิจการปั๊มแก๊สของเอกชนที่เปิดบริการในเขตชุมชน เป็นต้น ดังนั้น การปรับปรุงหรือ
บูรณาการกฎหมายให้ครอบคลุมโครงการหรือกิจการของรัฐและเอกชน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และประชาชน จึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องดําเนินการ เนื่องจากประชาชนอาจได้รับความเดือดร้อนจาก
ช่องว่างของกฎหมายดังกล่าว 
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การดําเนนิงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

  

 

 คณะอนุกรรมาธิการจัดทําโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางพัฒนากระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนแบบการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” 
เสนอต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการจัดสัมมนาเรื่องดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๓๐ 
เมษายน  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒  
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย
จากการพัฒนาโครงการ และหาแนวทางพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พัฒนา
กลไกการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน สรุปผลการสัมมนา ได้ดังนี้ 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานผู้บังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย ในการจัดรับฟัง
ความคิดเห็น หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรืออนุมัติโครงการ หน่วยงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คณะกรรมการผู้ชํานาญการ (คชก) ผู้ดําเนินโครงการ เครือข่ายภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

วิทยากรผู้ดําเนินรายการและอภิปราย มีดังนี้ 
๑. นางรัชฎาภรณ์  แก้วสนิท    ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ  
๒. นายจิรชัย  เชาวลิต  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาความยั่งยืนท้องถิ่นไทย 
๓. ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล  ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
๔. นางสุนี  ไชยรส   รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
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วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้อภิปรายแนวทางการพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 
 การแก่งแย่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีบุคคลบางกลุ่มต้องการเข้าไป
ครอบครองดําเนินโครงการพัฒนาในทรัพยากรของ
ส่วนรวมหรือซึ่งผู้อื่นครอบครองอยู่ และมีการ
กําหนดมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโครงการ  
ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบไม่พึงพอใจ รวมทั้ง มีการชี้แจง
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ทําให้เกิดปัญหาการต่อต้าน
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ขึ้นในสังคมไทย กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนจึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไข
ปัญหาการจัดสรรผลประโยชน์ การให้ข้อมูลที่ 
ไม่ถูกต้อง และความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเจ้าของ
โครงการ ผู้ต่อต้านโครงการ และภาคราชการ โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทุกภาคส่วนต้องยอมรับว่า โครงการจะ
เกิดขึ้นได้ ต้องเกิดการยอมรับนับถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมือง กล่าวคือ  
หากประเทศเป็นเผด็จการ จะใช้วิธีการสั่งการ แต่ปัจจุบันการต่อสู้ของภาคประชาชนได้ก้าวไกลจนกระทั่งมี
แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับของสังคม โดยมีรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ต่าง ๆ บัญญัติรองรับ   
 ปัญหาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บางครั้งเกิดจากกระบวนการทํางานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การทํางานของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้ลงไปดูพื้นที่จริง 
เนื่องจากมีข้อจํากัดในเรื่องระยะเวลาการพิจารณาที่กฎหมายกําหนดไว้ ซึ่งทําให้กระบวนการไม่ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕  
ปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วนกับ
ประชาชน บางโครงการมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับหลายส่วน แต่รัฐเลือกที่จะให้ข้อมูลเพียงบางส่วน 
นอกจากนี้ มีปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐวางเฉย ไม่ทํางานในเชิงรุก ไม่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งหัวใจสําคัญในการแก้ไข
ปัญหาและลดความขัดแย้ง คือ หน่วยราชการต้องมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีอํานาจในการอนุญาต กํากับ
ดูแล และตรวจสอบโครงการต่าง ๆ  
 การพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม มีความ
เข้มแข็งถือว่าเป็นข้อดี เพราะเป็นเครือข่ายที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น เจ้าของโครงการ
และภาคราชการ ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีกับเอ็นจีโอ แกนนํา และชาวบ้านที่ออกมาประท้วงคัดค้าน ไม่ควร
มองบุคคลดังกล่าวเป็นศัตรู เนื่องจากทุกภาคส่วน มีสิทธิที่จะแสดงความคิดที่แตกต่าง ซึ่งจะช่วยให้เกิดกระบวน
ที่มีประสิทธิภาพได้ นอกจากนี้ การพัฒนาโดยบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วน ได้แก่ พัฒนากฎหมาย 
พัฒนาหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาภาคประชาชน จะช่วยให้กระบวนการ 
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รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ นําไปสู่การใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบ และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ 

 เครือข่ายประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาโครงการ ได้ร่วมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
 ๑. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในปัจจุบันยังเป็นเพียงพิธีการ ทําเพื่อให้เสร็จ
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ผู้ดําเนินโครงการไม่ได้นําเอาความคิดเห็นและข้อกังวลของประชาชนที่ได้แสดงความ
คิดเห็นไปพิจารณา และไม่มีการชี้แจงสู่สาธารณะชนว่า จะแก้ไขปัญหาข้อกังวลของประชาชนอย่างไร รวมทั้ง
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ไม่ได้ให้สิทธิในการตัดสินใจกับประชาชน โดยให้อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต
โครงการเป็นของหน่วยงานราชการ  
 ๒. การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน หน่วยงานของรัฐควรนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยแก้ไขปัญหา 
และสร้างกระบวนการเรียนรู้และรับรู้ให้กับประชาชน เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดจากประชาชนไม่มี
องค์ความรู้ 
 ๓. การกําหนดโครงการของภาคราชการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ สิ่งสําคัญที่สุด  
คือ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการจะพัฒนาพื้นที่ของตนไปในทิศทางใด เพราะแม้จะสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน จะทําให้เกิด
ความขัดแย้ง และทําให้โครงการไม่ประสบผลสําเร็จ เช่น ถ้าประชาชนในชุมชนกําหนดทิศทางการพัฒนา 
ว่าต้องการเป็นแหล่งเกษตรกรรม หรือแหล่งผลิตอาหาร แต่ภาคราชการจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
ดังกล่าว ซึ่งขัดกับทิศทางการพัฒนาของชุมชน  ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น การศึกษาทิศทางการพัฒนา 
ในพื้นที่จึงมีความจําเป็นและสําคัญมาก เพราะคือรากเหง้าของปัญหา การแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่เพียงการออกแบบ
เทคนิคกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ดีเท่านั้น  
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สรุปแนวทางการพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 
 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๑. ตรากฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ชัดเจน อันจะนําไปสู่การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ควรเร่งบูรณาการกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทั้งหมดที่มีการบังคับใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีกฎหมายและระเบียบที่เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

๓. ควรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน 

๔. ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
กําหนดให้มีค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก หรือค่าชดเชยการทํางาน สําหรับประชาชนที่เข้าร่วมรับฟัง
ความคิดเห็น เป็นต้น 

 แนวทางการพัฒนาหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๑. บูรณาการการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ 

ในระดับหน่วยงาน เพื่อปรับแนวทางการทํางาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และ
หาแนวทางในการพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ได้ความคิดเห็นของประชาชน
อย่างแท้จริง 
 ๒. ปรับกระบวนทัศน์ในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามามี 
ส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ และให้ประชาชนได้เข้าร่วมวางแผนและตัดสินใจในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ชุมชนของตน ไม่ดูถูกประชาชน สร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน 
 ๓. พัฒนาบุคคลผู้ดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ พัฒนาศักยภาพและสร้าง
จิตสํานึก เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ให้มีความเชี่ยวชาญรอบด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ ภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 
ศาสนา ค่านิยมของชุมชน และต้องมีความเข้าใจสภาพปัญหาในพื้นที่ชุมชน 
 ๕ .  กําหนดมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ  
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เมื่อเกิดปัญหาและมีผลกระทบกับประชาชนต้องเร่งเยียวยาแก้ไข 
 ๖. เมื่อมีการร้องทุกข์จากประชาชน หน่วยงานต้องเร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา  
ไม่ควรปล่อยเวลาให้เนิ่นนาน จนทําให้ประชาชนเห็นว่าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข และมีความขัดแย้งกับ
ประชาชนในที่สุด 
 ๗. ควบคุมกํากับดูแลโครงการให้ดําเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายโดย
เคร่งครัด เมื่อพบเห็นการละเมิดกฎหมายต้องดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
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 แนวทางการพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๑. จัดรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นให้มีความเหมาะสมกับชุมชน และให้ประชาชนสามารถ

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ไม่ควรรีบเร่งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมากเกินไป  
๒. ให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ไม่ปิดบังข้อมูล เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูล 

ที่แท้จริงประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ 
๓. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการดําเนินโครงการพัฒนา และถ้าหากดําเนิน

โครงการไปแล้วมีประชาชนได้รับผลกระทบ ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
และนอกจากรับฟังความคิดเห็นแล้วควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

 แนวทางการพัฒนาภาคประชาชน 
๑. สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งกําหนด

นโยบายส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินให้กับชุมชนท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาชน เครือข่ายประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
๓. จัดตั้งองค์กรทําหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ของภาคประชาชน และจัดตั้งกองทุนสําหรับการ

เรียนรู้ของประชาชน  
สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 ก. ปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๑. ภาคราชการ 
  ๑.๑ ผู้บริหารระดับสูงยังไม่เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๑.๒ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๑.๓ ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินงานการมีส่วนร่วม เนื่องจากงบประมาณไม่ต่อเนื่อง 
และล่าช้า 
  ๑.๔ กฎหมายแต่ละหน่วยงานยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมที่ชัดเจน  
  ๑.๕ หน่วยงานราชการไม่ให้ความสําคัญแก่ภาคประชาชน 
  ๑.๖ หน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อชุมชน 
 ๒. ภาคประชาชน 
  ๒.๑ ไม่ได้รับทราบข้อมูลหรือไม่เข้าใจโครงการ 
  ๒.๒ ไม่เข้าใจและไม่เห็นความสําคัญในบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๒.๓ ไม่ยอมรับกฎหมายและเหตุผล 
 ๓. ภาคเอกชน 
  ๓.๑ เมื่อมีการเรียกร้องให้ปรับปรุงแก้ไขจากชุมชน  เจ้าของโครงการจะแจ้งว่ากําลัง
ดําเนินการแล้วก็จะเงียบไป ไม่แจ้งความก้าวหน้าในการปรับปรุงให้ทราบ 
  ๓.๒ ดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครบตามขั้นตอน แต่ไม่เอาใจใส่คุณภาพ 
  ๓.๓ ไม่เปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบ 
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 ๔. ภาคการเมือง 
  ๔.๑ ไม่มีการผลักดันให้โครงสร้างองค์กรมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง 
  ๔.๒ ไม่มีการออกกฎหมายรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ข.ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๑. ภาคราชการ 
  ๑.๑ ผลักดันกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อบังคับภาคราชการให้นํามาปฏิบัติ 
  ๑.๒ กําหนดให้องค์กรมีโครงสร้างในส่วนของการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งบุคลากร
และงบประมาณ 
  ๑.๓ การสร้างองค์ความรู้เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความเข้าใจ 
เพื่อนําไปสู่การมีส่วนร่วมกันได้ 
  ๑.๔ ควรมีการอบรมและกํากับการทํากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับบริษัทที่ปรึกษา
ในการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๕ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน 
 ๒. ภาคประชาชน 
  ๒.๑ พัฒนาความรู้พื้นฐานของประชาชน 
  ๒.๒ สร้างกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของสังคมมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมมากขึ้น ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับบริการเท่านั้น 
  ๒.๓ การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีความเข้าใจ 
เพื่อนําไปสู่การมีส่วนร่วมกันได้ 
  ๒.๔ สร้างจิตสํานึก ปลูกฝังแนวคิดให้เยาวชน    
  ๒.๕ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๒.๖ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและภาคประชาสังคมในเรื่องต่าง ๆ 
 ๓. ภาคเอกชน 
  ๓.๑ ควรนําความคิดเห็นของประชาชนมาทบทวนให้เกิดประโยชน์แก่โครงการ 
  ๓.๒ การสร้างองค์ความรู้เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความเข้าใจเพื่อ
นําไปสู่การมีส่วนร่วมกันได้ 
 ๔. ภาคการเมือง 
  ๔.๑ ควรมีความเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมี 
ส่วนร่วมอย่างมีจริยธรรมและเป็นกลาง  
  ๔.๒ นักการเมืองต้องรับฟังเสียงประชาชนด้วยความเคารพสิทธิของประชาชน มิใช่ทําเป็น
เพียงพิธีการ โดยไม่ใส่ใจความคิดเห็นของประชาชน 
  ๔.๓ ผลักดันกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ 
  ๔.๔ ผลักดันให้ราชการมีโครงสร้างองค์กรที่มีหน่วยงานด้านการมีส่วนร่วมประชาชน 
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 ค. ข้อเสนอแนะโดยรวม 
  ๑. การสร้างการมีส่วนร่วมต้องใช้เวลาด้วยความจริงใจ 
  ๒. กําหนดกรอบการปฏิบัติงาน โดยให้มีกฎหมายรองรับ และมองประชาชนเป็นหลัก 
  ๓. ให้มีกองทุนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๔. การแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยให้แต่ละฝ่าย
มีสัดส่วนที่เหมาะสม 
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                                 ๓. 

 

 

การพิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จากโครงการพัฒนาในพืน้ที่ต่าง ๆ 

 

 

 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน โดยศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้  

 
 

โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี 
  

 
  โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี เป็นโครงการที่มีแผนจะดําเนินการในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี โดยมีการสํารวจและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ แต่มีประชาชนและเครือข่าย
ภาคประชาชนบางกลุ่ม ต่อต้านคัดค้านโครงการมาอย่างยาวนาน คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงกําหนดให้มีการพิจารณาศึกษาการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
ดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานด้านมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนิน
โครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ 
  พิจารณาโครงการศึกษาดูงานด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี  
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รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี เป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยประชาชนในพื้นที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ แบ่งเป็น 
๒ ฝ่าย กล่าวคือ กลุ่มประชาชนที่สนับสนุนโครงการได้ให้เหตุผลว่า จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้นเพราะจะได้รับงบประมาณมาช่วยพัฒนาพื้นที่ แต่กลุ่มประชาชนฝ่ายที่คัดค้านโครงการให้
เหตุผลว่า โครงการนี้อาจจะทําให้เกิดแผ่นดินทรุดตัว และอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อเท็จจริง 
ในโครงการมีประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นว่า ควรมีการ
เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในพื้นที่ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านโครงการ  
 

 
 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๗ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
 พิจารณาศึกษาการดําเนินโครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี  
รายชื่อผู้มาชี้แจง 
 ๑. นายปณิธาน  จินดาภู  รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 ๒. นายปิยะ  ก่ิงแก้ว  วิศวกรเหมืองแร่ชํานาญการ 
ผลการพิจารณา 
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนลงทุนสํารวจ
และผลิตแร่โปแตช และในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิสํารวจแร่
โปแตชแก่บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จํากัด (APPC) ปัจจุบัน บริษัท อิตาเลียน
ไทยดิเวลล๊อปเม๊นต์ จํากัด (มหาชน) ได้ควบรวมกับบริษัท APPC  
 โครงการเหมืองแร่โปแตช อยู่ระหว่างการทําคําขอตามขั้นตอนการขอประทานบัตรการทํา
เหมืองใต้ดิน และจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินโครงการ คือ มีการต่อต้านคัดค้านในทุกขั้นตอนการขอประทานบัตรจากกลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอุดรธานี เนื่องจากมีความกังวลเรื่องแผ่นดินทรุดตัว และผลกระทบจากกองเกลือ  
เรื่องดังกล่าว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้มีนโยบายให้ผู้ประกอบการที่ย่ืนคําขอ
ประทานบัตรการทําเหมืองแร่ใต้ดินโครงการเหมืองแร่โปแตช จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) แม้ว่าโครงการเหมืองแร่โปแตช จะไม่อยู่ในข่ายโครงการประเภทรุนแรง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ก็กําหนดให้ต้องทํา EHIA เพื่อความ 
สบายใจของประชาชน และกรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ ได้ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่เพื่อ
ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ได้ตั้งคณะกรรมการ



~ ๕๕ ~ 
 

ศึกษาติดตามกระบวนการขออนุญาตประทานบัตร โดยมีข้าราชการของกรม และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อุดรธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาประเด็นข้อร้องเรียนของประชาชน  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
 การคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน 
และอาจส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจํานวนมาก โดยสภาพปัญหาในพื้นที่ ประชาชน
มีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มหนึ่งเห็นว่า โครงการเหมืองแร่เป็นประโยชน์ แต่อีกกลุ่มหนึ่งคัดค้าน
โครงการ เพราะกลัวว่าจะได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
จําเป็นต้องมีคนกลางทําหน้าที่ในการทําความเข้าใจระหว่างภาคประชาชนกับเจ้าของโครงการ และ 
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการควรลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน โดยเชิญหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เจ้าของโครงการ และประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และรับฟังปัญหา รวมทั้งหาแนวทางในการยุติความขัดแย้งดังกล่าวต่อไป  
 

  
 
 

การประชมุคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๙ วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖   
พิจารณาการเดินทางศึกษาดูงานโครงการเหมืองแร่โปแตช ณ จังหวัดอุดรธานี 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 คณะอนุกรรมาธิการกําหนดเดินทางศึกษาดูงานโครงการเหมืองแร่โปแตช ในวันศุกร์ที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับการดําเนินโครงการเหมืองแร่โปแตช ณ ศาลาว่าการจังหวัดอุดรธานี โดยเชิญหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทเจ้าของโครงการ ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมศึกษา 
ดูงานดังกล่าว  
 

 
  



~ ๕๖ ~	
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๔ วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 พิจารณาศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินโครงการเหมืองแร่โปแตช 
จังหวัดอุดรธานี 

รายชื่อผู้มาชี้แจง 
 ๑. นายวิสุทธ์  จิราธิยุต  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค 
     โปแตช คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด 
 ๒. นายวรวุฒิ  หิรัญไพศาล  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช  
      คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด    

ผลการพิจารณา  
  บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จํากัด  
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ บริษัท ไทยอะกริโก โปแตช จํากัด ของประเทศแคนาดา ได้สิทธิสํารวจและ
ผลิตแร่โปแตชบริเวณจังหวัดอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒,๓๓๓ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 
๒ อําเภอ ๔ ตําบล ได้แก่ อําเภอเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลโนนสูงและตําบลหนองไผ่ อําเภอประจักษ์
ศิลปาคม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลนาม่วงและตําบลห้วยสามพาด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีการเปลี่ยน
ชื่อจากบริษัท ไทยอะกริโก โปแตช จํากัด เป็น บริษัท เอเชียแปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จํากัด (Asia 
Pacific Potash Corporation Co.,Ltd. : APPC) แต่ยังคงเป็นของประเทศแคนาดาอยู่ ในขณะนั้น  
กรมทรัพยากรธรณีได้ออกอาญาบัตรพิเศษให้แก่บริษัท APPC ในการดําเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และก่อนพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๔๕ กล่าวคือ ได้ดําเนินการ
ศึกษารายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และ 
การรังวัดพื้นที่เพื่อที่จะทําเป็นเหมืองแร่โปแตช ซึ่งได้เกิดปัญหาการคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ที่จะ 
ทําการขุดแร่โปแตชขึ้นมา ต่อมาบริษัท สินแร่ไทย จํากัด บริษัทในเครือบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ 
จํากัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการเป็นของคนไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยการเข้ามาประกอบการของ
บริษัท สินแร่ไทย จํากัด ในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นการตั้งต้นใหม่ โดยยกเลิกรายงาน EIA และการรังวัดเดิม 
เพื่อดําเนินการศึกษาใหม่ทั้งหมด ในการขอออกประทานบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม แต่ก็ยังคงมีการ
คัดค้านจากประชาชนในพื้นที่อยู่เช่นเดิม 
 การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการการขออนุญาต
ประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ . ได้จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการขอประทานบัตร ตาม
พระราชบัญญัติแร่ ภายใต้มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ และดําเนินการรังวัด กําหนดหมายเขตคําขอประทานบัตร และ 
ขึ้นรูปแผนที่แสดงคําขอประทานบัตร ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓    
 สําหรับกรณีดําเนินการตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บริษัท เอเชียแปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด ดําเนินการศึกษารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในรูปแบบประเภทโครงการ
รุนแรง (EHIA) แม้ว่าสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะให้
ความเห็นว่า โครงการเหมืองแร่โปแตชไม่เข้าข่ายโครงการประเภทรุนแรง  



~ ๕๗ ~ 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ  
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เอเชียแปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการคัดค้านของประชาชน และได้ขอ
ความร่วมมือจากบริษัท ในการนําส่งข้อมูลความคืบหน้าในการดําเนินงานให้กับคณะอนุกรรมาธิการ 
เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการต่อไป 
 

  
  



~ ๕๘ ~	
 

 
 

โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ 
จากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ําพอง 

 
 

 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ได้รับเรื่องร้องเรียนของ พระคํานวน  พินแย่ง ร้องขอให้ตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรม ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานเอกชน ในโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูล
ไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ําพอง คณะกรรมาธิการจึงมีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว  
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
พิจารณาเรื่องร้องเรียนของ พระคํานวณ  พินแย่ง และรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมาธิการรับทราบ  
 คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๓๒ วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  
 พิจารณากําหนดแนวทางการศึกษาเรื่องร้องเรียนของ พระคํานวน  พินแย่ง กรณีขอให้
ตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานเอกชน  
ในโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ําพอง 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 ข้อมูลโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ําพอง  
 โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ําพอง  
มีวัตถุประสงค์เพื่อนําก๊าซธรรมชาติที่ได้จากโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งดงมูล ส่งผ่านระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ ไปยังโรงไฟฟ้าน้ําพอง เพื่อสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้า รองรับการขยายตัวของความ
ต้องการใช้ปิโตรเลียมในภาคการผลิตไฟฟ้า แนวท่อผ่านพื้นที่ ๑๓ ตําบล ๔ อําเภอ ๒ จังหวัด รวมความ
ยาวประมาณ ๕๓ กิโลเมตร 
 ความเป็นมาโครงการ ปี พ .ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงพลังงาน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  
ออกสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๙/๒๕๔๖ /๖๖ ให้แก่ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จํากัด เป็นผู้รับสัมปทาน
สํารวจบนบก (หมายเลข L๒๗/๔๓) ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ บริษัทผู้รับสัมปทาน
ได้เริ่มทําการขุดเจาะสํารวจแหล่งปิโตรเลียม และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการสํารวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ 
จํานวน ๑ หลุม ณ หลุมดงมูล (บ้านนาคําน้อย หมู่ที่ ๙ ตําบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์) ปัจจุบัน
โครงการอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาแหล่งผลิตปิโตรเลียม โดยมีการวางแผนการพัฒนาเป็นทางเลือก 
๒ แนวทาง ดังนี้ 
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 แนวทางที่ ๑ จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดําเนินการวางท่อ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติ ผ่านพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่น เพื่อขายให้กับบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) นําไปเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าน้ําพอง หรือ  
 แนวทางที่ ๒ พัฒนา ณ แหล่งที่พบก๊าซธรรมชาติ โดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จะตั้ง
ฐานการผลิตก๊าซ NGV สําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ 
 โครงการอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท
เจ้าของโครงการ ยังไม่ได้ดําเนินงานผลิตก๊าซธรรมชาติหรือก่อสร้างวางท่อก๊าซใด ๆ  
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 กรณีบริษัทเลือกพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมตามแนวทางที่ ๑ ในเบื้องต้นต้องรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน จํานวน ๒ ครั้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ๗ กลุ่ม ได้แก่ 
 ๑) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ  
 ๒) หน่วยงานรับผิดชอบจัดทํา EIA  
 ๓) หน่วยงานพิจารณารายงาน EIA  
 ๔) หน่วยงานในระดับต่าง ๆ ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น   
 ๕) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือกลุ่มอนุรักษ์หรือสถาบันการศึกษา  
 ๖) สื่อมวลชน ระดับท้องถิ่น  
 ๗) ประชาชนทั่วไป ได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น หรือประชาชนที่สนใจโครงการ  
 ในการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จะต้องชี้แจงข้อมูลการดําเนินงานของโครงการ และ 
รับฟังข้อกังวลและข้อห่วงใยของประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้น บริษัทที่ปรึกษาจะนําข้อมูลไปประเมิน
วิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการกําหนดระยะปลอดภัยในการ
วางท่อก๊าซ เรื่องดังกล่าวมีระเบียบกําหนดชัดเจนและเจ้าของโครงการจะต้องดําเนินงานตามมาตรฐาน 
โดยมีการดําเนินงานจัดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว ดังนี้  
 ครั้งที่ ๑ กําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นระดับอําเภอ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับชุมชน 
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖  
 การดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจง ทําความเข้าใจ และให้ข้อมูลกับชุมชน ดําเนินการ ๒ วิธี ได้แก่  
 ๑) จัดประชาคม เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจแก่ประชาชนรายหมู่บ้านที่แนวท่อพาดผ่าน  
 ๒) การเข้าพบ/สัมภาษณ์รายครัวเรือน นอกจากนี้ บริษัทเจ้าของโครงการยังได้จัดตั ้ง
ทีมงานไปให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้ง อธิบายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ของประชาชนในการวางท่อ
ก๊าซ โครงการยังไม่มีการวางท่อก๊าซใด ๆ จนกว่าจะจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  
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มติที่ประชุม  
 คณะอนุกรรมาธิการมีมติเชิญ พระคํานวน  พินแย่ง บริษัท อพิโก้ (โคราช) จํากัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่โครงการวางท่อก๊าซผ่าน เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ 
 

  
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๓๔ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖  
           พิจารณาศึกษาโครงการศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิต
ปิโตรเลียมน้ําพอง และเห็นว่า แนววางท่อก๊าซในโครงการดังกล่าวผ่านพื้นที่ในหลายตําบลของจังหวัด
กาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่น การเชิญผู้นําท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ณ อาคาร
รัฐสภา ตามมติเดิม อาจไม่สะดวก จึงเห็นควรเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องดังกล่าวในพื้นที่ เพื่อศึกษา
ข้อมูลข้อเท็จจริงการดําเนินงานโครงการ การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อกังวลของภาคประชาชน  
 คณะอนุกรรมาธิการ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาและมีมติเห็นชอบ กําหนดเดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ําพอง ในวัน
ศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
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การดาํเนนิงานอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

  
  

 

 - วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมาธิการร่วมเดินทางศึกษาดูงานกับ
คณะกรรมาธิการ เพื่อศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
ดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ําพอง ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
สรุปผลการศึกษาดูงาน ได้ดังนี้ 

หน่วยงานที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน ประกอบด้วย 
 ๑. จังหวัดขอนแก่น 
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
  - สํานักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น 
  - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)  
  - สํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ ๑๐ (ขอนแก่น) 
  - สํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค ๔ (ขอนแก่น) 
  - สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 
  - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
  - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 
  - สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น 
  - สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น 
  - สํานักงานการอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
  - สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น 
  - ปลัดอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
  - ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน จังหวัดขอนแก่น 
 ๒. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - สํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - สํานักศิลปากรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - ปลัดอําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - ปลัดอําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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  - สํานักประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น 
  - สํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - นักวิชาการ  
  - ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๓. บริษัทเจ้าของโครงการ 
  - บริษัท อพิโก้ (โคราช) จํากัด บริษัทเจ้าของโครงการ และ บริษัท เอ็นทิค จํากัด บริษัท
ที่ปรึกษา ผู้จัดทําการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 
 ๔. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
 ๕. สื่อมวลชน 

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน 
ในเขตพื้นที่โครงการ ได้กล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงในพื้นที่ 
เกี่ยวกับการรับทราบข้อมูลข่าวสารของประชาชนในการ
ดําเนินโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติฯ ดังนี้ 

อําเภอห้วยเม็ก  
พื้นที่อําเภอห้วยเม็ก ไม่ทราบข้อมูลโครงการ

การวางท่อก๊าซมาก่อน จนกระทั่งมีผู้ร้องเรียนโครงการ จึงได้
ติดตามข้อมูล แต่อําเภอก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมากนัก และประชาชนในพื้นที่ต้องการทราบ
ความชัดเจนว่า จะมีแนวท่อก๊าซผ่านในพื้นที่ใดบ้าง และการวางท่อก๊าซจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง  

เทศบาลตําบลน้ําอ้อม  
เทศบาลตําบลน้ําอ้อม ได้รับการประสานจากบริษัทเจ้าของโครงการว่า บริษัทจะเข้ามาทํา

ประชาพิจารณ์ในพื้นที่ แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะเข้ามาทําประชาพิจารณ์ในวันเวลาใด  
เทศบาลตําบลหนองใหญ่ 
เทศบาลตําบลหนองใหญ่ ได้รับการประสานงานจากบริษัทเจ้าของโครงการ และได้เรียกประชุม

เพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลการวางท่อก๊าซดังกล่าว และในพื้นที่มีการประชาสัมพันธ์ของบริษัทเจ้าของ
โครงการ 

อําเภอน้ําพอง  
 การประชาสัมพันธ์โครงการจะต้องทําล่วงหน้า และต้องทําให้มากกว่าที่ดําเนินการอยู่  
การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพียง ๒ ครั้ง ตามที่กฎหมายกําหนด อาจไม่เพียงพอ และ
ราษฎรในพื้นที่ต้องการทราบความชัดเจนเกี่ยวกับแนววางท่อก๊าซ  
 อําเภอหนองกุงศรี 
 กรณีที่เกิดประเด็นการร้องเรียนโครงการวางท่อก๊าซ น่าจะเกิดจากประชาชนแต่ละคนรับรู้
ข้อมูลที่แตกต่างกัน เพราะภูมิหลัง ความคิด ทัศนคติ ของประชาชนแตกต่างกัน บริษัทจึงควรทําการ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทําความเข้าใจข้อมูลโครงการด้วยภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน โดยให้
ข้อมูลที่รอบด้าน ทั้งด้านบวกและด้านลบ 
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เทศบาลตําบลทรายทอง  
 การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตําบลทรายทองทําได้ยาก เนื่องจากมีประชาชนคัดค้าน  
ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องหาแนวทางในการลงพื้นที่ใหม่ 
 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น  
 การประชาสัมพันธ์โครงการ ถ้าประชาสัมพันธ์ดีจะทําให้การทํางานง่ายขึ้น โดยควรสร้าง
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้มแข็ง ได้แก่ เครือข่ายบุคคลในพื้นที่ เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ทางวิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะกรณีที่บริษัทเจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์เอง อาจไม่
สามารถเข้าถึงชุมชนได้ การใช้สื่อทุกประเภทในพื้นที่และสื่อระดับประเทศ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนได้ 
 สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 การนําก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ด้านไฟฟ้า ถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ แต่การศึกษา
ผลกระทบ ควรประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพิ่มเติม และกรณีเกิดการเจ็บป่วยของประชาชนจากการ
ดําเนินกิจการ ควรกําหนดค่าชดเชยสุขภาพให้ชัดเจน รวมทั้งควรศึกษาประเมินสุขภาพในระยะยาว 
 เทศบาลตําบลกุดน้ําใส  
 กรณีแหล่งสัมปทานสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี พื้นที่สัมปทานอยู่ในเขตอําเภอหนองแสง 
อําเภอหนองวัวซอ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น ขุดเจาะปิโตรเลียมดิบ ส่งท่อลําเลียงมายังสถานีผลิตเพื่อแยกก๊าซธรรมชาติแต่ละชนิด
ออกจําหน่าย สถานีผลิตตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขต
สัมปทาน โครงการดังกล่าว บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด เป็นผู้รับสัมปทาน และขายส่งต่อให้  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) การส่งปิโตรเลียมตามระบบท่อจะต้องผ่านพื้นที่เอกชนหลายแห่ง รวมทั้ง
เขตการปกครองท้องถิ่นหลายท้องที่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยเฉพาะเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ นาฬิกา ได้เกิดอุบัติเหตุ 
หม้อต้มไอน้ําระเบิดขึ้นที่สถานีผลิตของบริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลกุดน้ําใส  
จนไม่สามารถใช้การได้และมีการหยุดการผลิต จนกระทั่งวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ จึงได้เริ่มการผลิต
ก๊าซธรรมชาติใหม่ โดยวิธีการลัดขั้นตอน ทําให้มีก๊าซ SalFide as H2S ฟุ้งกระจายออกมาภายนอก  
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประสาทประชาชน โดยไม่มีหน่วยงานใดสามารถรับประกันได้ว่ากลิ่นดังกล่าวจะไม่มี
อันตรายต่อชีวิตคนหรือสัตว์ ทั้งนี้ บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จํากัด หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เคยยืนยันกับประชาชนว่า ได้มีการควบคุมหรือกํากับดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง โอกาสที่จะเกิดเหตุ
ร้ายแรงดังกล่าวแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย แต่เมื่อดําเนินการมาเพียง ๕ ปี ก็เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
ดังกล่าว  
 จากเหตุการณ์ดังกล่าว ประกอบกับกําลังจะมีโครงการวางท่อก๊าซปิโตรเลียมจากแหล่ง 
ดงมูลไปยังสถานี ปตท. น้ําพอง ซึ่งมีลักษณะการดําเนินการคล้ายกับกรณีแหล่งสัมปทานสินภูฮ่อม 
เทศบาลกุดน้ําใสจึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๘ แห่ง รวบรวมรายชื่อประชาชน จํานวน 
๑๔,๖๕๗ คน เสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ (๑๓) (ก) (ข) (ค) หรือเสนอขอแก้ไขในร่างพระราชบัญญัติ
รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่างมาตรา ๓๒ ในประเด็นดังต่อไปนี้  
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 ๑. ให้พื้นที่เขตสัมปทาน หมายความรวมถึง พื้นที่ที่เป็นสถานที่ผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งให้มี
สิทธิรับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมร้อยละยี่สิบ 
 ๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวท่อก๊าซปิโตรเลียมพาดผ่าน ได้รับการจัดสรร
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมร้อยละสิบ หากมีหลายแห่งก็ให้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่า ๆ กัน 
 การเสนอขอแก้ไขค่าภาคหลวงดังกล่าว อาศัยหลักเหตุผลว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบมาก ควรได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมมาก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับผลกระทบรองลงมา ควรได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมรองลงมา 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ควรได้รับการจัดสรร
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  
 ผู้แทนบริษัท อพิโก้ (โคราช) จํากัด และบริษัท เอ็นทิค จํากัด   
  โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานี ปตท. น้ําพอง ปัจจุบันยังไม่มีการ
ขุดวางท่อก๊าซใด ๆ โครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการจะเริ่มดําเนินการได้ต่อเมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งคงต้องใช้
ระยะเวลาอีกนานพอสมควร  
  กระบวนการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กําหนดให้ต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จํานวน ๒ ครั้ง ซึ่งโครงการได้จัดทํา
ไปแล้ว ๑ ครั้ง และมีกําหนดจะจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ ประมาณต้นปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อใช้ประกอบการจัดทํารายงาน EIA กฎหมายกําหนดให้
จัดรับฟังความคิดเห็น ๒ ครั้ง แต่ในทางปฏิบัติกระบวนการทํางาน มีรายละเอียดการดําเนินการหลาย
ขั้นตอน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อําเภอ 
ตําบล และลงพื้นที่ไปเป็นรายหมู่บ้าน การดําเนินการดังกล่าว นับรวมเป็นการดําเนินงานจัดรับฟังความ
คิดเห็น ครั้งที่ ๑ เนื่องจากเป้าหมายไม่ใช่เพียงศึกษาให้เสร็จตามกรอบของกฎหมายเท่านั้น หากแต่ต้อง
ดําเนินการให้สําเร็จ โดยได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ โครงการจึงจะเกิดขึ้นได้ 
  การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ เป็นการรับฟังข้อห่วงใย ข้อกังวล ของประชาชน เกี่ยวกับ
ดําเนินโครงการ ซึ่งบริษัทจะนําไปศึกษาวิเคราะห์ และหามาตรการในการป้องกันเรื่องดังกล่าว เมื่อ
ทําการศึกษาและจัดทํารายงานแล้วเสร็จจะนํารายงานดังกล่าวมาจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ครั้งที่ ๒ และเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความ
เห็นชอบต่อไป ผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ พบว่ามีประเด็นปัญหาในบางพื้นที่ 
ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน บริษัทจึงทําโรดโชว์เพิ่มเติม ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยดําเนินการเจาะลึก ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนทุกหมู่บ้านที่มีโครงการจะวาง
ท่อก๊าซผ่านพื้นที่ และบริษัทได้นําประชาชนในพื้นที่อําเภอหนองกุงศรี และอําเภอห้วยเม็ก เดินทางไป
ศึกษาดูงานการวางท่อก๊าซที่จังหวัดกําแพงเพชร ประมาณ ๒ – ๓ วัน เพื่อศึกษาผลกระทบจากการวาง
ท่อ สําหรับผลการจัดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ บริษัทจะนําข้อมูลตัวอย่างคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
และข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนไปทําการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การศึกษาว่าโครงการจะมีผลกระทบอะไร เพื่อกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 
สําหรับการเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น บริษัทไม่สามารถบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมได้ 
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บริษัทจะทําหน้าที่เพียงประกาศแจ้งกําหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและเชิญชวนให้เข้าร่วม
เท่านั้น 
 การดําเนินงานประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูล บริษัทได้ประสานขอความร่วมมือจากผู้นํา
ชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยท่ีบริษัทไม่เคยให้เงินค่าตอบแทน สิ่งที่เป็น
กังวลเกี่ยวกับการประสานงานดังกล่าว คือ ข้อครหาเกี่ยวกับให้เงินตอบแทน  
 การวางท่อก๊าซผ่านที่ดินของประชาชน ประชาชนต้องให้ความยินยอม ถ้าประชาชนไม่
ยินยอมก็ผ่านไม่ได้ โดยบริษัทจะขอเช่าที่ดินจากประชาชน กรณีดังกล่าวไม่ใช้การใช้กฎหมายเวนคืน
ที่ดิน สําหรับขั้นตอนการก่อสร้าง เมื่อฝังท่อลงไปแล้ว เจ้าของที่ดินยังคงสามารถทําการเกษตรในพื้นที่
วางท่อได้ ส่วนการศึกษาผลกระทบจะทําการศึกษาพื้นที่ข้างท่อทั้งสองด้านในระยะ ๕๐๐ เมตร ตลอด
แนวท่อ เนื่องจากมีการประเมินว่าหากเกิดการระเบิดจะส่งผลกระทบเป็นระยะกว้างแค่ไหน บริษัท
จะต้องทําการศึกษากว้างกว่านั้น เพื่อหามาตรการรองรับ และเมื่อเริ่มดําเนินโครงการไปแล้ว จะมีการ
ติดตามตรวจสอบ โดยกฎหมายระบุให้ทุก ๆ ๖ เดือน ต้องทําการศึกษาว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
เกิดผลกระทบจริงหรือไม่ และต้องมีการจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบดังกล่าว  
 สาํหรับอัตราค่าชดเชย แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
 ๑. ค่าสูญเสียโอกาสในการใช้พื้นที่ ใน ๒ ปีแรก 
 ๒. ค่าเช่าที่ดิน ตลอดแนวท่อ  
 อัตราค่าชดเชยพืชผลทางการเกษตร กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ประกาศกําหนดเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 ๑. ต้นยางพารา ต้นละ ๒,๕๒๐ บาท  
 ๒. ข้าว ไร่ละ ๑๒,๘๓๕ บาท  
 ๓. ข้าวโพด ไร่ละ ๗,๘๓๓ บาท 
 อย่างไรก็ตาม อัตราค่าชดเชยดังกล่าว เป็นอัตราที่กําหนดไว้เป็นมาตรฐานเริ่มต้น โดยจะ
คํานวณราคา ณ วันที่จ่าย และปรับปรุงราคาเป็นปัจจุบัน ค่าชดเชยที่แน่นอนจึงขึ้นอยู่กับการพูดคุย
เจรจากับเจ้าของที่ดิน ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็ไม่สามารถวางท่อก๊าซได้ 
 สําหรับประเด็นความห่วงใยในเรื่องสุขภาพของประชาชน โดยหลักการการจัดทํารายงาน 
EIA ถ้าพบว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ โครงการจะเกิดไม่ได้ เพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ 
และไม่อาจกําหนดค่าชดเชยเป็นตัวเงินได้ เพราะแม้จะชดเชยให้มากเท่าไหร่ ก็ไม่คุ้มกับสุขภาพของ
ประชาชน 
 หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กล่าวชี้แจงและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดังนี้  
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
 โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานี ปตท. น้ําพอง มีแผนกําหนดจะ
ดําเนินการผลิตในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแนววางท่อก๊าซจะต้องผ่านความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ถ้ามี
ประชาชนไม่ยินยอม ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น ดังนั้น ปัจจุบันแนวท่อที่ชัดเจนจึงไม่สามารถกําหนดได้ 
เนื่องจากมีประชาชนในบางพื้นที่ไม่ยินยอม   
 สําหรับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม กฎหมายกําหนดให้จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลังหักส่งรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบแล้ว ดังนี้ 
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 - องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ได้รับการ
จัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
 - องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม
สัมปทาน ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
 - องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบ
ของเงินค่าภาคหลวงที่จัดเก็บได้ภายในเขต  
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ ๒ ส่วน ได้แก่  
๑) การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ๒) กรณีที่บริษัทจะวางแนวท่อก๊าซ
ผ่านเขตป่าไม้หรือเขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องดําเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
  การสํารวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ ถือเป็นความโชคดี แต่การทําความเข้าใจกับประชาชน 
ในพื้นที่เป็นเรื่องสําคัญ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนดําเนินการต้องมีกรอบที่ชัดเจน และ
แจ้งให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า การชี้แจงต้องมีมาตรการที่ชัดเจน สําหรับกรณีที่มีประชาชนคัดค้าน
โครงการ ถือเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมประชาธิปไตย บริษัทมีหน้าที่ทําความเข้าใจกับประชาชน  
อย่าปล่อยเวลาให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยไปแนะนําคนอื่น ๆ ให้ไม่เห็นด้วยเพิ่มขึ้น ต้องทําให้ประชาชน
ส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจ จนเกิดเสียงส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการที่ 
แนวท่อก๊าซผ่านที่ดิน เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ เพราะถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง  
 สํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาค ๑๐   
 การขุดเจาะปิโตรเลียมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ประชาชนจึงมักจะเกิดความกลัว ภาครัฐต้อง
ทํางานร่วมกับประชาชน ตรวจสอบการดําเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เพราะหากให้บริษัท
เจ้าของโครงการดําเนินการ ประชาชนอาจเกิดความหวาดระแวง สําหรับผลกระทบจากการขุดเจาะ
ปิโตรเลียม จากการสํารวจพบว่า มีผลกระทบเรื่องเสียงรบกวน คุณภาพอากาศ และมีการใช้สารเคมีทํา
การขุดเจาะ  
  การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กําหนดให้มีหัวข้อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
การศึกษา EIA จึงต้องศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ  สําหรับเรื่องความปลอดภัย เมื่อโครงการเริ่มดําเนิน
กิจการไปแล้ว กฎหมายกําหนดให้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบ แต่ยังถือว่าน้อย ดังนั้น ในโครงการ
ก๊าซแหล่งสินภูฮ่อม จังหวัดขอนแก่นได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบภายหลังเริ่มโครงการ
เพิ่มเติม โดยเปิดให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการ
ดําเนินกิจการ โดยมีการจัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่ดี จึงควรกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ 
ในรายงาน EIA ด้วย  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
 การประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับประชาชน 
จะต้องทําด้วยความจริงใจ ชี้แจงข้อมูลทั้งข้อดี ข้อเสียของ
โครงการ กรณีที่ มีประชาชนเห็นด้วยกับโครงการและไม่ 
เห็นด้วยกับโครงการ ปกติแล้วเสียงส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับ
โครงการจะมีการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในหลาย
รูปแบบและมักจะได้รับความสนใจ ซึ่งส่งผลหลายอย่าง และ

อาจทําให้ปัญหาลุกลามจนเกิดความแตกแยกของประชาชนในชุมชนได้ ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้ ปัญหาการคัดค้าน บางกรณีอาจเกิดจากประชาชนได้รับทราบข้อมูลน้อย 
บริษัทต้องสื่อสารกับประชาชนให้มากขึ้น และการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แม้บริษัทจะไม่
สามารถบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมได้ แต่บริษัทควรหาวิธีการอื่น ๆ ในการเชิญชวนและอํานวยความ
สะดวกประชาชนเพื่อให้สนใจเข้าร่วมรับฟัง เช่น อํานวยความสะดวกในการเดินทาง หรือช่วงเวลาในการ
จัดรับฟังความคิดเห็นให้สอดคล้องกับเวลาว่างของประชาชนในชุมชน สําหรับการขอความร่วมมือกับ
ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ในการให้ข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์โครงการ ควรทําอย่างระมัดระวัง เพราะอาจ
ทําให้เกิดความเข้าใจผิดจากประชาชนว่าผู้นําได้รับผลประโยชน์จากบริษัท นอกจากนี้ เรื่องอัตรา
ค่าชดเชยที่ประชาชนจะได้รับ ถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก ต้องชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจ
อย่างชัดเจน และควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดอัตราค่าชดเชย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ตามความเหมาะสม ที่จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
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กิจการขนส่งถ่านหิน จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเหตุการณ์ประชาชนชุมนุมประท้วงคัดค้านการขนส่งถ่านหินทางน้ําผ่าน
ท่าเรือในจังหวัดสมุทรสาคร เหตุการณ์ดังกล่าวได้ปรากฏเป็นข่าวทางส่ือมวลชน เนื่องจากมีเหตุผู้นํา
ประท้วงเสียชีวิต คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงกําหนดให้มีการพิจารณาศึกษา 
การแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของคณะอนุกรรมาธิการ 
 
การประชุมคณะอนกุรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๓๙ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 พิจารณาศึกษาการดําเนินงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการถ่านหินจังหวัด
สมุทรสาคร 
รายชื่อผู้มาชี้แจง 
  ๑. นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
  ๒. นางปิยนันท์  โศภนคณาภรณ์  ผู้อํานวยการสํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
     และสิ่งแวดล้อม 
  ๓. นายเถลิงศักดิ์  เพชรสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ    
      อากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
  ๔. นางสาวจันทนา  ภาคย์ทองสุข  ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจและบังคับการ 
  ๕. นายจักรี  ย้ิมมงคล  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคที่ ๓ 
  ๖. นายสุรชัย  บุรพานนทชัย  ผู้อํานวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 
  ๗. นายอํานวย  ศรีแสงฤทธ์ิ  รกัษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     จังหวัดสมุทรสาคร 
  ๘. นางสุภาพ  ศรีจันทร์  ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม  
     สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     จังหวัดสมุทรสาคร 
ผลการพิจารณา 
 จังหวัดสมุทรสาคร 
  จากเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับการประกอบกิจการถ่านหินของประชาชนจังหวัด
สมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนอาจเป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตจํานวนหนึ่ง ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน สําหรับปัญหาผลกระทบจากการประกอบ
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กิจการถ่านหินของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีตรวจสอบท่าเทียบเรือ
และเรือขนส่งถ่านหิน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และระงับการขนส่งถ่านหินทางเรือโดยเด็ดขาด  
เนื่องจากสมาคมจังหวัดสมุทรสาครและสมาชิก (๘๐๐ ราย) มีความกังวลว่า การขนส่งถ่านหินทางเรือ
ขึ้นมาที่ท่าเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จะทําให้เกิดการตกหล่นฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองลงสู่ทะเล
และปากอ่าวมหาชัย และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําและสัตว์น้ํา ประกอบกับ มีเหตุเรือบรรทุก 
ถ่านหินเกิดอุบัติเหตุเอียงบริเวณทะเลนอกปากอ่าวแม่น้ําท่าจีน เมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม 
๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงที่เกิดเหตุการณ์ปลาตายบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ผู้ประกอบการประมง 
จึงต้องการให้จังหวัดสมุทรสาครแก้ไขปัญหาดังกล่าว พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จึงมีการขนส่งถ่านหิน 
โดยการขนส่งทางรถบรรทุกเท่านั้น ส่วนการขนส่งทางเรือ ผู้ประกอบกิจการได้เสนอต่อจังหวัดว่า 
จะดําเนินการปรับปรุงการขนส่ง และท่าเรือให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเรียบร้อยแล้ว เรื่องดังกล่าว 
คณะกรรมการไตรภาคีได้มีการประชุม โดยเชิญผู้แทนผู้ที่คัดค้านการขนส่งถ่านหินทางเรือที่ประกอบ
อาชีพการประมงมาร่วมประชุม แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ที่คัดค้านว่าเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร  
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดูแลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม (EIA) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ กรณีโครงการท่าเทียบเรือที่รับเรือตั้งแต่ขนาด ๕๐๐  
ตันกรอสส์ ความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือมีท่าเทียบเรือตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  
ต้องทํารายงาน EIA เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้พิจารณาลักษณะของโครงการกิจกรรม 
การดําเนินโครงการว่า ส่งผลกระทบอะไรบ้าง จําเป็นต้องประเมินผลกระทบเรื่องของคุณภาพน้ํา 
คุณภาพอากาศ รวมถึงกากของเสียต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องมีการกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ในกรณีการขนถ่ายถ่านหิน  
อาจก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง จึงต้องมีมาตรการป้องกัน เช่น การมีระบบปิด การฉีดพรมน้ําเพื่อลด
ปริมาณฝุ่น หรือการมีแผงกั้นป้องกันไม่ให้ฝุ่นตกหล่นลงในทะเล เป็นต้น คณะกรรมการผู้ชํานาญการจะ
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ตลอดจนความเพียงพอในมาตรการป้องกันดังกล่าว อันจะมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ และจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยผู้จัดทําโครงการต้อง
ให้ข้อมูลรายละเอียดในการจัดทําโครงการ ลักษณะโครงการ มีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อหน่วยงาน และ
ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อห่วงกังวลของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้อง
เสนอข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ในรายงาน 
 กรมควบคุมมลพิษ 
 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ .  ๒๕๓๕  
กรมควบคุมมลพิษ ได้กําหนดให้ท่าเรือขนถ่ายสินค้าบางประเภทเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ต้องอยู่ 
ในการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียสู่บรรยากาศ ซึ่งถ่านหินเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทดังกล่าว  
จึงต้องมีการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากถ่านหินจากการขนถ่าย โดยมีเจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษ เป็นผู้ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบ ในกรณีของจังหวัดสมุทรสาคร กรมควบคุมมลพิษได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อศาลปกครองได้มีคําสั่งให้กรมควบคุมมลพิษเข้าไป
ตรวจสอบสภาพคุณภาพอากาศบริเวณท่าเรือที่มีการขนถ่ายถ่านหิน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ได้เข้าไป
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ตรวจสอบในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่าฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในบริเวณ
ดังกล่าวเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กและมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน และได้ทําการแจ้งไปยังศาลปกครอง 
หลังจากนั้น ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ท่าเรือดังกล่าวได้ถูกสั่งระงับการ 
ขนถ่ายถ่านหินจากจังหวัดสมุทรสาครแล้ว สําหรับการนําเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ ไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมการขนส่งตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเป็นช่องว่างของกฎหมาย อันจะนําไปสู่การ
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติแร่ต่อไป ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคต้องคอยเฝ้าระวังประชาชนในพื้นที่ 
นอกจากนี้ พบว่ามีท่าเรือที่ทําการขนส่งถ่านหินเป็นท่าเรือที่มีขนาดน้อยกว่า ๕๐๐ ตันกรอสส์ ประมาณ 
๑๓ แห่ง และขนาดมากกว่า ๕๐๐ ตันกรอสส์ จํานวน ๕ แห่ง ทําให้ท่าเรือส่วนใหญ่ไม่ต้องจัดทํา EIA 
 กรมเจ้าท่า 
 เนื่องจากเชื้อเพลิงที่นํามาใช้ประกอบอุตสาหกรรมภายในประเทศมีราคาสูงขึ้น ทําให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย ผู้ประกอบการจึงเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาต่ํากว่า เช่น ถ่านหิน  
ซึ่งหากศึกษาโดยละเอียดแล้วจะพบว่า ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษตามที่ตื่นตระหนก 
แต่อย่างใด จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมในฝั่งตะวันตกของ
ประเทศไทยที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน หากในอนาคตจังหวัดสมุทรสาครเพิกถอนคําสั่งระงับการดําเนิน
กิจการขนส่งถ่านหินทางเรือ ผู้ประกอบการจะดําเนินการจัดทําระบบการขนถ่ายถ่านหินจากเรือไปสู่
บริเวณท่าเทียบเรือ และนําไปขนส่งทางรถให้เป็นระบบปิด ซึ่งเป็นระบบที่ดี ทั้งนี้ การดําเนินการจัดทํา
ระบบปิดดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม หากต้องการไม่ให้มีฝุ่นเกิดขึ้นย่อม
เป็นไปได้ยาก แต่อาจทําได้หากผู้ประกอบการสามารถทําตามแบบแผนที่ได้นําเสนอมาได้จริง ซึ่งถ้า
คณะกรรมการของจังหวัดสมุทรสาครลงไปควบคุมดูแล ทดสอบ และเป็นจริงดังเช่นที่ได้มีการคาดหมายไว้ 
ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับฝุ่นฟุ้งกระจายของถ่านหินคงจะยุติลง ซึ่งหากจะมีการเปิดให้ดําเนินการ
ขนถ่ายถ่านหินทางเรือ จะต้องมีการกํากับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้อีก  
โดยใช้เทคโนโลยีและระบบที่ทันสมัย 
 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร 
 การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องถ่านหิน 
โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันผลกระทบจาก
การประกอบกิจการถ่านหิน ๔ มาตรการ หรือ ๔ ปิด ได้แก่ 
 ๑. การขนส่งลําเลียงทางเรือ 
 ๒. การลดฝุ่นฟุ้งกระจายบริเวณท่าเทียบเรือ 
 ๓. การขนส่งโดยรถบรรทุก 
 ๔. การประกอบกิจการเก็บกองและคัดแยกในโรงงาน 
 จากกรณีเหตุการณ์ปลาตายบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการประสานงานไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าว
ไทยตอนบน เพื่อให้ตรวจสอบ ซึ่งพบสาเหตุปลาตายมาจากค่าออกซิเจนละลายน้ํามีปริมาณต่ําจาก
ปรากฏการณ์แพลงตอนบูมที่แม่น้ําท่าจีน โดยเกิดขึ้นเป็นประจํา ประกอบกับเกิดกรณีเรือบรรทุก 
ถ่านหิน เกิดอุบัติเหตุเอียงบริเวณทะเลนอกปากอ่าวแม่น้ําท่าจีน จึงทําให้เกิดความเข้าผิด แม้ว่าจะได้มี
การชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงไปแล้วก็ตาม สําหรับการขนถ่ายถ่านหินโดยรถบรรทุกนั้น 
ยังไม่ได้รับการร้องเรียนแต่อย่างใด 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑. จากกรณีเหตุการณ์ผลกระทบจากการประกอบการถ่านหินจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งค่อนข้างจะมีระยะเวลายาวนานพอสมควรและถือว่าเป็นกรณีศึกษา จึงควรจัดทํา
หลักเกณฑ์หรือระเบียบร่วมกัน จัดการประชุมในเชิงบูรณาการ หากเป็นถ่านหินที่ผลิตภายในประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
โดยตรง แต่สําหรับถ่านหินที่นําเข้านั้น ยังไม่มีพระราชบัญญัติรองรับ ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
กรมธุรกิจพลังงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงพลังงาน หรือกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สามารถที่จะศึกษาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณี
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งควรทําความเข้าใจกับ
ประชาชน โดยเฉพาะประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการพัฒนาท่าเรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่า
ให้ความสาํคัญกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ 
  ๒. กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดมาจากวิธีการปฏิบัติ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพียงกรณี
เหตุการณ์ผลกระทบจากการประกอบการถ่านหินจังหวัดสมุทรสาครกรณีเดียวเท่านั้น ดังนั้น  
จึงจําเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยศึกษาจากต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้พลังงานและไม่ให้ก่อให้เกิด
ผลกระทบ และการให้ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นแก่ประชาชนต้องครบถ้วน ซึ่งต้องชี้แจงให้เห็น
ทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกัน รวมทั้ง การสร้างความเข้าใจและ
เชื่อมั่นเรื่องสิ่งแวดล้อมกับประชาชน ควรดําเนินงานในทางวิชาการและเป็นกลาง โดยนักวิชาการเป็นผู้
ทําการศึกษา นอกจากนี้ การจัดทํารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าโครงการนั้นจะมีขนาดเท่าใด 
อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงควรมีการศึกษาหลักเกณฑ์ที่จะเข้าไปควบคุมในทุกโครงการ 
ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการปิดช่องว่างของกฎหมาย 
 ๓. แม้ว่าจะมีระบบการควบคุมการขนส่งถ่านหิน แต่ยังคงก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง รวมถึงช่องว่างของกฎหมาย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนภายในพื้นที่อย่างแน่นอน ดังนั้น 
อนุกรรมาธิการควรที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบท่าเรือต่าง ๆ เช่น ท่าเรือที่ใช้ 
กองเก็บ และท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน เพื่อนําข้อมูลมาพิจารณาพร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๔. หากถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่เป็นพิษ จึงควรใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมทั้งหาวิธีการขนถ่ายถ่านหินจากทางเรือไปยังท่าเรือจังหวัดสมุทรสาคร และ
ควรให้ท่าเรือที่ใช้ในการขนถ่ายมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ 
  



~ ๗๒ ~	
 

มติที่ประชุม 
 ๑. พิจารณาศึกษาการดําเนินงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการถ่านหิน 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยเชิญ นายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม ในการประชุม 
ครั้งต่อไป 
 ๒. จัดทําหนังสือขอทราบผลการประชุมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรณีการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะ 
อนุกรรมาธิการต่อไป 
 
 
 

 
  



~ ๗๓ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 



~ ๗๕ ~ 
 

 
 

                               ๔. 
  
 
 

การพิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จากองคก์รภาคประชาชน 

 
   
 
 คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จากองค์กรภาคประชาชน สรุปผลการพิจารณาดังนี้ 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
 พิจารณากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งมีการ
ดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จและมีความเข้มแข็ง  

รายชื่อผู้มาชี้แจง  

 ๑. นายประมนต์  สุธีวงศ์   ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
 ๒. นายมานะ นิมิตมงคล    ผู้อํานวยการศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ผลการพิจารณา 
 ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น  
 องค์กรภาคเอกชนไม่ได้มีอํานาจตามกฎหมาย องค์กรภาคเอกชน ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นจึงเป็นความตั้งใจ เนื่องจากเห็นว่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ และ
อาจทําให้ประเทศประสบความล้มเหลวได้หากไม่มีการดําเนินการแก้ไข ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น
มีองค์กรในภาคีทั้งหมด ๔๔ องค์กร ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ซึ่งต่างเห็นความสําคัญ
และมีความตั้งใจที่จะทาํงานร่วมกัน  
 สําหรับหลักการในการดําเนินงานขององค์กร แบ่งออกเป็น ๓ ป. ได้แก่ ป ๑. ป้องกัน 
ไม่ให้เกิดกรณีทุจริต ป ๒. ปลูกฝัง ทํางานร่วมกันกับเยาวชนและสาธารณชนให้มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
ไม่ยอมรับการทุจริต ป ๓. ปราบปราม ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยมีภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น
เป็นผู้สนับสนุน ทั้งนี้ เห็นว่าการป้องกันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด โดยพยายามเข้าไปสอดส่องขบวนการที่อาจ



~ ๗๖ ~	
 

เกิดการทุจริต เพื่อเสนอแนะให้มีการเปลี่ยนแปลงและติดตาม นอกจากนี้ ได้มีการจัดทําโครงการ 
หมาเฝ้าบ้าน ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้สมาชิกที่มีจิตอาสา เข้ามาสมัครเพื่อเฝ้าระวัง รวมถึงการจัดการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และวิธีการดําเนินการ โดยอาสาสมัครเหล่านี้ จะกระจายตัวกันไปอยู่ใน
ท้องถิ่น หากเกิดเหตุการณ์ใดที่มีความน่าสนใจ สมาชิกจะเข้าไปติดตาม หากพบเหตุผิดปกติจะรายงาน
เพื่อให้ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นช่วยกันวิเคราะห์วิจัยว่ามีเหตุมีผลหรือไม่ที่จะติดตามต่อไป ซึ่งภาคี
เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นคาดหวังว่า จะมีการกระจายอาสาสมัครดังกล่าวไปทั่วประเทศ  
 การแก้ไขปัญหานักธุรกิจที่ต้องการผลประโยชน์จากการทุจริต ภาคีเครือข่ายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ได้พยายามสร้างแนวร่วม โดยเชิญชวนบริษัทที่สามารถประกาศตนได้ว่าเป็นบริษัทที่ไม่
สนับสนุนการทุจริตและกระทําการทุจริตร่วมลงนาม ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพลังและกลายเป็น
คนกลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการอีกหลายวิธีที่จะรณรงค์ และต้องหาวิธีการที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง
ระบบให้การทุจริตเป็นไปได้ยากขึ้น  
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างถาวร ขึ้นอยู่กับภาครัฐ เนื่องจากองค์กรของประชาชน 
เป็นเพียงการปลูกจิตสํานึก การรณรงค์ให้มีความตื่นตัว แต่การที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จะต้องพึ่งผู้ที่มี
อํานาจในการกําหนด  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 

 การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน และร่วมกันสร้าง
จิตสํานึกให้กับประชาชน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างแท้จริง ส่วนการ
ดําเนินงานติดตามการทุจริตของภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น หากปรากฏข้อมูลการทุจริตที่ชัดเจน
แล้ว อาจนําเสนอเรื่องดังกล่าวให้สังคมได้รับทราบ เพื่อให้คนในสังคมตื่นตัวกับผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

  



~ ๗๗ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 



~ ๗๙ ~ 
 

 

 

                               ๕. 
 

 

 การพิจารณาศึกษากรณีปัญหาทีด่ินทํากนิและที่อยูอ่าศัย
ของราษฎร บริเวณรอบเขือ่นอุบลรตัน์ ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์  

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกน่ 

 

 

 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สภาผู้แทนราษฎร ได้รับหนังสือร้องเรียนจาก นายวิบูลย์  ทองเชื้อ ว่าได้รับความเดือดร้อน กรณีราษฎร
ในเขตพื้นที่ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากินและ 
ที่อยู่อาศัย และไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน คณะกรรมาธิการจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว 
 พื้นที่ที่ประชาชนร้องเรียน ตั้งอยู่ในเขตตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านท่าเรือ (คุ้มหินเพิง) หมู่ ๗ บ้านภูคําเบ้า หมู่ ๘ บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ ๙ บ้านแก่งศิลา หมู่ ๑๐ บ้านภูเขาวง กรณีปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขต 
ในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ํา เป็นพื้นที่ของ  
สามหน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้) และกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติน้ําพอง) ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนที่ทับซ้อนกันทําให้
ราษฎรไม่ทราบแนวเขตพื้นที่ของหน่วยงานที่ชัดเจน จึงเกิดความวิตกกังวลและสับสนเมื่อต้องติดต่อ
ประสานขอใช้พื้นที่กับหน่วยงาน และเกรงว่าจะถูกดําเนินคดี รวมทั้งราษฎรบางรายต้องการจะขอพิสูจน์
สิทธิในที่ดิน เพื่อขอเอกสารสิทธิ ประชาชนจึงได้ร้องเรียนเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย  
ในการกําหนดแนวเขตที่ดินของหน่วยงานดังกล่าว    
 



~ ๘๐ ~	
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 พิจารณาศึกษาปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทํากินของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเขื่อน 

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรณีปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทํากินของประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่

บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น แล้วเห็นว่า กรณีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการ
สร้างเขื่อนในประเทศไทยยังมีจํานวนมาก ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการควรจะทําการศึกษาถึงผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนทั่วประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในที่อยู่
อาศัยและที่ทํากินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 

 
 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  

 พิจารณาศึกษาปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทํากินของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี  

ผลการพิจารณา 
 คณะอนุกรรมาธิการได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 
และที่ทํากินของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากประชาชนเกิดความ
สับสนและวิตกกังวลต่อความไม่ชัดเจนในพื้นที่ที่อาศัยและทํามาหากินบริเวณริมอ่างเก็บน้ําและบริเวณ 
เชิงเขาภูพานคํา โดยขณะนี้ประชาชนในตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ได้มีหนังสือร้องเรียนมายังคณะกรรมาธิการเพื่อ
ขอความชัดเจนในการกําหนดนโยบายเรื่องที่ดินของภาคราชการ และคณะกรรมาธิการได้มีมติกําหนดให้
เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องดังกล่าว ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและรับฟังข้อเท็จจริง รวมทั้ง
ทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างภาคราชการและภาคประชาชนเพื่อขอความชัดเจนจากภาคราชการในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  
 

 
  



~ ๘๑ ~ 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนบริเวณรอบ
เขื่อนอุบลรัตน์ ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

รายชื่อผู้มาชี้แจง 
 ๑. นายสมัคร  ดอนนาปี ผู้อํานวยการสํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
 ๒. นายอุมดมศักดิ์ สงวนศิริธรรม นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ กรมป่าไม้ 
 ๓. นายศุภโชค  เต็มสาอาด เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน 
 ๔. นายวรพล  ดีปราสัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําพอง 
 ๕. นายเจษฎา  ตันติบัญชาชัย นายกเทศมนตรีตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
 ๖. นายวิบูลย์  ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
 ๗. นายสมร  แก้วประดิษฐ์ กํานันตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 

ผลการพิจารณา  

 คณะอนุกรรมาธิการ 
 สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายวิบูลย์  ทองเชื้อ  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ กรณีประชาชน ๕ หมู่บ้าน ซึ่งอาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน้ํา
เขื่อนอุบลรัตน์ ได้รับความเดือดร้อนไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน และไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน
และที่อยู่อาศัย ซึ่งเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาศึกษาและร่วมเดินทางไปศึกษา 
ดูงานเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมาธิการ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕  คณะอนุกรรมาธิการจึงมีความ
ประสงค์ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนบริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนอุบลรัตน์  
 ราษฎรตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ มีข้อเรียกร้อง ดังนี้ 

๑. ความชัดเจนเกี่ยวกับแนวเขตของที่ดินบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ 
๒. ประชาชนขอใช้ประโยชน์จากที่ดินที่อยู่อาศัยและทํากินอย่างมีสิทธิโดยชอบ 
๓. ประชาชนต้องการพัฒนาอาชีพ 
๔. หน่วยงานท้องถิ่นต้องการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 

 ๕. องค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ขอทราบความชัดเจนในแนวเขตของกรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องจากมีความสับสนในการยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่สําหรับ
ตั้งที่ทําการสํานักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ พื้นที่หัวงานและพื้นที่อ่างเก็บน้ํา ในส่วน
พื้นที่หัวงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะคืนให้กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนพื้นที่บางแสน 
๒ ซึ่งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ให้ราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ โดยการให้บริการพื้นที่ แต่มีปัญหา
ประชาชนไม่ยอมต่อสัญญาการใช้พื้นที่ดังกล่าว 



~ ๘๒ ~	
 

 สํานักการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น กรมป่าไม้ 
 กรณีที่มีพื้นที่ของหน่วยงานที่ทับซ้อนกัน เรื่องดังกล่าวต้องมีการทํางานตรวจสอบร่วมกัน  
 นายกเทศมนตรีตําบลเขื่อนอุบลรัตน์  
 จังหวัดขอนแก่น เคยตั้งคณะกรรมการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และได้
ข้อสรุปในการกําหนดพื้นที่ของป่าไม้ว่า ส่วนใดสามารถอยู่อาศัยได้และส่วนใดไม่สามารถอยู่อาศัยได้  
และพื้นที่ที่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ แต่การดําเนินการดังกล่าวไม่มีความต่อเนื่อง จึงเห็นว่าควรมี
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา 
 สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจนครบถ้วน  
การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องมีแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาชัดเจน มีค่าพิกัดทุกจุด และ
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การที่มีข้อสงสัยว่ามีแนวเขตไม่ชัดเจน ในส่วนพื้นที่
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถตรวจสอบแนวเขตได้ในทุกจุด  

มติที่ประชุม  

 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า การพิจารณาศึกษาต้องมีการสํารวจ
พื้นที่จริง และต้องติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง จึงมีมติเดินทางไปศึกษา
ดูงานเรื่องดังกล่าวในพื้นที่ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

 

 
 

 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๙ วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ 

 พิจารณาตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตตําบล 
เขื่อนอุบลรัตน์ 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมาธิการได้ร่วมเดินทาง
ศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อศึกษาดูงาน กรณีแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินของประชาชน ในเขต
พื้นที่ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและ
จําหน่ายสินค้า OTOP เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และในการศึกษา



~ ๘๓ ~ 
 

ดูงานดังกล่าว ที่ประชุมได้มีความเห็นให้มีการตั้งคณะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนในเขตตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
 คณะอนุกรรมาธิการ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดิน
ทํากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีข้อมูลจากอําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่นว่า ขณะนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดขอนแก่นตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยเป็นการแต่งตั้งตามคําสั่งของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ 
(กบช.) เพื่อให้การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการท่ีดินจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะมีการแต่งตั้งคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการที่ดินอําเภออุบลรัตน์เพื่อทําหน้าที่จัดการที่ดิน
ในพื้นที่ ได้แก่ จัดทํา Action Plan ของข้อมูลแผนที่ที่ดินในเขตอําเภอให้ชัดเจน สํารวจตรวจสอบและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐที่อยู่ในพื้นที่ จัดทําแผนผังข้อกําหนด และข้อจํากัดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินทุกประเภท หากคณะอนุกรรมาธิการจะตั้งคณะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและ
ที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อาจจะเป็นการซ้ําซ้อนในเรื่องการทํางานกับ
คณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการที่ดินอําเภออุบลรัตน์ซึ่งกําลังจะมีการจัดตั้งขึ้น   
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติชะลอการตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของประชาชน 
ในเขตตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ และให้ฝ่ายเลขานุการติดตามเรื่องระยะเวลาในการแต่งตั้งคณะทํางานดังกล่าว 
และรายงานต่อคณะอนุกรรมาธิการต่อไป 
 

 
 
 
การประชุมคณะอนกุรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๗ วันอังคารที่ ๒๕ มิถนุายน ๒๕๕๖ 
 พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนบริเวณรอบ
เขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา  
 คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า จากการเดินทางศึกษาดูงานแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน
และที่อยู่อาศัยของประชาชนบริ เวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ของคณะกรรมาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ และวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ปัจจุบัน การดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความคืบหน้าไปพอสมควร คณะอนุกรรมาธิการ 
ควรพิจารณาติดตามเรื่องดังกล่าว  
  



~ ๘๔ ~	
 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติพิจารณาติดตามความคืบหน้าการดําเนินการจัดการที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน
ทํากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนบริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นโดยเชิญ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม  
 

 
 

 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๘ วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
 ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน รายงานผลการติดตาม 
ความคืบหน้าการดําเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
ที่ดินจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีประเด็นการพิจารณากรณี
การส่งคืนพื้นที่หัวงานเขื่อนอุบลรัตน์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รายงานพื้นที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ เพื่อให้คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดดําเนินการต่อไป เนื้อที่รวม ๙๖๔ – ๑ – ๑๙ ไร่  
เรื่องดังกล่าว ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ  
ส่งเรื่องคืนพื้นที่หัวงานเขื่อนอุบลรัตน์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รายงานพื้นที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ เนื้อที่รวม ๙๖๔ – ๑ – ๑๙ ไร่ ให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด
ขอนแก่น เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
จังหวัดขอนแก่น ส่งคืนพื้นที่ให้คณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติว่าจะมอบพื้นที่ให้หน่วยงานใดดําเนินการต่อไป  
 

 
  



~ ๘๕ ~ 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๙ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดําเนินการจัดการที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและ 
ที่อยู่อาศัยของประชาชนบริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

รายชื่อผู้มาชี้แจง 
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  ๑. นายสรณคมน์  ศรีประภา  นิติกรระดับ ๙ สํานักกฎหมาย 
  ๒. นายณพวัฒน์  ตันติสมสุข  นิติกรระดับ ๙ สํานักกฎหมาย 
  ๓. นายศุภอรรถ  อรรถวัน   หัวหน้าแผนกบํารุงรักษาโยธา 
      กองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา 
  ๔. นายธีรวรรธน์  ศิริบุญ   นิติกรระดับ ๕ โรงไฟฟ้าพลังน้ํา 
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ๕. นายธีรธรรม  ดอกสันเทียะ  หัวหน้าแผนกบํารุงรักษาเขื่อนและอ่างเก็บน้ํา 
       กองบํารุงรักษาโยธา 

ผลการพิจารณา  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  โรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ ได้ทําการสํารวจแนวเขตและ
รังวัดพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เคยประสานงานกับสํานักทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
และอุทยานแห่งชาติน้ําพอง ในการสํารวจแนวเขตที่ดินร่วมกัน แต่ยังไม่ได้มีการตอบรับกลับมาจาก
หน่วยงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทราบว่าทั้งสองหน่วยงานได้มีการ
ประสานงาน สํารวจแนวเขตและรังวัดที่ดินร่วมกันแล้ว ความคืบหน้าขณะนี้ จึงรอเพียงการประสานงาน
ร่วมกัน เพื่อนําแผนที่ของทั้งสามหน่วยงานมาเปรียบเทียบกัน 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
  คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการที่ดินอําเภอ
อุบลรัตน์เพื่อทําหน้าที่จัดการที่ดินในพื้นที่ไม่มีความคืบหน้า จึงควรรายงานผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะกรรมาธิการ เพื่อแต่งตั้งคณะทํางานในคณะกรรมาธิการ เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินร่วมกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ โดยประสานงาน
กับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้แทนที่จะร่วมเป็นคณะทํางานมายัง
คณะกรรมาธิการต่อไป 
 

 
  



~ ๘๖ ~	
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๓๒ วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 พิจารณาการตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 คณะอนุกรรมาธิการ กําหนดองค์ประกอบคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณรอบเขื่อน
อุบลรัตน์ ดังนี้ 
 ๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ ได้แก่ ผู้แทนกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทนกรมป่าไม้ และผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 ๒. หัวหน้าส่วนราชการทางปกครอง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายอําเภออุบลรัตน์ 
 ๓. ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรีตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เขื่อนอุบลรัตน์ และกํานันตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
 ๔. ผู้แทนภาคประชาชน โดยให้คัดเลือกผู้นําธรรมชาติ หรือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของที่ดินรอบเขื่อนอุบลรัตน์ 

มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการติดตามและประสานงานกับภาคส่วนดังกล่าวข้างต้น 
เพื่อส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทํางาน และเมื่อได้รายชื่อคณะทํางานครบถ้วนแล้ว คณะอนุกรรมาธิการ
จะพิจารณากําหนดการประชุมคณะทํางานดังกล่าวต่อไป 
 

 
  



~ ๘๗ ~ 
 

 

 
การดําเนนิงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
  

 - วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมาธิการร่วมเดินทางศึกษาดูงานกับ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพื่อศึกษากรณีปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินของประชาชน ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์  
ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ณ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
สรุปผลการศึกษาดูงาน ได้ดังนี้ 

หน่วยงานที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน ประกอบด้วย 
๑. นายอําเภออุบลรัตน์ 
๒. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําพอง 
๓. ผู้ช่วยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) 
๔. ผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๕. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ส่วนแยกอุบลรัตน์ 
๖. นายกเทศมนตรีตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
๗. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
๘. กํานันตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
๙. ราษฎรตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ (หมู่ ๓ หมู่ ๗ หมู่ ๘ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๐) 

ผู้แทนหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริง ดังนี้ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
มีการควบคุมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่อ่างเก็บน้ําเขื่อน
อุบลรัตน์ ตามประกาศ กฟผ. ที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ และการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินที่ กฟผ. รับผิดชอบ มีสาระสําคัญ
ดังนี้ 

๑. การควบคุมการใช้ประโยชน์  
๒. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน 

กรณีที่มีการตรวจสอบพบการบุกรุกพื้นที่ กฟผ. จะดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
๑. เจ้าหน้าที่ กฟผ. ที่ตรวจสอบพบแจ้งเตือนผู้บุกรุกด้วยวาจา 
๒. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้บุกรุกเป็นลายลักษณ์อักษร 

  



~ ๘๘ ~	
 

๓. แจ้งความลงบันทึกประจําวันเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้บุกรุกรับทราบ 
๔. แจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเล็งเห็นได้ว่าหากปล่อยไว้จะส่งผลเสียหาย 
อย่างร้ายแรง ให้แจ้งความดําเนินคดีตามมาตรการ ข้อ ๔ ได้ทันที 
  การตรวจสอบและซ่อมเสริมหลักเขตพื้นที่อ่างเกบ็น้ําเขื่อนอุบลรัตน์ 
 หลักเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๗๙๑ หลัก แบ่งออกเป็น ฝั่งซ้าย 
L1 และ L2 จํานวน ๑,๑๒๒ หลัก ฝั่งขวา R1 , R2 และ R3 จํานวน ๑,๖๖๙ หลัก และเนื่องจากพื้นที่
รอบเขื่อนมีระยะทางยาวกวา่ ๔๐๐ กิโลเมตร หลักเขตจึงถูกโยกย้ายและเสียหาย จึงมีการตรวจสอบและ
ซ่อมเสริมหลักเขตอยู่เป็นประจํา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการตรวจสอบเป็นดังนี้ ๑) หลักเขต 
สูญหาย จํานวน ๓๔ หลัก ๒) หลักเขตชํารุดเสียหาย จํานวน ๔๙ หลัก ๓) หลักเขตถูกดินถม จํานวน 
๓๐ หลัก ๔) หลักเขตล้ม จํานวน ๗๗ หลัก การปักหลักเขต กฟผ. จะมีข้อมูลพิกัดในการปักหลัก 
ในแต่ละหลัก ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ กฟผ. ได้มีการตัดถนนและปักหลักเสริมเพิ่มเติม เนื่องจากในการ
ปักหลักเขตของการพลังงานแห่งชาติ มีระยะที่ห่างกันค่อนข้างมาก  
  กรณีที่ราษฎรขอรังวัดออกโฉนดและแบ่งแยกที่ดินซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับที่ดิน กฟผ.  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รับรองแนวเขตที่ดิน จํานวน ๕๓ ราย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รับรองแนวเขตที่ดิน จํานวน 
๕๖ ราย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รับรองแนวเขตที่ดิน จํานวน ๒๘ ราย 
  สัญญาให้บริการพื้นที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ 
  ในการประชุมพิจารณาใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ให้บังเกิดประโยชน์ ครั้งที่ 
๑/๒๕๐๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๐๙ ซึ่งมีเลขาธิการการพลังงานแห่งชาติเป็นประธานที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ราษฎรเจ้าของที่ดินเดิม ซึ่งได้ขายที่ดินในอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ให้แก่การพลังงานแห่งชาติ 
สามารถขอเช่าที่ดินในอัตราถูกเพื่อทําการกสิกรรมในพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ําได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนและเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์ อีกทั้งยังป้องกันปัญหาการบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ําที่อาจตามมาด้วย 
  นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ กฟผ. อนุญาตให้หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
วัด และโรงเรียนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ใช้บริการพื้นที่ของ กฟผ. เพื่อจัดตั้งเป็นที่ทําการ 
อาคาร สนามกีฬา ศาสนสถาน หรือจัดทําเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบหนังสืออนุญาตและสัญญา
ให้บริการพื้นที่ รวมจํานวน ๓๐ แห่ง  
 ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ 
  เนื่องจากพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ อนุญาตให้ราษฎรเข้าใช้บริการพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ําเพื่อทํา
การเกษตร จึงเป็นอุปสรรคต่อการแยกแยะและตรวจตราการบุกรุกได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับสภาพ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดชันน้อย เหมาะแก่การบุกเบิกเป็นพื้นที่การเกษตรกรรมและปลูก
สร้างที่อยู่อาศัย ทําให้ตรวจสอบพบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีราษฎร 
บุกรุกเข้าทําการเกษตรและปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ซึ่ง กฟผ. ได้ดําเนินการตามมาตรการจากเบา 
ไปหาหนัก เริ่มตั้งแต่การแจ้งเตือนด้วยวาจาไปจนถึงแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยปัจจุบันมีกรณี
ที่เตรียมจะแจ้งความดําเนินคดีกับราษฎร จํานวนทั้งสิ้น ๕ ราย   



~ ๘๙ ~ 
 

 กรณีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้กับราษฎร กฟผ. ไม่ใช่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออก
เอกสารสิทธิ แต่มีหน้าที่ดูแลที่ดินเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องข้อกําหนดของกฎหมาย 
ซึ่งหากมีการออกกฎหมายรับรองให้ออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร ก็น่าจะสามารถทําได้  

 สําหรับการพิจารณาเพื่อคืนที่ดินเหนือเขื่อน (พื้นที่เหนือระดับน้ําสูงสุด ๑๘๒) เป็นเรื่อง
นโยบายของรัฐและเป็นอํานาจของผู้บริหารในระดับสูงขึ้นไปที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะคืนที่ดิน 
ส่วนดังกล่าวให้กับราษฎรหรือไม่ 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 อุทยานแห่งชาติน้ําพอง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๓,๑๒๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัด

ขอนแก่น ๘ อําเภอ และจังหวัดชัยภูมิ ๖ อําเภอ เมื่อพิจารณาจากแผนที่ตั้งของหมู่บ้านริมอ่างเก็บน้ํา
เขื่อนอุบลรัตน์ สามารถแบ่งแยกแนวเขตของพื้นที่ได้ โดยพื้นที่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จะเป็นพื้นที่ในส่วนใกล้กับผิวน้ํา ส่วนพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้จะอยู่ถัดขึ้นไป 
และพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ําพองจะอยู่เหนือขึ้นไปอีก ดังนั้น จะเห็นว่าพื้นที่ของหมู่บ้านทั้ง ๕ 
หมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์แทบจะไม่ได้อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติน้ําพอง 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้ สําหรับขั้นตอนในการตรวจสอบพื้นที่แนวเขตของ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีขั้นตอนดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่จะนําชี้แนวเขตของอุทยานแห่งชาติให้ชัดเจน 
๒. หากพบว่ามีหมู่บ้านใดที่ทับซ้อนเข้ามาในเขตพื้นที่ จะขอตรวจสอบพิสูจน์สิทธิของ

ราษฎรนั้นว่าได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่เมื่อไหร่  
๓. เจ้าหน้าที่จะรวบรวมพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว พร้อมด้วยภาพถ่ายส่งไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยจะรวบรวมที่ดินแปลงที่อยู่ก่อนประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เสนอไปยัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นกระทรวงจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อออก 
พระราชกฤษฎีกากันพื้นที่ดังกล่าวออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ  

๔. กรณีที่พิสูจน์แล้วพบว่าราษฎรเข้ามาอยู่หลังประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดําเนินการโดยกระบวนการทางศาล เพื่อให้ศาลมีคําสั่งให้ราษฎร 
ออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามกฎหมายต่อไป 

 กรมป่าไม้  
 ป่าโสกแต้ ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มีแนวเขตอยู่ตาม 

แนวตะเข็บของถนนระหว่างอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์และอุทยานแห่งชาติน้ําพอง ซึ่งเมื่อพิจารณาที่ตั้ง
ของหมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้เกือบทั้งหมด 

 ด้วยสภาพปัญหาการบุกรุกของราษฎร ซึ่งมีสาเหตุมาจากแนวเขตไม่ชัดเจนหรือ 
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง กรมป่าไม้จึงได้มีโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้สิทธิทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อนํามาซึ่งเอกสารสิทธิให้กับราษฎร 
โดยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้ ได้มีการดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ โดยมีการ
ตรวจสอบและรังวัดการใช้ประโยชน์ของราษฎร พบว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมจํานวน ๓๗๗ ราย ที่ดิน ๔๐๕ 
แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑,๔๐๐ ไร่เศษ ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการสํารวจป่าเสื่อมโทรมเพื่อประกาศ
ปรับปรุงเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามขั้นตอนของกฎหมาย (พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 



 

มาตรา ๑๖ 
งบประมาณ

 

 ข้อสังเกตแ
 
ซึ่งเป็นระเบี
ปฏิบัติตาม
สําหรับกรณ
ราษฎรทั้ง 
จะต้องร่วม
พี่น้องประช
ทราบว่ามีปั
เสื่อมโทรม
เพื่อพิจารณ

ในเขตพื้นที่
จึงควรหาม
ใช้พื้นที่โดย
ควรมีการปร
เนื่องจากปัจ
สร้างรายได้
ผู้แทนจาก 
การพิจารณ

 

ทวิ) เจ้าหน้
ณไม่เพียงพอใน

และข้อเสนอ
การดําเนิน

บียบกฎเกณฑ์
ม เพื่อให้คน
ณีปัญหาสิท
๕ หมู่บ้าน ใ
กันแก้ไขปัญ

ชาชนซึ่งเป็นเ
ญหาข้อติดขั
ของกรมป่า

ณาการจัดสรร
สําหรับการ

ที่ของ กฟผ. 
าตรการที่ชัด
การเช่าหรือไ
รับปรุงกฎระ
จจุบันพื้นที่บริ
ด้ให้กับราษฎ
กฟผ. นําข้อ
าให้คณะกรร
 
 

น้าที่จึงจะสาม
นการเดินสําร

แนะ  
นการใด ๆ ต้
ฑ์ของบ้านเมือ
นในสังคมอยู
ทธิในที่ดินทํ
ในตําบลเขื่อ

ญหาเนื่องจาก
เรื่องสําคัญ จ
ัดในเรื่องงบป
าไม้ คณะกร
งบประมาณต
รควบคุมดูแล
และมีธุรกิจเ
ดเจนว่าจะดํ
ไม่ ซึ่ง กฟผ.
ะเบียบเกี่ยวกั
รเิวณรอบอ่า
ร กฎระเบีย
อเสนอดังกล
รมาธิการทรา

 

~

มารถออกเอ
รวจป่าเสื่อมโ

ต้องเป็นไปต
องที่ทุกคนต้อ
ยู่ร่วมกันอย่
ากินและที่อ
อนอุบลรัตน์
กเป็นความเ
จากคําชี้แจงข
ประมาณที่ไม่
รรมาธิการใน
ต่อไป  
พื้นที่ของ กฟ
เก่ียวกับการ
ําเนินการกับ
 จะต้องให้คว
กับการให้เช่า
งเก็บน้ําเขื่อน
บดังกล่าวจึง
ล่าวเสนอไป
าบต่อไป 

~ ๙๐ ~	

กสารสิทธิให้
โทรม 

ตามกฎหมา
องยอมรับแล
างสงบสุขไ
อยู่อาศัยขอ
 ทุกภาคส่ว
เดือดร้อนขอ
ของหน่วยงา
ม่เพียงพอในก
นฐานะเป็น

ฟผ. พบว่า ปั
รท่องเที่ยวเกิ
บบุคคลดังกล
วามชัดเจนกั
าที่ดินของ กฟ
นอุบลรัตน์ได้
งน่าจะไม่เหม
ปยังผู้บริหาร

 

ห้กับราษฎรไ

ย  
ะ
ด้ 

อง
น

อง 
น
การดําเนินกา
ฝ่ายนิติบัญญ

ปัจจุบันราษฎ
กิดขึ้นในบริเว
ล่าวอย่างไร 
กับราษฎรในเ
ฟผ. ซึ่งกําหน
ดก้ลายเป็นสถ
มาะสมกับข้อ
 เป็นลายลัก

ด้ แต่มีปัญห

ารออกรังวัดแ
ญัติจึงต้องนํ

รได้เข้าไปก่อ
วณรอบเขื่อน
จะอนุญาตใ
เรื่องดังกล่าว
นดให้เช่าเพื่อ
ถานที่ท่องเที่
อเท็จจริงในปั
กษณ์อักษร 

หาอุปสรรคใน

และสํารวจพื้น
นํากลับไปทบ

อสร้างสิ่งปลูก
นอุบลรัตน์  
ให้ราษฎรดัง
ว นอกจากนี้ 
อการเกษตรเท
ยวที่มีชื่อเสีย
ปัจจุบัน โดย
และขอให้แ

นเรื่อง

นที่ป่า
บทวน 

กสร้าง
กฟผ.  

งกล่าว 
กฟผ. 
ท่านั้น 
ยงและ
ยขอให้
จ้งผล 



~ ๙๑ ~ 
 

 
 - วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมาธิการร่วมเดินทางศึกษาดูงานกับ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพ่ือศึกษากรณีแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินของประชาชน ในเขตพื้นที่ตําบลเขื่อน
อุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจําหน่าย
สินค้า OTOP เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการศึกษา 
ดูงาน ได้ดังนี้ 

หน่วยงานที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน ประกอบด้วย 
๑. ปลัดจังหวดัขอนแก่น 
๒. นายอําเภออุบลรัตน์ 
๓. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําพอง 
๔. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคํา 
๕. ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น 
๖. ผู้แทนสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗  
๗. ผู้อํานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘  
๘. ผู้แทนสํานกัฟื้นฟูและอนุรักษ์  
๙. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

๑๐. ผู้แทนสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น 
๑๑. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ําพอง ส่วนแยกอําเภออุบลรัตน์ 
๑๒. นายกเทศมนตรีตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
๑๓. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
๑๔. กํานันตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
๑๕. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง เขื่อนอุบลรัตน์ 
๑๖. ผู้นําชุมชน  
๑๗. ราษฎรตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ (หมู่ ๓ หมู่ ๗ หมู่ ๘ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๐) 

 
ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

กรณีที่มีประชาชนร้องเรียนและอ้างสิทธิในที่ดินว่า
ได้อยู่อาศัยในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ําพอง ก่อนที่จะ
ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เรื่องดังกล่าว กรม
อุทยานแห่ งชาติ  สัตว์ ป่ า  และพันธุ์พื ช  ได้ เปิด ให้
ประชาชนยื่นคําร้องขอเพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดิน โดยจะ
พิสูจน์โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓  

ซึ่งเป็นปีที่มีการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติน้ําพอง เพื่อพิสูจน์ว่าราษฎรผู้ร้องได้เข้ามาอยู่ก่อนการ
ตั้งอุทยานแห่งชาติจริงหรือไม่ รวมทั้ง สอบถามพยานบุคคล และพยานแวดล้อมอื่น ๆ และหากปรากฏ
ข้อมูลว่าผู้ร้องได้เข้ามาอยู่ก่อนการตั้งอุทยานแห่งชาติน้ําพองจริง จะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการระดับ
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กรม เพื่อพิจารณาว่าจะให้ในรูปแบบใดต่อไป ขณะนี้มีราษฎรในอําเภอเขื่อนอุบลรัตน์ย่ืนคําร้องเพื่อขอ
พิสูจน์สิทธิแล้วจํานวน ๑๖ ราย รวมเนื้อที่ ๖๔ ไร่ ๒๖ ตารางวา กรณีพิสูจน์ได้ว่าราษฎรเข้ามาอยู่อาศัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ สามารถออกโฉนดในที่ดินนั้นได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวต้องมีพระราชกฤษฎีกายกเลิก 
เพิกถอนเสียก่อน อย่างไรก็ตามแม้ว่าราษฎรจะไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ แต่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช มีแนวทางในการผ่อนปรนให้ราษฎรทํากินได้ สําหรับการพิสูจน์สิทธิของราษฎรที่ได้ย่ืน 
คําร้อง จํานวน ๑๖ ราย ดังกล่าว 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการควบคุมการใช้ประโยชน์และการแก้ไข

ปัญหาการบุกรุกที่ดิน ทําหน้าที่พิจารณาและกําหนดมาตรการในการดูแลการใช้พื้นที่เขื่อน เขื่อน 
อุบลรัตน์มีการให้บริการใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ํา ในอัตราไร่ละ ๒๐ บาท ซึ่งเดิมมีราษฎรมาใช้บริการ
ดังกล่าว แต่ต่อมาภายหลังราษฎรในตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ต่อสัญญาและขอใช้สิทธิดังกล่าวกับ กฟผ. 
ทั้งนี้ การให้บริการพื้นที่โดยการเก็บค่าบริการดังกล่าว เป็นวิธีการในการรักษาสิทธิในพื้นที่ของ กฟผ. 
เท่านั้น 

พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นพื้นที่หัวงาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขอ
อนุญาตใช้จากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าถาวร กรมธนารักษ์ และส่วนที่สองเป็นอ่างเก็บน้ํา ซึ่งมีการประกาศ
เป็นพระราชกฤษฎีกาเขตเวนคืน แต่ไม่ได้ออกเป็นพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดิน เนื่องจากการพลังงาน
แห่งชาติผู้รับผิดชอบในขณะนั้น สามารถตกลงซื้อขายกับราษฎรที่อาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน้ําได้ ซึ่งมีการ
ปักหลักเขตตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ จนถึงปัจจุบัน สําหรับกรณีปัญหาเรื่องแนวเขตของเขื่อนอุบลรัตน์  
อาจไปทับซ้อนกับเขตพื้นที่ของป่าไม้นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาสํารวจ
แนวเขตร่วมกัน โดยอาจตั้งคณะทํางานเพื่อร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและกําหนด 
แนวเขตระหว่างกันให้ชัดเจน 

นายอําเภออุบลรัตน์  
กรณีพื้นที่หัวงานเขื่อนอุบลรัตน์ ได้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน 

ของรัฐ ซึ่งมีการดําเนินการมาหลายปี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ทําหนังสือขอคืนพื้นที่
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔  โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้รับเรื่อง  

การแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของที่ดิน ซึ่งมีเทคโนโลยีที่สามารถนําแนวเขตที่ดินมาซ้อนกัน 
เป็นภาพถ่ายทางอากาศ และสําเนาออกมาเพื่อให้ราษฎรใน ๕ หมู่บ้าน ได้รับทราบและตรวจสอบแนวเขต 
ในเบื้องต้นได้ 

 กรณีราษฎรประสงค์จะขอให้ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เพิ่มเติมจาก ๑๖ ราย ที่ได้ย่ืนคําร้องไปก่อนแล้ว เรื่องดังกล่าวขอให้ผู้ใหญ่บ้านที่มีราษฎรอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ รวบรวมหลักฐานและให้ราษฎรในหมู่บ้านยื่นคําร้องขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิในที่ดินเพิ่มเติมได้ โดยอําเภอจะสําเนาภาพถ่ายให้สําหรับตรวจสอบ
แนวเขต 
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 กรณีราษฎรประสงค์จะขอออกโฉนดในที่ดินซึ่งทับซ้อนในส่วนของพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย ให้ย่ืนคําร้องพร้อมหลักฐาน เพื่อดําเนินการตรวจสอบเป็นราย ๆ ไป ซึ่งแนวทางดังกล่าว
สามารถดําเนินการได้ทันที  

เทศบาลตําบลเขื่อนอุบลรัตน์  
 ปัญหาในพื้นที่จําเป็นต้องเร่งแก้ไข 
เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน 
ส่วนหนึ่งเกิดจากขั้นตอนทางราชการมีความล่าช้า
และขาดความต่อเนื่อง  
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ประเด็นปัญหาระหว่างราษฎรกับรัฐจะต้องมีการพิสูจน์สิทธิในที่ดินว่าใครคือผู้เข้ามาอยู่ก่อน
หรือหลัง โดยจะต้องยึดหลักของเหตุผลตามระเบียบของกฎหมาย และหากมีข้อติดขัดอย่างไรก็ต้องร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป สําหรับกรณีที่มีราษฎรอําเภออุบลรัตน์ จํานวน ๑๖ ราย ร้องขอพิสูจน์สิทธิ
ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ําพอง กรณีดังกล่าว ยังมีราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ําพอง  
และประสงค์ย่ืนคําร้องให้ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิมากกว่า ๑๖ ราย แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งตรวจสอบพิสูจน์สิทธิให้กับราษฎรทั้ง ๑๖ ราย โดยเร็ว เพื่อเป็นการนําร่องให้กับ
ราษฎรรายอื่น ๆ ที่ประสงค์จะยื่นขอพิสูจน์เพิ่มเติมต่อไป สําหรับการตั้งคณะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน
ให้กับราษฎรนั้น เป็นเรื่องดีที่จะมีคณะทํางานกลางทําหน้าที่ตรวจสอบ โดยคณะทํางานควรประกอบด้วย 
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชน และมีราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นคณะทํางานดังกล่าว 
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 - ประชุมคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการประชุมได้ดังนี้  
 คณะทํางานซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์ ได้กล่าว
ชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจากกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินและ
แนวเขตพื้นที่ของหน่วยงานไม่มีความชัดเจน ดังนี้  
 ราษฎรหมู่ที่ ๙ )บ้านแก่งศิลา(   
 ประชาชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทํากินมาอย่างยาวนาน 
เนื่องจากเมื่อมีการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ บ้านถูกน้ําท่วม คงเหลือที่ดินทํากินน้อย และไม่มีสิทธิในที่ดิน 
ทํากิน ชาวบ้านที่อยู่เหนือเขื่อนต้องประสบภัยแล้ง ไม่ได้รับประโยชน์จากเขื่อน ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
จากเขื่อน คือ ชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจประชาชน  
 ส่วนกรณีที่มีราษฎรถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ข้อเท็จจริง ชาวบ้านบางราย
เข้ามาอยู่และทํากินก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ชาวบ้านจึงต้องการความชัดเจนของ 
แนวเขตและต้องการร่วมป้องกันการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เช่นเดียวกัน ซึ่งหากมีการกําหนด 
แนวเขต ให้ชัดเจน ชาวบ้านอาจมีส่วนช่วยหน่วยงานในการดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุกได้  
 ราษฎรหมู่ที่ ๘ (บ้านโนนสวรรค์)  
 ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ มีการสํารวจพื้นที่เพื่อสร้างเขื่อน ขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่แจ้งกับชาวบ้านว่า  
จะมีการเวนคืนที่ดิน ชาวบ้านอยากได้เงิน จึงได้นํา สค. (แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน) ให้กับเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับชาวบ้านว่า ที่ดินเหนือ ๑๘๒ ทําไม่ได้ แต่ชาวบ้านไม่ทราบว่าพื้นที่ ๑๘๒ 
อยู่ตรงจุดไหน เนื่องจากอยากได้เงิน จึงได้นํา สค. ไปให้ จึงมีราษฎรบางรายได้รับเงินในอัตรา 
ไร่ละ ๔๕๐ บาท แต่มีราษฎรบางรายไม่ได้เงิน ต่อมา กฟผ. ซึ่งรับมอบพื้นที่จากการพลังงานแห่งชาติ 
แจ้งกับชาวบ้านว่า พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ําทั้งหมดชาวบ้านจะอยู่อาศัยไม่ได้ เพราะเป็นพื้นที่หัวงานของ
เขื่อน ทั้งที่เคยมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่า พื้นที่ต่ํากว่า ๑๘๒ จึงจะเวนคืนและได้รับเงินค่าเวนคืน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
 หน่วยงานยังมีปัญหาเรื่องแนวเขต แต่ราษฎรกลับถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ จับกุมและ
ดําเนินคดี โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเมื่อประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแล้ว ราษฎรทราบการประกาศ
ดังกล่าว แต่ไม่ได้ทักท้วงเรื่องแนวเขตตั้งแต่ต้น จึงจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมาย เรื่องดังกล่าว 
อยากให้หน่วยงานพิจารณาชะลอการดําเนินการจับกุมราษฎร จนกว่าจะแก้ไขปัญหาและกําหนด 
แนวเขตให้ชัดเจน  
 สําหรับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีหมู่บ้าน จํานวน ๕ หมู่บ้าน 
อยู่ในทําเนียบของอําเภอถูกต้องตามระเบียบ แต่การพัฒนาพื้นที่ทําได้ยาก เช่น หากจะทําถนน 
ในหมู่บ้าน จะต้องทําหนังสือขออนุญาตหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือ
กรมป่าไม้ กรณีปัญหาดังกล่าวเกิดจากความคลุมเครือไม่ชัดเจนของแนวเขตของแต่ละหน่วยงาน  
แต่หน่วยงานกลับดําเนินการบังคับใช้กฎหมายกับราษฎรเต็มที่ 
  



~ ๙๕ ~ 
 

 กํานันตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ 
 ปัญหาการจับกุมชาวบ้านในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เกิดจากมีชาวบ้านอาศัย 
และทํากินอยู่ในพื้นที่เดิม แต่ได้มีการประกาศกําหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยไม่ได้พูดคุยเรื่องแนวเขตกับชาวบ้าน หรือให้ชาวบ้านได้ร่วมสํารวจแนวเขต  
เมื่อประกาศกําหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ชาวบ้านจึงโต้แย้งว่าเป็นแนวเขตที่ทํากินอยู่เดิม จึงมีปัญหา
ว่า แนวเขตของอุทยานไปทับเขตที่ดินของชาวบ้าน 
 คณะทํางาน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้กล่าวชี้แจงข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ดังนี้ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 ปัจจุ บันมีราษฎรเข้าไปอยู่อาศัย 
ในพื้ นที่ ทั บซ้ อน ทํ าให้ การแก้ ไขพื้ นที่ 
ทับซ้อนของหน่วยงานทําได้ยาก อย่างไร 
ก็ตาม ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยมีข้อมูลและแผนที่ เขื่ อน 
อุบลรัตน์ พร้อมที่จะตรวจสอบแนวเขต
ร่วมกับหน่วยงานอื่น แต่เนื่องจากไม่มี
เจ้าภาพที่จะทําหน้าที่ประสานงาน จึงทําให้
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า 
 กรณีปัญหาความไม่เข้าใจของชาวบ้านเกี่ยวกับพื้นที่ ๑๘๒ ของเขื่อน เนื่องจากการพลังงาน
แห่งชาติ มีการเวนคืนที่ดินตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยจะมีการกักเก็บน้ําที่ระดับ ๑๘๒ (พื้นที่ระดับ 
กักเก็บน้ําสูงสุดของเขื่อน) และในการตกลงซื้อที่ดินกับชาวบ้าน เป็นการซื้อที่ดินทั้งแปลง โดยที่ดินแปลง
หนึ่งอาจถูกตัดพื้นที่เพื่อทําอ่างเก็บน้ํา พื้นที่ของเขื่อนทั้งหมดจึงรวมทั้งส่วนที่อยู่ต่ํากว่า ๑๘๒ และส่วนที่
อยู่เหนือ ๑๘๒   
 แนวเขตเขื่อนอุบลรัตน์ การพลังงานแห่งชาติได้ส่งมอบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตจนถึงปัจจุบัน  
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขต แต่มีปัญหาเรื่องราษฎร
เข้ามาอยู่ก่อนหรือหลังประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์กัน 
เป็นรายบุคคล การพิจารณาต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งต้องแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลิกหรือ
ปรับเปลี่ยน ซึ่งมีกระบวนการค่อนข้างยาก และคาดเดาไม่ได้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใด 
 ส่วนพื้นที่ของกรมป่าไม้บางส่วนที่ล้ําเข้าไปในเขตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ปัญหาดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะต้องพูดคุยตกลงกันว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานใด และกําหนด 
แนวเขตใหม่ให้มีความชัดเจนตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน โดยกรณีของป่าสงวนแห่งชาติจะต้อง
รายงานการปรับปรุงแนวเขตไปยังกรมป่าไม้ เพื่อให้อธิบดีกรมพิจารณาลงนาม เมื่อกําหนดแนวเขต
ชัดเจนแล้ว จึงจะสามารถหาแนวทางจัดการปัญหาที่ดินตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานได้  



~ ๙๖ ~	
 

 การกําหนดแนวเขตของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะต้องมีการประสานงานกันทั้งสามหน่วยงาน เพื่อนัดหมายและเดินสํารวจ
ร่วมกัน โดยขอให้คณะกรรมาธิการร่วมเดินสํารวจด้วย  
 อุทยานแห่งชาติน้ําพอง 
 แนวเขตของอุทยานแห่งชาติน้ําพอง มีหลักเขต และป้ายบอกแนวเขตชัดเจน ส่วนกรณีที่มีการ
จับกุมราษฎรที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติ ลําดับแรก เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเจรจากับราษฎรก่อน ลําดับต่อไป 
จึงจะมีหนังสือแจ้ง และสุดท้ายจึงจะดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย 
 เนื่องจากอุทยานแห่งชาติน้ําพอง ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดแนวเขตอุทยานไป
แล้ว หากพิสูจน์สิทธิ์ราษฎรแล้วปรากฏว่า ราษฎรเข้ามาอยู่ก่อนการประกาศกําหนดเขตอุทยานแห่งชาติ 
จะต้องเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายในการเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีขั้นตอนค่อนข้างมาก  
ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ของราษฎรอําเภออุบลรัตน์ ๑๖ ราย อุทยานแห่งชาติน้ําพอง 
ได้ส่งข้อมูลให้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ เรียบร้อยแล้ว โดยราษฎรทั้ง ๑๖ ราย จะยังไม่ถูกจับกุม
ดําเนินคดี เนื่องจากอยู่ในโครงการพิสูจน์สิทธิ์ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ จึงได้รับ
การผ่อนผัน ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ 
 นายอําเภออุบลรัตน์ 
 การนําแผนที่ของแต่ละหน่วยงานมาซ้อนกัน โดยใช้มาตราส่วนเดียวกัน จะทราบแนวเขตพื้นที่
ของแต่ละหน่วยงาน และหากพบว่ามีการทับซ้อนของพื้นที่ เช่น กรณีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้
ทับซ้อนกับแนวเขตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องพิจารณาว่า เขตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยกําหนดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕  ส่วนเขตป่าสงวนแห่งชาติ กําหนดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖  
เขตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเขตน้ําท่วมถึง ในความเห็นส่วนตัวจึงน่าจะเป็นพื้นที่ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนการสํารวจแนวเขต อาจดําเนินการโดยเดินสํารวจร่วมกันและ
วางหลักแสดงเขตโดยใช้ไม้แก่นปักกําหนดเขตให้ชัดเจน 
 ป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนบางส่วน กรมป่าไม้มีโครงการจะออกสํารวจป่า
เสื่อมโทรม แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณในการออกสํารวจ  
 ส่วนกรณีที่มีราษฏรยื่นคําร้องขอพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จํานวน ๑๖ ราย ขอให้
อุทยานแห่งชาติน้ําพอง เร่งรัดการพิสูจน์และติดตามผลการตรวจสอบให้กับราษฎร  
 จังหวัดขอนแก่น 
 ปัญหาที่ดินรอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน จังหวัดขอนแก่น 
จึงขอรับเป็นเจ้าภาพในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยจะ
ดําเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับนายอําเภออุบลรัตน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทน
ประชาชน เพื่อกําหนดแนวเขตร่วมกัน สําหรับงบประมาณในการดําเนินงาน ขอให้แต่ละหน่วยงาน
ตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานในส่วนที่จะสามารถนํามาใช้ดําเนินงานดังกล่าวได้ หากไม่มี
งบประมาณ อาจจะต้องของบประมาณจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวจะต้องพิจารณากันอีก
ครั้งหนึ่ง  
 
 



~ ๙๗ ~ 
 

 สําหรับแนวการดําเนินงานขั้นต่อไป ขอให้นายอําเภออุบลรัตน์เป็นแม่งาน ในการออกหนังสือ 
นัดหมายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหารือและนัดหมายการเดินสํารวจร่วมกันต่อไป 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดําเนินงานเดิน
สํารวจแนวเขตร่วมกัน โดยมอบหมายให้ จังหวัด
ขอนแก่นและอําเภออุบลรัตน์ เป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดประชุมหารือและนัดหมายการเดิน
สํ า ร วจแนว เขตกั บหน่ วย งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  
ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และประชาชน โดยมี
กําหนดเวลาการดําเนินงานเดินสํารวจและ 
ปักแนวเขตพื้ นที่ ของทั้ งสามหน่ วยงานให้ 
แล้วเสร็จ ภายในหกสิบวัน  

 
 
 

 
  



~ ๙๘ ~	
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



~ ๙๙ ~ 
 

 
 

                               ๖. 
   

  

 

การพิจารณาศึกษา กรณีปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 
ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน่  

กรณีได้รับผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากการปลูกต้นยูคาลิปตสั  
บนเทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา และกรณีขอให้ยกเลิกป่าเตรยีมการ

โคกสูง– บ้านดง และออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร 
 
 

 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สวนสัตว์เขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๕ ในวันดังกล่าวมีราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
ร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกป่าเตรียมการ โคกสูง – บ้านดง และออก
เอกสารสิทธิในที่ดินให้กับราษฎร และร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปลูก 
ต้นยูคาลิปตัสของหน่วยงานของรัฐบนเทือกเขาภูพานคํา ซึ่งเป็นการสัมปทานปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็น 
ป่าทดแทน แต่เมื่อเวลาผ่านไปต้นยูคาลิปตัสเติบโตข้ึน ประชาชนในพื้นที่เห็นว่า ต้นยูคาลิปตัสได้ทําลาย
ระบบนิเวศ พืชชนิดอื่นไม่สามารถเติบโตได้ และมีสภาพแห้งแล้ง ราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์จึงต้องการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลูกต้นไม้ชนิดอื่นแทนต้นยูคาลิปตัส เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ คณะกรรมาธิการได้รับ
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา และมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อไป  
 คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา 
เรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
  



~ ๑๐๐ ~	
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๐ วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

 พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น กรณีขอให้ยกเลิกป่าเตรียมการ โคกสูง - บ้านดง เพื่อขอเอกสารสิทธิ และขอให้ปลูกต้นไม้ชนิด
อื่นแทนต้นยูคาลิปตัส เพื่อคืนป่าและธรรมชาติให้กับภูพานคํา 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา  
 คณะอนุกรรมาธิการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และเห็นว่าปัญหาการปลูกต้นยูคาลิปตัสใน
เขตภาคอีสาน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้พื้นที่ในภาคอีสานสูญเสียระบบนิเวศและมีความแห้งแล้ง การจะทําลาย
ต้นยูคาลิปตัสเพื่อปลูกต้นไม้ชนิดอื่นทดแทนนั้น ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้
ข้อมูลชัดเจน ควรนําผลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการปลูกต้นยูคาลิปตัสมาใช้ประกอบการ
พิจารณา และต้องศึกษานโยบายของรัฐที่เคยส่งเสริมให้มีการปลูกต้นยูคาลิปตัส ตลอดจนศึกษาข้อมูล
ข้อเท็จจริงจากบุคคล และศึกษาสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปลูกต้นยูคาลิปตัสเพิ่มเติม สําหรับ
ประเด็นกรณีราษฎรร้องขอเอกสารสิทธินั้น คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ควรพิจาณาศึกษากรณี
ผลกระทบจากการปลูกต้นยูคาลิปตัสเพียงประเด็นเดียวก่อน แล้วจึงพิจารณาศึกษากรณีราษฎรร้องขอ
ออกเอกสารสิทธิเป็นลําดับถัดไป เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นการพิจารณา 
 
 
มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
ประชุม โดยกําหนดเดินทางศึกษาดูงานวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และเพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าว ควรศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนลงพื้นที่ศึกษา
ดูงาน ที่ประชุมจึงมีมติเชิญ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมป่าไม้ และ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมคราวต่อไป  
 
 

 
  



~ ๑๐๑ ~ 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
 พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ 
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กรณีได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปลูกต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่
เตรียมการโคกสูง – บ้านดง โดยขอให้ปลูกต้นไม้ชนิดอื่นแทนต้นยูคาลิปตัส เพื่อฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ
ให้กับภูพานคํา 
รายชื่อผู้มาชี้แจง 
 ๑. นายสุรพล  จารุพงศ์    รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 ๒. นายพฤกษ์  โสโน     ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 
 ๓. นายพิชญะ  ย่ังยืน  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗  
 ๔. นายเอกณัฏฐ์  ศูนย์จันทร์   ผู้อาํนวยการส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ 

ผลการพิจารณา  
 กรมป่าไม้  
 เหตุผลที่มีการปลูกต้นยูคาลิปตัส เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นป่าเสื่อมโทรม ปลูกไม้ชนิดอื่น 
ไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงนําไม้ยูคาลิปตัสมาปลูกเพื่อเป็นไม้เบิกนํา ประกอบกับ ต้นยูคาลิปตัสให้ผลผลิตดี  
จึงมีการส่งเสริมการปลูก วัตถุประสงค์ของการปลูก ไม่ต้องการให้เป็นไม้เศรษฐกิจ แต่ต้องการสร้างพื้นที่
ป่าเป็นหลัก จากการสํารวจและวิจัย ไม้ยูคาลิปตัสสามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าได้ดี อย่างไรก็ตาม พื้นที่ปลูก
ต้นยูคาลิปตัสที่ประชาชนร้องเรียน จากการตรวจสอบไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ แต่เป็น
พื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประมาณสี่ร้อยไร่ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ประมาณแปดร้อยไร่ ส่วนพื้นที่บริเวณสวนป่าของกรมป่าไม้ ไม่มีต้นยูคาลิปตัส ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ท้องถิ่น 
 การปลูกต้นยูคาลิปตัสในเขตป่า ตามมติคณะรัฐมนตรีป่าโคกสูง – บ้านดง จังหวัดขอนแก่น  
มีหน่วยงานรับผิดชอบ ๒ หน่วยงาน คือ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสํานักส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจขอนแก่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ปลูกในปี ๒๕๒๑ มีการปลูกไม้ยูคาลิปตัส เนื้อที่ ๔๗๗ ไร่ สภาพสวนป่าถูกบุกรุกพื้นที่ ๓๙ ไร่ คงสภาพ
ป่า ๔๓๘ ไร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีการทําไม้ยูคาลิปตัสออก ๑ ครั้ง ปัจจุบันมีไม้ยูคาลิปตัสขึ้นปะปน 
อยู่กับป่าธรรมชาติ ส่วนแปลงปลูกป่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มีการปลูกไม้ยูคาลิปตัส เนื้อที่ ๓๓๘ ไร่ สวนป่า
ถูกบุกรุกพื้นที่ ๑๑๖ ไร่ คงเหลือสภาพป่า ๒๒๒ ไร่ ปลูกยางพาราแล้ว ๙๔ ไร่ ที่เหลือนําไม้ยูคาลิปตัส 
ออกหมดแล้ว โดยการถอนตอ มีไม้ยูคาลิปตัสขึ้นปะปนอยู่กับป่าธรรมชาติ ทั้งนี้ มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่
ไม่ยินยอมให้ปลูกยางพาราเพิ่มเติม รวมพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสป่าโคกสูง – บ้านดง จํานวน ๑,๒๐๐ ไร่ 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
 กรณีสวนป่าที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะส่งมอบคืนให้
กรมป่าไม้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบคืนพื้นที่สวนป่า  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 ประเทศไทยเคยมีการส่งเสริมให้ปลูกต้นยคูาลิปตัส แต่ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร
จะดูแลพืชอาหาร ไม่มีนโยบายเรื่องยูคาลิปตัส แต่จะเน้นการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารเป็นหลัก  
  



~ ๑๐๒ ~	
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งและพิกัดพื้นที่ปลูก 
ต้นยูคาลิปตัส และหน่วยงานผู้รับผิดชอบยังไม่มีความชัดเจน จึงควรเชิญหน่วยงานในพื้นที่ของกรมป่าไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ณ ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  
 

  
 
 

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
 พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กรณีได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปลูกต้นยูคาลิปตัสบนพื้นที่
เทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา  

รายชื่อผู้มาชี้แจง 
 ๑. นายอดิศร  นุชดํารง    ผู้อํานวยการสํานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 
        กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 ๒. นายณรงค์  วงศ์สุวรรณ  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ 
        กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ผลการพิจารณา 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 โครงการปลูกต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่เทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา เริ่มเมื่อประมาณปี พ.ศ. 
๒๕๓๑ มีพื้นที่โครงการจํานวนกว่า ๔๐๐ ไร่ ซึ่งเดิมขณะนั้นเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ โดยแนวคิดที่ให้ 
มีการปลูกต้นยูคาลิปตัสดังกล่าว เกิดจากพื้นที่เดิมมีการบุกรุกทําลาย กรมป่าไม้จึงต้องเร่งเข้าไปยึดพื้นที่
เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ประกอบกับสภาพพื้นที่ภาคอีสานมีความแห้งแล้ง ต้นไม้ชนิดอื่นเติบโต 
ได้ช้า กรมป่าไม้จึงเลือกปลูกต้นยูคาลิปตัส เนื่องจากเป็นไม้ที่เติบโตเร็วและทนแล้งได้ดี ซึ่งทําให้สามารถ
ยึดพื้นที่ได้โดยเร็ว ภายหลังเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างราชการแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ได้รับพื้นที่มาดูแลรักษา แต่พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่ดูแลบํารุงรักษาไว้ และ
ขณะนี้ได้พ้นกําหนดระยะเวลาดูแลรักษาแล้ว อยู่ในกระบวนการส่งมอบคืนให้กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุมดูแลพื้นที่ไว้ไม่ให้มีการลักลอบตัดฟันเท่านั้น 
ดังนั้น อํานาจตัดสินใจในการจัดการกับต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่ดังกล่าวจึงอยู่กับกรมป่าไม้ นอกจากนี้  
การปลูกต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่ดังกล่าว เป็นการปลูกโดยงบประมาณแผ่นดิน การนําไปใช้ประโยชน์หรือ
ตัดฟัน จะมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งกรมป่าไม้เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้พิจารณาว่าจะใช้ประโยชน์ใน 
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ส่วนใดบ้าง ซึ่งจะกระทําได้สองประการ ได้แก่ ตัดรักษาระยะเพื่อให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่เจริญเติบโตได้ และ
ตัดเพื่อนําพื้นที่ไปทําโครงการอื่น ซึ่งจะต้องทําการศึกษาความคุ้มค่าต่อการลงทุนและการใช้ประโยชน์  
 สําหรับการตัดไม้ในสวนป่า มีระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับไม้ที่ทําออกจาก
สวนป่าที่กรมป่าไม้ปลูกสร้าง โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดให้เมื่อได้รับอนุมัติเป็น
หนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการทําไม้ออกจากสวนป่าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัดสางขยายระยะ 
(๒) ตัดเพื่อการค้นคว้าทดลองทางวิชาการ 
(๓) ตัดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบํารุงสวนป่ากรณีอื่น ๆ  

 ดังนั้น ถ้าในระดับนโยบายเห็นสมควรว่า ควรเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการปลูกไม้ชนิดอื่น 
ในพื้นที่สวนป่า ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว สําหรับกรณีผลกระทบจากการปลูกต้นยูคาลิปตัส 
ปัจจุบันในทางวิชาการยังไม่มีข้อสรุปว่า ต้นยูคาลิปตัสเป็นพืชที่ไม่ดีอย่างไร ซึ่งโดยลักษณะของ 
ต้นยูคาลิปตัสเป็นพืชที่โตเร็ว และมีหลายแห่งพิสูจน์มาแล้วว่าเห็ดสามารถขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้
ประโยชน์โดยนําไม้ไปทําเป็นถ่านได้ 
 การส่งเสริมการปลูกต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่ภาคอีสาน สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณ  
ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ สมัยนั้นมีโครงการของ USAID ได้เข้ามาสนับสนุนให้งบประมาณกรมป่าไม้ในการ
ปลูกป่าฟืนชุมชน เนื่องจากเล็งเห็นว่าในชนบทมีการใช้ไม้ฟืนจํานวนมาก เพื่อลดการเก็บฟืนในป่ามาใช้ 
จึงมีการนําต้นยูคาลิปตัสและต้นกระถินณรงค์มาปลูกกันมากในพื้นที่ชุมชน วัด และที่สาธารณะอื่น ๆ 
หลายหมื่นไร่ และเนื่องจากต้นยูคาลิปตัสเป็นไม้โตเร็ว ทนแล้ง และเพาะง่าย หัวหน้าสวนป่าจึงได้เลือก 
ที่จะนํามาปลูกกันมากเพื่อเข้ายึดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกโดยเร็ว โครงการปลูกป่าจะกําหนด
วัตถุประสงค์ไว้กว้าง ๆ และขอตั้งงบประมาณและจัดสรรให้กับหน่วยงาน สําหรับในช่วงประมาณปี พ.ศ. 
๒๕๒๐ – ๒๕๓๐ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพื่อปรับปรุงพื้นที่ทดแทนพื้นที่เสื่อมโทรม โดยเจ้าหน้าที่สํานัก
ในพื้นที่จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกต้นไม้มาปลูก แต่หลังจาก ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ กรมป่าไม้ได้สั่งให้ยุติ 
การปลูกต้นยูคาลิปตัส การส่งเสริมการปลูกต้นยูคาลิปตัสส่วนใหญ่เป็นการปลูกในภาคเอกชน 
 การจัดการกับไม้สวนป่าที่โตเต็มที่แล้ว ตามนโยบายการปลูกต้นไม้ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ จะไม่มีการปลูกต้นไม้เพื่อการพาณิชย์ และไม่มีระเบียบในการเอาไม้
สวนป่ามาใช้ในทางพาณิชย์ ซึ่งเรื่องดังกล่าว ถ้ามีการปรับปรุงระเบียบให้มีการตัดไม้ที่โตเต็มที่แล้วออก
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์และปลูกป่าทดแทนได้ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดฟันได้ และช่วยในด้าน
งบประมาณในการดูแลรักษา แต่ทั้งนี้เฉพาะกรณีต้นไม้ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ แต่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็ต้อง
คงรักษาไว้ สําหรับกรณีการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูโดยใช้งบเงินกู้ มีนโยบายในการปลูกต้นไม้ ๒ ประเภท คือ 
๑) ไม้เบิกนํา เป็นไม้โตเร็ว และเป็นไม้ท้องถิ่น ปลูกเพื่อฟื้นฟูดิน  ๒) ไม้โครงสร้าง เป็นไม้โตช้า มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ การปลูกต้นไม้ดังกล่าวไม่ได้เป็นการปลูกในเชิงพาณิชย์   

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
 ราษฎรในพื้นที่ตําบลโนนสมบูรณ์ร้องเรียนว่า ได้รับผลกระทบจากการปลูกต้นยูคาลิปตัสทํา
ให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไป จากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเคยมีน้ํา มีปลา และมีของป่าให้ชาวบ้านเก็บกิน  
แต่ภายหลังปลูกต้นยูคาลิปตัส พื้นที่กลับมีความแห้งแล้ง ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาในฐานะ
ที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อได้บทสรุปอย่างไร จะนําเสนอต่อรัฐสภาและรัฐบาลต่อไป ส่วนกฎและระเบียบ
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ต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของรัฐ ซึ่งหากนโยบายเปลี่ยน ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็สามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้  
 ในการศึกษาเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการต้องการศึกษาที่มาของโครงการ จึงได้ขอ
ความร่วมมือจากผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดส่งเอกสารโครงการปลูกต้น 
ยูคาลิปตัสนับตั้งแต่อดีตที่มีการส่งเสริมให้ปลูกต้นยูคาลิปตัสทั่วประเทศ และขอให้จัดส่งผลงานการ
ศึกษาวิจัยผลกระทบจากการปลูกต้นยูคาลิปตัส และเอกสารคําสั่งให้ยุติการปลูกต้นยูคาลิปตัส เพื่อที่
คณะอนุกรรมาธิการจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศกึษาต่อไป  
 

  
 
 
การประชุมคณะอนกุรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๖ 
 พิจารณาติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ 
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กรณีได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปลูกต้นยูคาลิปตัสบนเทือกเขา 
ภูเก้า – ภูพานคํา ซึ่งราษฎรได้มีข้อร้องเรียนขอให้ยกเลิกการปลูกต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่ดังกล่าวและปลูก
ต้นไม้ชนิดอื่นทดแทน เพื่อฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ รวมทั้งศึกษาข้อร้องเรียนของราษฎร กรณีขอให้ยกเลิกป่า
เตรียมการโคกสูง – บ้านดง และออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดขอนแก่น 

รายชื่อผู้มาชี้แจง 
๑) นายชัยรัตน์  อร่ามศรี   รองผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๒) นายขวัญชัย  สันติแสงทอง    ผู้จัดการสํานักส่งเสริมและพันธุ์ไม้ 

        เศรษฐกิจขอนแก่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๓) นายอุทัย  อินพวง   ผู้อํานวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 

        กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื 
๔) นายชาญณรงค์  สุนาโท  เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน 

        กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
๕) นายชิษณุ  วงศ์นนทิ   ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 
๖) นายไพบูลย์  คุณพิโน   นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ กรมป่าไม้ 
๗) นายประวิตร  บรรจงการ  นักวิชาการที่ดินชํานาญการพิเศษ  

        สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น 
๘)  นายอนุวัชร  โพธินาม   ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 
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ผลการพิจารณา  
 ผู้อํานวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 กรณีราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ ร้องเรียนว่า ได้รับผลกระทบจากการปลูกต้นยูคาลิปตัส 
บนเทือกเขาภูพานคํา จึงหาแนวทางในการฟื้นฟูป่า โดยขอให้ปลูกไม้ชนิดอื่นทดแทน สวนป่ายูคาลิปตัส
แปลงดังกล่าว ปลูกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๘๖ ไร่ มีจํานวน ๒ แปลง ปลูกด้วยงบประมาณของ
ทางราชการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  ข้อเสนอของราษฎร 
ที่ขอให้ตัดไม้ยูคาลิปตัสออก อาจจะมีผลกระทบด้านอนุรักษ์ได้ ดังนั้น จึงเสนอให้พัฒนาพื้นที่สวนป่า
ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในรูปแบบเดียวกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด 
- โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีพื้นที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยให้เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์ เป็นผู้ขอเช่า
พื้นที่ดังกล่าว 
  สําหรับผลการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หน่วยงานได้รายงานผลการประชุมให้อธิบดี 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่ยังไม่มีการตอบ
ปัญหาดังกล่าว 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    
 เงื่อนไขการปลูกป่าสัมปทาน คือ ทําการปลูกและดูแลจํานวน ๖ ปี หลังจากนั้น ผู้รับสัมปทาน
จะต้องส่งมอบให้กรมป่าไม้ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มีนโยบายให้ส่งมอบสวนป่าที่ปลูกโดยบริษัทต่าง ๆ  
ที่ มีอายุ เกิน ๖ ปี และไม่ มีงบบํารุง ส่งมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลและใช้ประโยชน์  
โดยใช้งบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกรณีที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะไม่ใช้สวนป่า 
จะต้องส่งคืนกรมป่าไม้ 
 สวนป่าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับมอบมาดูแล เป็นสวนป่าของกรมป่าไม้ ส่วนสวนป่า 
บนเทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา เป็นสวนป่าที่ดูแลโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ จึงไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้ ต้องเป็นหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช  
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) กรมป่าไม้  
 แนวทางในการยกเลิกป่าเตรียมการโคกสูง - บ้านดง และการออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร 
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วย พื้นที่สวนป่าที่มีการปลูกไม้ยูคาลิปตัส อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จํานวน ๒ แปลง รวมเนื้อที่ 
๔๘๖ ไร่ และพื้นที่ที่ราษฎรครอบครองและทําประโยชน์ แต่เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  
“ป่าโคกสูง - บ้านดง” ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ เรื่องดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นได้ติดตามผล 
การดําเนินการออกโฉนดที่ดิน โดยแจ้งให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น นําปัญหาดังกล่าวเข้าสู่ 
การพิจารณาในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการจําแนกที่ดินประจําจังหวัดขอนแก่น เพื่อจะได้นําข้อมูล 
รายละเอียดปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
พิจารณา นําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให้ป่าโคกสูง - บ้านดง  
เป็นเขตป่าไม้ถาวร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ซึ่งไม่มีสภาพเป็นป่าไม้ แต่มี
ราษฎรอาศัยและทํากินอยู่ในพื้นที่ 
  



~ ๑๐๖ ~	
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
  คณะอนุกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปัญหา
ศึกษาเรื่องดังกล่าว ควรมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย และคณะอนุกรรมาธิการ 
จะติดตามการจัดประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป  
 

  
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๗ วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 พิจารณาศึกษาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี  

ผลการพิจารณา  
  คณะอนุกรรมาธิการ เห็นว่าควรติดตามการพิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กรณีได้รับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการปลูกต้นยูคาลิปตัสบนเทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา  

มติที่ประชุม 
 คณะอนกุรรมาธิการมีมติพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กรณีได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ปลูกต้นยูคาลิปตัสบนเทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา ซึ่งราษฎรได้มีข้อร้องเรียนขอให้ยกเลิกการปลูก 
ต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่ดังกล่าว และปลูกต้นไม้ชนิดอื่นทดแทน เพื่อฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ โดยเชิญ 
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) และผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ 
(อุดรธานี) เข้าร่วมประชุม และมีมติขอเอกสารรายงานของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)  
ที่นําเสนอต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวกับปัญหาจากการปลูกต้นยูคาลิปตัส
บนเทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา  
 
 

 
  



~ ๑๐๗ ~ 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๘ วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
 ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน รายงานผลการติดตาม 
ความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ในการพิจารณา 
แนวทางการยกเลิกป่าเตรียมการโคกสูง – บ้านดง และออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร และรายงานผล
การติดตามความคืบหน้าการพิจารณาของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีแนวทาง 
ในการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่ายูคาลิปตัสบนภูเก้า – ภูพานคํา ดังนี้  
 ๑) สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีประเด็นการพิจารณา 
กรณียกเลิกป่าเตรียมการโคกสูง – บ้านดง และออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบให้ตั้งคณะทํางาน โดยนายอําเภอแต่ละอําเภอเป็นประธาน 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรายงานคณะอนุกรรมการในกรอบระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากการแต่งตั้ง  
 ๒) กรณีแนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสบนภูเก้า – ภูพานคํา 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งให้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) ดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งมอบคืนพื้นที่สวนป่าให้กรมป่าไม้ ดังนี้ 
 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๖ รายงานว่า ได้สั่งการให้หัวหน้าสวนป่าโคกสูง – บ้านดง จังหวัดขอนแก่น ดําเนินการตรวจสอบ
และจัดทําข้อมูลพื้นที่แปลงปลูกป่าของสวนป่า/โครงการ รวมทั้งรายละเอียด วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
เพื่อส่งมอบให้กับกรมป่าไม้ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การส่งมอบเป็นไปตามระเบียบฯ ขอได้โปรดแจ้ง
กรมป่าไม้ไปรับมอบต่อไป 
 นายวิโรจน์  ธีระแนว นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ ทําหน้าที่ผู้อํานวยการส่วนฟื้นฟู
พื้นที่อนุรักษ์  ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรียน ผู้อํานวยการสํานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่
อนุรักษ์ โดยมีข้อพิจารณาเพื่อให้การส่งมอบพื้นที่สวนป่าเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
จึงเห็นสมควรส่งเรื่องให้กรมป่าไม้ เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ไปรับมอบพื้นที่สวนป่าโคกสูง – บ้านดง ต่อไป  
 

  
  



~ ๑๐๘ ~	
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๙ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 พิจารณาติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กรณีได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการปลูกต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่ดังกล่าว และปลูกต้นไม้ชนิดอื่นทดแทน เพื่อฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ 

รายชื่อผู้มาชี้แจง 
 ๑. นายสมบูรณ์  อําพลพณารัตน์  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ 
     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 ๒. นายอุทัย  อิ่มพวง  ผู้อํานวยการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
     สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) 
 ๓. นายชาญณรงค์  สุนาโท  หัวหน้าสวนป่าโคกสูง – บ้านดง 
 ๔. นายสว่าง  เฟื่องกระแสร์  ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ 
     (อุดรธานี)  
 ๕. นายสมคิด  อุตรนคร  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคํา 
ผลการพิจารณา  
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
  แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น หากสามารถส่งมอบพื้นที่คืนให้กับกรมป่าไม้ได้แล้ว กรมป่าไม้จะเป็นผู้ดําเนินการ 
ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ตามที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) ได้ทําหนังสือเรื่องการส่งมอบพื้นที่
ให้กับกรมป่าไม้เสนอมายังอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ได้รับเรื่องและดําเนินการเสนอขึ้นไปตามลําดับชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) 
 รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือสั่งการให้สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) ดําเนินการส่งมอบพื้นที่สวนป่าโคกสูง – บ้านดงทั้งหมดที่ตกค้างให้กับกรมป่าไม้
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้ทําการตรวจสอบพื้นที่ที่ตกค้าง มีทั้งหมดประมาณ ๑๙๕๒.๖๐ ไร่ 
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๔๙) และได้ทําหนังสือเสนอไปยังอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) 
  กรณีอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคํา ได้โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) ตามหนังสือชี้แจงของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับคณะอนุกรรมาธิการในทุก ๆ 
ด้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน สําหรับพื้นที่สวนป่าโคกสูง – บ้านดง ได้มีการสั่งการจาก 
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มายังสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)  
ให้ส่งมอบพื้นที่คืนไปยังกรมป่าไม้โดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ มีความสะดวกมากขึ้น  
ทั้งการขอใช้ประโยชน์ การขอใช้พื้นที่ หรือการตัดไม้ ซึ่งจะต้องมีหลักเกณฑ์เข้ามาควบคุม อีกทั้ง พื้นที่
ในส่วนนี้เป็นพื้นที่ป่าเตรียมการสงวน แต่ยังไม่ได้ประกาศเป็นป่าสงวน เกี่ยวกับเรื่องนี้ อุทยานแห่งชาติ 
ภูเก้า – ภูพานคํา เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ําลําธารจึงเตรียมผนวก
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พื้นที่เข้าเป็นอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคํา แต่การผนวกพื้นที่เข้าเป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องมี
หลักเกณฑ์ทั้งหมด ๑๓ ขั้นตอน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการดําเนินการ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
  ราษฎรไม่ได้มองว่า ต้นยูคาลิปตัสเป็นต้นไม้ที่ไม่ดีและไม่ได้ต่อต้านการปลูกต้นยูคาลิปตัส 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นไม้เศรษฐกิจ เพียงแต่ประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนว่า ต้นยูคาลิปตัสนั้น น่าจะส่งผล 
ต่อระบบนิเวศ ทําให้พื้นที่เกิดความแห้งแล้ง จึงต้องการให้นําต้นยูคาลิปตัสออกจากพื้นที่  

มติที่ประชุม 
  คณะอนุกรรมาธิการเห็นควรให้นําเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองฯ เพื่อทําหนังสือสอบถามไปยังอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวกับ 
ความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่สวนป่าโคกสูง – บ้านดง ให้กับกรมป่าไม้ต่อไป 
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การดําเนนิงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
- วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมาธิการร่วมเดินทางศึกษาดูงานกับ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ  เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กรณีได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
จากการปลูกต้นยูคาลิปตัสบนเทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา และศึกษาข้อร้องเรียนของราษฎร กรณี
ขอให้ยกเลิกป่าเตรียมการ โคกสูง - บ้านดง และการออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร ณ เทศบาลตําบล 
โนนสมบูรณ์ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการศึกษาดูงานได้ดังนี้ 

หน่วยงานที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน ประกอบด้วย 
 ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
 ๒. สํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ ๗ )ขอนแก่น  (  
 ๓. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ )ขอนแก่น  (  
 ๔. อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า – ภูพานคํา 
 ๕. หัวหน้าสวนป่าโคกสูง – บ้านดง 
 ๖. ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ในเขตพื้นที่ตําบลโนนสมบูรณ์ 
 ๗. ราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ 

ข้อมูลและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และประชาชน 

เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์  

พื้นที่ตําบลโนนสมบูรณ์เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ ป่า
เตรียมการโคกสูง – บ้านดง ทําให้มีปัญหาในการใช้
ที่ดิน  เช่น  การใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ เพื่อทําถนน  
การปลูกสิ่งปลูกสร้าง และการรับสิทธิประโยชน์ตาม
นโยบายรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการปลูกยางพารา 
การประกันรายได้ เป็นต้น ประชาชนจึงต้องการ 

มีเอกสารสิทธิในที่ดิน และจากการลงพื้นที่พบว่า การกําหนดเขตเป็นป่าเตรียมการฯ ดังกล่าว  
มีพื้นที่บางส่วนไปทับซ้อนที่ดินของประชาชน จึงต้องการให้หน่วยงานที่ดูแลกําหนดแนวเขตให้ชัดเจน  
 กรณีปัญหาการปลูกต้นยูคาลิปตัส สืบเนื่องจากการสัมปทานในอดีตให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  
ซึ่งต้นยูคาลิปตัส เป็นพืชเศรษฐกิจ ดูแลง่าย จึงทําให้มีการตัดต้นไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ออกและ 
ปลูกต้นยูคาลิปตัสแทน เรื่องดังกล่าว ส่วนท้องถิ่นได้เดินสํารวจแหล่งน้ํา ซึ่งในอดีตเคยมีน้ําไหลตลอด 
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ทั้งปี แต่ในปัจจุบันบางช่วงไม่ไหลแล้ว ถ้ามีการตัดต้นยูคาลิปตัสไปหมด ภูเขาอาจจะกลายเป็นภูเขาโล่ง
ทั้งหมด เพราะต้นไม้ชนิดอื่น ไม่สามารถเติบโตได้  
 กํานันตําบลโนนสมบูรณ์  
 กรณีข้อร้องเรียนขอออกเอกสารสิทธิในเขตพื้นที่ป่าเตรียมการโคกสูง – บ้านดง ชาวบ้าน 
ได้เคยเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดแนวเขต
อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคํา ให้ชัดเจน 
 ประชาชนตําบลโนนสมบูรณ์  
 เหตุที่ประชาชนร้องเรียนขอให้ปลูกต้นไม้ชนิดอื่นทดแทนต้นยูคาลิปตัสบนเทือกเขาภูเก้า  
– ภูพานคํา เนื่องจากในอดีตก่อนการปลูกต้นยูคาลิปตัส เทือกเขามีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ํา 
ลําธาร แต่ปัจจุบันกลับมีสภาพแห้งแล้ง จึงได้มีการเรียกร้องให้ปลูกต้นไม้ชนิดอื่นทดแทน 

จังหวัดขอนแก่น  
ประเด็นการพิจารณาที่สําคัญ คือ แนวเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคํา มีความชัดเจนแล้ว

หรือไม่ เพราะถ้าหากแนวเขตชัดเจนแล้ว เราจะทราบว่าพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด 
เนื่องจากประเด็น กรณีต้นยูคาลิปตัส กรมป่าไม้เป็นผู้ปลูก แต่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องดังกล่าว ต้องพิจารณากฎหมายการแบ่งส่วนราชการประกอบ เมื่อได้
ข้อยุติ ลําดับต่อไปจึงจะพิจารณากฎหมายและระเบียบของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ว่าดําเนินการตามที่
ประชาชนร้องเรียนได้หรือไม่ 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘  
      ป่าโคกสูง – บ้านดง อยู่ทางด้านทิศเหนือ
ของอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคํา ซึ่งถ้าพิจารณา
หนังสือจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ 
แจ้งขอให้ อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคํา ตรวจสอบ
พื้นที่ด้านทิศเหนือของป่าโคกสูง – บ้านดง แปลงหนึ่ง 
เนื้อที่  ๒๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ผนวกเข้ากับ
อุทยานแห่ งชาติ ภู เก้ า  – ภูพานคํ า  ซึ่ งกรณีการ
ดําเนินการดังกล่าว เมื่อได้ข้อมูลชัดเจนจะเสนอไปยัง
กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ เพื่อดําเนินการตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป ดังนั้น พื้นที่ดังกล่าวยังไม่เป็นพื้นที่
อุทยานแห่งชาติและไม่สามารถใช้กฎหมายของอุทยานแห่งชาติได้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพียงแต่
แจ้งว่าจะผนวกเพื่อให้ดูแลรักษา และให้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทํา
ความผิดในพื้นที่ จะส่งคดีให้กรมป่าไม้ดําเนินการต่อไป นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ซึ่งกรมอุทยานฯ มีการสํารวจ
เพิ่มเติมอีก ๑๗,๐๐๐ ไร่ เพื่อเตรียมการผนวกเช่นเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับท้องถิ่น 
ดังนั้น หากรวมพื้นที่ที่มีแผนจะผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคํา ทั้งหมด มีเนื้อที่ประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู การดําเนินการเรื่องดังกล่าวจึงอาจจะ
ช้าเนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมาก ขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปอยู่ตามจุดต่าง ๆ แล้ว 
การดําเนินงานสํารวจจะใช้เจ้าหน้าที่ทํางานตามปกติ และเมื่อประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้ว จึง
จะมีงบประมาณมาตั้งเป็นหน่วยพิทักษ์พร้อมอัตรากําลัง แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะดําเนินการได้หรือไม่ 
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หัวหน้าสวนป่าโคกสูง – บ้านดง  
ในอดีตพื้นที่มีการทําสัมปทานไม้กระยาเลย ซึ่งเป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ทําเป็นหมอนรถไฟ และเมื่อ

มีการทําไม้ออกไป จะมีการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่า ซึ่งกรมป่าไม้มีการสัมปทานป่าเตรียมการโคกสูง – 
บ้านดง และมีแนวทางว่าเมื่อสัมปทานเสร็จแล้ว จะมีทางลากจูงเป็นพื้นที่โล่งเตียน ให้หน่วยงาน 
รีบดําเนินการปลูกต้นไม้เพื่อคืนสภาพธรรมชาติโดยเร็ว ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นช่วงที่ต้นยูคาลิปตัส
ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นไม้โตเร็วและตอบสนองด้านเศรษฐกิจ จึงมีแนวทางให้หน่วยงาน
ราชการนําต้นยูคาลิปตัสไปปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีการแจ้งเฉพาะข้อดีของต้นยูคาลิปตัสยังไม่แจ้ง
ผลเสีย ต่อมาเมื่อมีการแบ่งส่วนราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้กรมป่าไม้ดูแลพื้นที่ป่าสงวน และมีการแบ่ง
มอบพื้นที่สวนป่าให้กรมป่าไม้ แต่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังไม่ได้ส่งมอบให้กรมป่าไม้ และยังคงดูแลพื้นที่
อยู่ สภาพปัจจุบันมีกรณีปัญหา ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ระหว่างกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ  
อยู่เกือบทั่วประเทศ ซึ่งถ้าจะมีการพิจารณานําไม้ออกจากพื้นที่ต้องให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ส่งมอบ
พื้นที่สวนป่าให้ กับกรมป่าไม้เสียก่อน ส่วนระเบียบกฎเกณฑ์การทําไม้ออกระหว่างกรมป่าไม้ 
และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะต้องมีการใช้ค่าภาคหลวงและนําเงินค่าภาคหลวงมาปลูกต้นไม้ใหม่
ทดแทน 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗  
เดิมกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ อยู่ในกรมเดียวกัน โครงการปลูกต้นยูคาลิปตัส  

กรมป่าไม้ เป็นผู้ดําเนินโครงการ ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการแบ่งส่วนราชการ แยกกรมป่าไม้และ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกําหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ทั้งหมด และกําหนดให้กรมป่าไม้ ดูแลป่าสงวนแห่งชาติ กรณีสวนป่าเตรียมการโคกสูง – บ้านดง  
จึงเกิดขึ้นโดยกรมป่าไม้ ส่วนประเด็นการทําไม้ออกจากพื้นที่ของกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
ปัจจุบันไม่มีกฎหมายให้นําไม้ออกได้ เว้นแต่จะยกพื้นที่ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)  
เป็นผู้ดําเนินการนําไม้ออก 

พื้นที่ป่าเตรียมการ ป่าสงวน ป่าไม้ถาวร เป็นพื้นที่ป่าซึ่งทางราชการสงวนโดยนโยบาย คือ  
มติคณะรัฐมนตรี มีสถานะเป็นป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และแม้พื้นที่จะเป็นเขต 
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีก็ตาม แต่ส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ โดยจะมี
กระบวนการในการพิจารณาตามความเหมาะสม และความจําเป็น  

สําหรับประเด็นการขอออกเอกสารสิทธิของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าเตรียมการโคกสูง – บ้านดง 
เนื่องจากป่าเตรียมการโคกสูง – บ้านดง เป็นป่าถาวรที่สงวนไว้เป็นสมบัติของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 
แนวทางในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว อาจทําโดยผ่านกระบวนการของ
คณะอนุกรรมการจําแนกที่ดินจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีและนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณา ดังนั้น ช่องทางการนําเสนอเรื่องผ่าน
คณะอนุกรรมการดังกล่าว อาจสามารถนํามาใช้เพื่อให้ราษฎรที่อาศัยและทํากินในเขตป่าเตรียมการ 
โคกสูง – บ้านดง มีสิทธิในที่ดินได้ โดยนําการเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงไปยังคณะอนุกรรมการชุด
ดังกล่าว เพื่อให้มีการจัดประชุมและนําเสนอปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงของพื้นที่ป่าเตรียมการโคกสูง – บ้านดง ต่อไป โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวในหนังสือจังหวัดขอนแก่น ถึง หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นลง วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ 



~ ๑๑๓ ~ 
 

ทั้งนี้ ป่าโคกสูง – บ้านดง แบ่งออกเป็น ๒ แปลง ได้แก่ ๑) แปลงที่รอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๔๕ และ ๒) แปลงพื้นที่
บริเวณหัวงานเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการคืนพื้นที่ให้กับสถานีพัฒนาที่ดิน
ขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น  
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ต้องตรวจสอบว่า อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

จําแนกที่ดินจังหวัดขอนแก่นมากน้อยเพียงใด หากมีอํานาจ ก็อาจสรุปประเด็นปัญหาและข้อเท็จจริง 
จากการประชุมครั้ งนี้ โดยอ้างอิงเอกสารหนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ และส่งไปยัง
คณะอนุกรรมการจําแนกที่ดินจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ดําเนินการจัดประชุมทบทวนและนําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว จะทําได้เฉพาะ
กรณีพื้นที่เป็นของกรมป่าไม้  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑ .  กรณี ร าษฎรขอให้ คืนผืนป่ า ให้

เทื อก เขาภู เ ก้ า  – ภูพานคํ า  โดยขอให้ ตั ดต้ น 
ยูคาลิปตัสออกแล้วต้นไม้ชนิดอื่นทดแทนเพื่อฟื้นฟู
ระบบนิเวศ ประเด็นดังกล่าวได้ข้อสรุปเบื้องต้น 
จากการชี้แจงของผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ว่า พื้นที่ปลูกต้น 
ยูคาลิปตัสดังกล่าว เป็นการปลูกโดยกรมป่าไม้ 
ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
และอํานาจตัดสินในในการตัดต้นยูคาลิปตัสเป็นของกรมป่าไม้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้ผนวกเป็น
อุทยานแห่งชาติฯ ส่วนแนวทางการตัดต้นยูคาลิปตัสออกจากพื้นที่ โดยยกพื้นที่ให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ เรื่องดังกล่าวต้องพิจารณาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนว่า สามารถดําเนินการได้
อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร  

๒. กรณีราษฎรขอออกเอกสารสิทธิ ควรมีการพิจารณาพื้นที่ป่าตามภาพถ่ายทางอากาศ  
ณ ปัจจุบัน ว่ายังคงเหลือพื้นที่ป่าตามความเป็นจริงในส่วนใดบ้าง และพิจารณากฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือราษฎรที่ร้องขอออกเอกสารสิทธิ เนื่องจากสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่บางส่วน
ไม่ได้เป็นป่าแล้ว แต่ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทํากินของราษฎร สําหรับประเด็นปัญหาว่า ราษฎร
เข้ามาอยู่ก่อนรัฐหรือรัฐกําหนดเป็นเขตป่าก่อนราษฎรเข้ามาอยู่ ประเด็นดังกล่าวควรต้องมีการพิจารณา
พิสูจน์สิทธิต่อไป  
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การพิจารณาศึกษากรณีปญัหาการบุกรุกที่ดนิ 
ที่มีเอกสารสิทธิของราษฎร บ้านหว้ยพระ อําเภอท่าอุเทน  

จังหวัดนครพนม 
 
 

 
 ราษฎรบ้านห้วยพระ ตําบลท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ร้องเรียนด้วยวาจา ผ่าน
กรรมาธิการ เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือ กรณีมีกลุ่มนายทุนบุกรุกที่ดินที่มีเอกสารสิทธิของราษฎร บริเวณ
บ้านห้วยพระ อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จนมีเหตุทําร้ายร่างกาย และมีการแจ้งความดําเนินคดี  
แต่คดีความไม่คืบหน้า จึงเสนอขอให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปัญหาบุกรุกที่ดิน
ของประชาชนดังกล่าว คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว  
 คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๓๓ วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ 
 พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกที่ดินที่มีเอกสารสิทธิของราษฎร  
บ้านห้วยพระ อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
รายชื่อมาชี้แจง 

๑. นายอํานวย  โพธิ์ทอง  นายอําเภอท่าอุเทน 
๒. นายปราโมทย์  สายทอง  ปลัดอําเภอท่าอุเทน 
๓. นายจีรศักดิ์  ผลสุข  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม 
๔. นายพูนศิลป์  ทินกรวงษ์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน 
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ผลการพิจารณา 
 นายอําเภอท่าอุเทน 
 กรณีการบุกรุกที่ดินทํากินบริเวณบ้านห้วยพระ ตําบลท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม นั้นเกิดขึ้นจริง และที่ดินบริเวณดังกล่าว เดิมเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า บริเวณโดยรอบเป็นป่าที่
ชื่อว่า “ป่าดงกระแสน” สภาพเป็นป่าดงดิบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้มีการออก 
ใบจอง (น.ส. ๒) ให้กับ นายรัตน์  แก้วห้วยพระ กับพวก และในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้มีการออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ให้กับนางงามพิศ  สุธีรชาติกุล และนายศิลป์ สุธีรชาติกุล ซึ่งภายหลังได้
ขายให้กับ นางโนรี  สุขสวัสดิ์ เมื่อนางโนรี  สุขสวัสดิ์จะเข้ามาใช้ประโยชน์ จึงนํารถไถไปไถที่ดินบริเวณ
ดังกล่าว ทําให้นายรัตน์  แก้วห้วยพระ เข้ามาอ้างสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าว ด้วยเหตุว่า เป็นที่ดินที่ตนได้ทํา
ประโยชน์มาเป็นระยะเวลานานหลายปี ก่อให้เกิดการโต้เถียงสิทธิในที่ดิน ระหว่างนายรัตน์ แก้วห้วย
พระ และนางโนรี  สุขสวัสดิ์ และได้นําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาของศาล ซึ่งศาล
ชั้นต้นได้พิพากษาให้นางโนรี  สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ชนะคดี โดยให้นายรัตน์  แก้วห้วยพระ กับพวก ออกจากพื้นที่
ไปและชําระค่าเสียหาย ต่อมานายรัตน์  แก้วห้วยพระ กับพวก ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ แต่ศาล
อุทธรณ์มีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น เรื่องดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของศาลฎีกา  
 สําหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน อําเภอท่าอุเทน ได้เน้นไปที่การบุกรุกที่ดิน
สาธารณะ ซึ่งได้มีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล  
และเทศบาลให้จัดตั้งงบประมาณเพื่อสํารวจแนวเขตพื้นที่สาธารณะ เพื่อออกเอกสิทธิให้ชัดเจน พร้อมปรับ 
แนวเขตให้มีความเรียบร้อย โดยประสานงานกับสํานักงานที่ดิน สาขาท่าอุเทน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นอย่างดี และได้จัดให้มีการประชุมในทุกหมู่บ้าน เพื่อรณรงค์ให้เกิดความ
หวงแหนในที่ดินที่เป็นของสาธารณะ นอกจากนี้ กรณีการทําร้ายร่างกายและมีการลงบันทึกประจําวัน  
เรื่องดังกล่าว จะกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งให้คณะอนุกรรมาธิการทราบต่อไป  
 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน 
 ตามที่คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมนั้น มีความเข้าใจว่าน่าจะเป็นกรณี
เดียวกันกับกรณีที่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรบ้านห้วยพระ 
(นายรัตน์  แก้วห้วยพระ กับพวก) จึงได้มีการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งหากเป็นกรณีป่าดงกระแสน จะเกี่ยวข้องกับปัญหาราษฎรบุกรุก
ที่ดินของรัฐ และปัญหาราษฎรบุกรุกที่ดินของราษฎรด้วยกันเอง ทั้งนี้ ปัญหาการแย่งชิงกรรมสิทธิเหนือ
ที่ดินทํากินนั้น มีอยู่อย่างมากมาย เนื่องจากในปัจจุบันราคาที่ดินสูงขึ้นมาก สําหรับเรื่องร้องเรียนของ
นายรัตน์  แก้วห้วยพระ กับพวก นั้น มีมูลเหตุมาจากการถือครองหนังสือรับรองการทําประโยชน์  
ของนายศิลป์  สุธีรชาติกุล ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่ได้รับสิทธิในที่ดินซึ่งทับซ้อนกับที่ดิน 
ในใบจองของนายรัตน์  แก้วห้วยพระ จนเกิดเป็นกรณีพิพาทขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของ
ศาล และเจ้าพนักงานที่ดินต้องปฏิบัติตามคําสั่งของศาลไม่สามารถดําเนินการเป็นอื่นใดได้ 
  



~ ๑๑๙ ~ 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑. กรณีการเก็บรักษาเอกสารที่เกิดการสูญหาย เนื่องจากการขนย้ายเอกสารในระหว่างการ
ขยายอาคารสํานักงาน และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเอกสารในช่วงยกฐานะขึ้นเป็น
สํานักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน ตามเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ 
จะเป็นกรณีตัวอย่างช่องว่างของเหตุซึ่งก่อให้เกิดการทับซ้อนของที่ดินที่ไม่สามารถสืบทราบความเป็นมาได้ 
 ๒. ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิและที่ดินทํากินเป็นปัญหาที่มีอยู่ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็น
การขอเอกสารสิทธิต้องใช้ระยะเวลานาน และนายทุนมักจะได้สิทธิก่อนประชาชนอยู่บ่อยครั้ง  
เรื่องนี้ควรที่จะได้รับการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม 
  ๑. กรณีของนายรัตน์  แก้วห้วยพระ ขณะนี้เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล 
ที่ประชุมมีมติไม่นําเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒. ที่ประชุมมีมติพิจารณาศึกษาที่ดินบริเวณป่าดงกระแสน โดยเชิญ ผู้อํานวยการสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแนวเขตป่าดงกระแสน 
ขอบเขตความรับผิดชอบ และสภาพปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าดงกระแสน ตําบลท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม ในการประชุมคราวต่อไป 
  ๓. ที่ประชุมมีมติที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานกรณีการจําหน่ายใบจองของป่าดงพระทาย 
ตําบลพระทาย อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณป่าดงกระแสน ตําบล 
ท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 

 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๓๕ วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
 พิจารณาศึกษาปัญหาการบุกรุกที่ดินบริเวณป่าดงกระแสน ตําบลท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม 
รายชื่อมาชี้แจง 
   นายสุรเดช  อัคราช  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากร 
     ป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม 
ผลการพิจารณา 
 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม 
 การบุกรุกพื้นที่บริเวณบ้านห้วยพระ ตําบลท่าจําป่า ซึ่งเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 
๒๔๘๔ โดยพื้นที่บริเวณนี้มีนายทุนเข้ามาบุกรุกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทําให้ราษฎรบริเวณดังกล่าว
ฟ้องร้องและได้รับคืนพื้นที่ป่าเป็นจํานวน ๑,๔๐๐ ไร่ และรัฐได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเป็น
จํานวน ๔ แปลง ต่อมาราษฎรได้นําพื้นที่ทั้ง ๔ แปลง มาขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชน อยู่ภายใต้การอนุญาต
ของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและงบประมาณในการดูแลป่าชุมชนดังกล่าว 
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พื้นที่ป่าชุมชน จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยกรมป่าไม้จะออกใบอนุญาตจัดตั้งเป็นป่าชุมชนให้เป็น
ระยะเวลา ๕ ปีต่อ ๑ ครั้ง ซึ่งชุมชนป่าดงกระแสนถือได้ว่า เป็นป่าชุมชนตัวอย่างระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับรางวัลหลายรางวัล เช่น รางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นต้น ทั้งนี้ พื้นที่ที่มี
ปัญหาการบุกรุกและการออกเอกสารสิทธิ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสํานักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม และไม่ใช่บริเวณพื้นที่ป่าสงวน และบริเวณที่เป็นป่าชุมชน ได้ล้อมด้วยรั้วลวด
หนามเป็นอย่างดี โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบล รวมทั้ง ได้รับการดูแลร่วมกัน
จากราษฎรในชุมชนจาก ๑๓ หมู่บ้าน สามารถใช้พื้นที่ป่าชุมชนเป็นแหล่งทํากินร่วมกันได้ ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในป่าชุมชน คือ ปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุง แต่ถือได้ว่าเป็นส่วนน้อย สําหรับพื้นที่บริเวณ
โดยรอบป่าชุมชนทั้ง ๔ แปลง มีทั้งพื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่ที่มีโฉนดที่ดิน ซึ่งจากการสํารวจพื้นที่กับ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาดอกไม้ และผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยพระ สันนิษฐานว่าพื้นที่ที่มีปัญหาน่าจะอยู่ในพื้นที่ 
ที่เรียกว่า หนองห้วยบ่อ นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการลงพื้นที่ เพื่อสอบสวนเกี่ยวกับเรื่อง
การบุกรุกที่ดินจากการร้องเรียนของราษฎรด้วยเชน่กัน สําหรับกรณีสํานักสงฆ์ขอใช้พื้นที่อนุรักษ์ กรมป่า
ไม้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสํานักสงฆ์ทั่วประเทศให้นําเอกสารมายื่นเพื่อขอใช้พื้นที่ป่า ซึ่งได้รับการอนุมัติ
ทั้งหมด สําหรับเรื่องป่าชุมชน ได้มีโครงการขยายเพิ่มทุกปี มีการออกไปสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสม และ
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ มีความตกลงร่วมกันในการดูแลรักษาป่า ซึ่งกรณีป่าชุมชนนี้ 
จะอยู่ในการกํากับดูแลของกรมป่าไม้ที่มีอยู่ในป่าสงวน และป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่อย่างใด 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑. ป่าชุมชนดงกระแสนมีการบริหารจัดการที่น่าสนใจ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
ภายในชุมชน จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการที่จะนําไปบริหารจัดการป่าชุมชนอื่น ๆ ต่อไป  
  ๒. ป่าชุมชนเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ และมีคุณค่า และน่าจะช่วยลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า 
และปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง  
 

มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีมติให้เดินทางไปศึกษาดูงานกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณป่าดงกระแสน ตําบล 
ท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้เกิดความชัดเจน และรับฟังความ
เดือดร้อนของประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  
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                                ๘. 
 
 

การพจิารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริม 
และพัฒนาอาสาสมัครป้องกนัภัยฝา่ยพลเรอืน 

  
 
 
 
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นอาสาสมัครที่เกิดขึ้นถูกต้องตามกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ ซึ่งกําหนดให้จัดตั้งหน่วย อปพร.  
ขึ้นทุกอําเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร  และเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนภาคราชการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมิได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน เป็นผู้เสียสละทั้งเวลาและกําลังกายเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ แต่ได้รับการสนับสนุนและการดูแลจากภาคราชการน้อย คณะอนุกรรมาธิการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงกําหนดให้มีการพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 พิจารณาศึกษาบทบาท อํานาจหน้าที่ และแนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) ให้มีความเข้มแข็ง 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
อํานาจหน้าที่ แนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๕ กําหนดให้มีองค์กรดูแลรับผิดชอบ อปพร. 
ในลําดับต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการอํานวยการศูนย์ อปพร. กลาง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
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มหาดไทยเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีศูนย์ อปพร. กลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น ผู้อํานวยการศูนย์ฯ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ๑๒ เขต เป็นผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เขต ศูนย์ อปพร. จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้อํานวยการศูนย์ฯ ศูนย์ อปพร . เขตในกรุงเทพมหานคร มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้อํานวยการศูนย์ฯ อปพร. กรุงเทพมหานคร มีผู้อํานวยการเขตเป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ ศูนย์ อปพร. 
อําเภอ มีนายอําเภอเป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ ศูนย์ อปพร. เทศบาล มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้อํานวยการ
ศูนย์ฯ  ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา มีนายกเมืองพัทยาเป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิก  
อปพร. มีสิทธิแต่งเครื่องแต่งกายและประดับเครื่องหมาย อปพร. มีสิทธิใช้อาวุธปืนของทางราชการ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสิทธิและการคุ้มครองจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อํานวยการและ 
เจ้าพนักงานตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด  

อปพร. เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น เต็มใจ และภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็น อปพร. แต่สิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่คือขาดงบประมาณในการที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ แม้จะมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กําหนดให้ ศูนย์ อปพร.กลาง  
มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของ อปพร. แต่ในข้อเท็จจริงพบว่า ศูนย์ อปพร.กลาง ไม่ได้ให้
การสนับสนุนด้านงบประมาณเท่าที่ควร ทําให้ อปพร. ต้องไปขอการสนับสนุนจากท้องถิ่นของตนเอง  
ซึ่งท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็มีความพร้อมและงบประมาณที่ไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของ อปพร. ทําให้ความเข้มแข็งของ อปพร. แต่ละท้องที่แตกต่างกันมาก ในการนี้ ตามอํานาจ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถหยิบยกกรณีของ อปพร. ขึ้นมา
พิจารณาศึกษาได้ เนื่องจากเป็นการหาแนวทางเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการป้องกันภัย 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาอํานาจหน้าที่ของ อปพร. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคก่อน หลังจากนั้นจะเชิญหน่วยงานที่กํากับดูแล อปพร. มาร่วมประชุมกับ
คณะอนุกรรมาธิการ เพื่อจะได้หาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ อปพร. มีความเข้มแข็ง  
โดยจะเริ่มพิจารณาจากอํานาจหน้าที่ของ ศูนย์  อปพร. กลาง เป็นลําดับแรก ซึ่ งศูนย์ดั งกล่าว  
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ได้รับมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ โดยจะเป็นการพิจารณาศึกษาในเชิงนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน ตลอดจน
งบประมาณ ในการนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการจะหยิบยกประเด็นแนวทางการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ อปพร .  ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ งหนึ่ ง ในการประชุมครั้ งต่อไป โดยเสนอให้คณะ 
อนุกรรมาธิการกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยอาจนําแนวทางการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งมาเป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบ 

 

  



~ ๑๒๕ ~ 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
 พิจารณาศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล อปพร. ในท้องถิ่น 
ค่าตอบแทนและการสนับสนุนงบประมาณในการทํางานของ อปพร. จึงขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่มีงบประมาณดูแล อปพร. ส่วนกรณีผลักดันให้มีค่าตอบแทนให้กับ อปพร. จะต้องใช้เงิน
งบประมาณค่อนข้างมาก เนื่องจากมีสมาชิก อปพร. อยู่จํานวนมากทั่วประเทศ  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
 คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า การพิจารณาเรื่องดังกล่าว ควรเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หรืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้ง
ข้อกฎหมาย กับคณะอนุกรรมาธิการ 
 
 
 

 
  



~ ๑๒๖ ~	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



~ ๑๒๗ ~ 
 

 

 

                                ๙. 
 
 

การพิจารณาทบทวนผลการดําเนนิงาน และพิจารณากําหนด
โครงการหรือกิจกรรมของคณะอนกุรรมาธิการ 

 

 คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงาน และพิจารณากําหนดโครงการ 
หรือกิจกรรมของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปผลการพิจารณา ดังนี้ 

 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
  พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
  คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ ที่ประชุมมีความเห็นว่า ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการยังไม่บรรลุผลอีกหลายเรื่อง  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรมีการพิจารณาศึกษาเรื่องกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อชุมชน ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และคณะ 
อนุกรรมาธิการได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการ ในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
คราวต่อไป 

  



~ ๑๒๘ ~	
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๔ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา  
  คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา 
และทบทวนผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้ 

  ๑. พิจารณาทบทวนผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อชุมชน  
ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ  
   คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีความสําคัญ ควรมีการพิจารณาศึกษา
เพิ่มเติม โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและร่วมหาทางผลักดัน 
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในประเด็นการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานผล 
การจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางพัฒนากระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแบบการมีส่วนร่วม
ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐” วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เสนอต่อคณะกรรมาธิการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาศึกษาและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเชิญ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อชี้แจง
ข้อมูลข้อเท็จจริงและร่วมหาทางผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

 ๒. พิจารณาทบทวนโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี  
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรมีการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง และความคืบหน้า
ของโครงการเหมืองแร่โปแตช ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องดังกล่าว 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เชิญ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริง และความคืบหน้าของโครงการเหมืองแร่
โปแตช 

 ๓. พิจารณาทบทวนการศึกษาปัญหาที่ดินทํากินของประชาชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น  
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
ต่อคณะกรรมาธิการ และเสนอความเห็นตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของประชาชน
รอบเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

 ๔. พิจารณาทบทวนการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนจากเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและ
ประสบความสําเร็จ  
 คณะอนุกรรมาธิการพิจาณาแล้วเห็นว่า การศึกษาเรื่องดังกล่าว ควรศึกษาแนวทาง 
การดําเนินงานขององค์กรหรือเครือข่ายภาคประชาชนที่มีผลการดําเนินงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และ 
มีความเข้มแข็ง เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรภาคเอกชน 



~ ๑๒๙ ~ 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเชิญ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น มาเข้าร่วมประชุม 
เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานขององค์กร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ๕. พิจารณาทบทวนการศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและร่าง
กฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
มีหลายฉบับ จึงควรศึกษาร่างกฎหมายดังกล่าวในเชิงบูรณาการ แล้วสรุปเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการ 
ส่วนร่างกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ร่างกฎหมายดังกล่าวเกิดจากบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ จึงควรศึกษาและผลักดันให้มีการตรา
กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความเข้มแข็งต่อไป 

 

 
 

 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 พิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 
ผลการพิจารณา  
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณารายงานผลการสัมมนา เรื่อง “แนวทางพัฒนากระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” 
วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคาร 
รัฐสภา ๒  
 คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า การพิจารณาศึกษารายงานการสัมมนาดังกล่าว ควรเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ จึงเห็นควรให้อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ นํารายงานสัมมนา
กลับไปศึกษา และจะกําหนดวันประชุมเพื่อพิจารณารายงานสัมมนาดังกล่าวในโอกาสต่อไป  

 คณะอนุกรรมาธิการได้มีมติกําหนดวันประชุม เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องที่คณะ 
อนุกรรมาธิการได้เคยมีการพิจารณาศึกษา ดังนี้ 

 วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  
 ๑) พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนบริเวณ
รอบเขื่อนอุบลรัตน์ ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
 ประเด็นการพิจารณา : พิจารณาศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ
อ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ ให้ได้รับสิทธิในที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย และหาแนวทางให้ความชัดเจนกับ
ประชาชนเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินบริเวณรอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีปัญหาความทับซ้อนของพื้นที่ 



~ ๑๓๐ ~	
 

 ๒) พิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนจากเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความ
เข้มแข็งและประสบความสําเร็จ  
 ประเด็นการพิจาณา : พิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินงานของเครือข่ายฯ และร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างองค์กรภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
๑)  พิจารณาศึกษาโครงการเหมืองแร่โปรแตซ จังหวัดอุดรธานี  
ประเด็นการพิจารณา : พิจารณาความคืบหน้าของโครงการเหมืองแร่โปรเตช และขั้นตอน

กระบวนการศึกษาโครงการฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง 

๒) พิจารณาศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและร่างกฎหมายว่าด้วย
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

ประเด็นการพิจารณา : พิจารณาศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

 

 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๓ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
  พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  
รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 
ผลการพิจารณา 
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาผลการพิจารณาที่ผ่านมา  ซึ่งเรื่องพิจารณาส่วนใหญ่ของคณะ 
อนุกรรมาธิการ จะมุ่งเน้นศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน และพิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนของประชาชน  
 มติที่ประชุม คณะอนุกรรมาธิการได้มีมติพิจารณาศึกษาและจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. พิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี 
  ๒. พิจารณาศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มเป็น
เครือข่าย ในการตรวจสอบการทุจริตจากการดําเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐในระดับท้องถิ่น โดยศึกษา 
จากกรณีการจัดการถ่านหิน จังหวัดสมุทรสาคร  
  ๓. เดินทางไปศึกษาดูงานและเผยแพร่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตชุมชน
อุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี  

 



~ ๑๓๑ ~ 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒๘ วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
  พิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 
ผลการพิจารณา 
 คณะอนุกรรมาธิการ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งที่ประชุม
เห็นควรให้มีการติดตามความคืบหน้าเรื่องพิจารณาที่ผ่านมา และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทํา
สรุปผลการดําเนินงาน และเรื่องค้างพิจารณา เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการในการประชุมคราวต่อไป 
 คณะอนุกรรมาธิการ ได้พิจารณากรณีบริษัทเจ้าของโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัด
อุดรธานี มีหนังสือขอความอนุเคราะห์คัดสําเนาบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาโครงการในด้านการมีส่วนร่วมกับประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องดังกล่าว  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะอนุกรรมาธิการยังพิจารณาศึกษา 
เรื่องดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีข้อสรุป จึงมีมตไิม่จัดส่งสําเนาบันทึกการประชุมดังกล่าว  
 

 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๓๐ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  
 พิจารณาศึกษาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาผลการดําเนินงาน นับแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยตั้งข้อสังเกตและแนวทางติดตามการพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. พิจารณาศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการดําเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชน ตามมาตรา ๖๗  
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และการพิจารณาศึกษาร่าง
กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และร่างกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีความสําคัญ โดยเห็นว่ารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้ อาทิเช่น สิทธิชุมชน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗ เป็นต้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีการตรากฎหมายรองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่ง
คณะอนุกรรมาธิการได้เคยมีการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว  
และทราบว่าร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  



~ ๑๓๒ ~	
 

คณะอนุกรรมาธิการจึงได้ขอความร่วมมือจากผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ติดตามผล
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและแจ้งให้คณะ 
อนุกรรมาธิการทราบ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการแจ้งความคืบหน้าใด ๆ ให้คณะอนุกรรมาธิการทราบ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายว่า
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และร่างกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
โดยเชิญเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม ในการประชุม
คณะอนุกรรมาธิการคราวต่อไป 

๒. พิจารณาศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนจากเครือข่ายภาคประชาชน  
ซึ่งมีการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จและมีความเข้มแข็ง 

ที่ประชุม ได้อภิปรายเกี่ยวกับการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๘ ซึ่งได้เชิญประธาน
ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น และผู้อํานวยการศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น เข้าร่วมประชุม 
ซึ่งปัจจุบันการดําเนินงานขององค์กรภาคประชาชนดังกล่าวทําหน้าที่ได้ดีและภาครัฐได้ให้ความสําคัญ
มากขึ้น 

๓. พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรตําบล 
เขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ทําเรื่องส่งมอบคืนพื้นที่หัวงานเขื่อนอุบลรัตน์ให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สําหรับกรณีปัญหาแนวเขตพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ชัดเจนและ 
ทับซ้อนกัน คณะอนุกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมาธิการได้
มีมติเห็นชอบหลักการในการตั้งคณะทํางานดังกล่าวแล้ว สําหรับการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็น
คณะทํางาน ที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางมุกดา  พงษ์สมบัติ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
คนที่หนึ่ง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตั้งเป็นคณะทํางาน 

๔. พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตําบลโนนสมบูรณ์ 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กรณีได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปลูกต้นยูคาลิปตัส 
บนเทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา และกรณีขอให้ยกเลิกป่าเตรียมการ โคกสูง – บ้านดง และออกเอกสาร
สิทธิ์ให้กับราษฎร 
 การพิจารณากรณีราษฎรได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปลูกต้นยูคาลิปตัส  
บนเทือกเขาภูเก้า – ภูพานคํา เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช พิจารณาส่งมอบคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ และการพิจารณากรณีราษฎรขอให้ยกเลิกป่า
เตรียมการ โคกสูง – บ้านดง และออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎร เรื่องดังกล่าวคณะอนุกรรมการพัฒนา
ที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และมีมติเห็นชอบให้
ตั้งคณะทํางาน ประกอบด้วย นายอําเภอแต่ละอําเภอ เป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงาน
คณะอนุกรรมการในกรอบระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากการแต่งตั้ง  
  



~ ๑๓๓ ~ 
 

 มติที่ประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวล่วงเลยระยะเวลามา
พอสมควรแล้ว จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการติดตามความคืบหน้าการตั้งคณะทํางานดังกล่าว รวมทั้ง
แจ้งผลความคืบหน้าการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับทราบต่อไป 

 
 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๓๔ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖  
 พิจารณาศึกษาโครงการศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
 ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  วันพุธที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ มีมติ เห็นชอบในหลักการให้คณะ 
อนุกรรมาธิการร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน กรณีการจําหน่ายใบจองของป่าดงพระทาย ตําบลพระทาย 
อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณป่าดงกระแสน ตําบลท่าจําปา อําเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยคณะกรรมาธิการ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากําหนด
วัน เวลา และสถานที่ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม  
 คณะอนุกรรมาธิการ ได้พิจารณาแนววางท่อก๊าซธรรมชาติ ในโครงการวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ําพอง ซึ่งจะมีการวางท่อก๊าซผ่านพื้นที่ตําบลต่าง ๆ 
ของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า เนื่องจากแนววางท่อก๊าซ
ธรรมชาติผ่านเขตพื้นที่ในหลายตําบล การเชิญผู้นําท้องถิ่นในแต่ละตําบล เข้าร่วมประชุมกับคณะ 
อนุกรรมาธิการ ณ อาคารรัฐสภาอาจไม่สะดวก จึงเห็นควรเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องดังกล่าว 
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

 
  



~ ๑๓๔ ~	
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ ๓๗ วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 พิจารณาการเดินทางศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

รายชื่อผู้มาชี้แจง  ไม่มี 

ผลการพิจารณา 
  ตามที่คณะอนุกรรมาธิการ ได้กําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ําพอง และจัด
ประชุมการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ในวันที่ ๒๕  ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ตําบลพระทายและ
ตําบลท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นั้น เนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการติดภารกิจสําคัญ  
จึงไม่สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงขอให้คณะ 
อนุกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา เพื่อกําหนดวันในการเดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม 
  ๑. ที่ประชุมมีมติเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องร้องเรียนของพระคํานวณ พินแย่ง กรณีขอให้
ตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานเอกชน  
ในโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ําพอง และประชุม
คณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ตําบลเขื่อนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ 
 ๒. ที่ประชุมมีมติเดินทางไปศึกษาดูงานกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณป่าดงกระแสน ตําบล 
ท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้เกิดความชัดเจน และรับฟังความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยรวมต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
 

 
  



~ ๑๓๕ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
รายนามคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รายนามที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  



 
 

 

  



 
 

รายนามคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 

๑. นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

๒. นางมุกดา  พงษ์สมบัติ    รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีหน่ึง 

๓. นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนท่ีสอง 

๔. นายไพโรจน์  คุนผลิน  โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 

๕. นายพชรนน  คณาโชติโภคิน  อนุกรรมาธิการ 

๖. นายปัญญา   จินตะเวช  อนุกรรมาธิการ 

๗. นายวราวงษ์  พันธุ์ศิลา  อนุกรรมาธิการ 

๘. นายสุพล   ฟองงาม   อนุกรรมาธิการ 

๙. นายสวัสดิ์   เรวรรณ ์   อนุกรรมาธิการ 

๑๐. นางฉวีวรรณ  ป้องพาล   เป็นอนุกรรมาธิการ 

  



  



  
รายนามท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

  ๑. นายธนิก   มาสีพิทักษ์ 

   ๒.  นางระพิพรรณ   พงศ์เรืองรอง 

   ๓.  นายจิรชัย  เชาวลิต 

   ๔.  นางภรภัทร   สมบัติศิริ 

   ๕.  นางประกายรัตน์   สุรนาทยุทธ 

   ๖.  นายยุทธนา   เลี่ยวสมบูรณ์ 

   ๗.  นายรังสรรค์  พงษ์ประภาพันธ์ 

   ๘.  นายดามพ์  เผด็จดัสกร 

     ๙.  นายโสภณ  ไชยมี 

  ๑๐.  นายณัฐพฤทธ์  ณ  พัทลุง 

  ๑๑.  นายปราชญ์ดา  ไมดาน 

  ๑๒.  นายคณิต  พรหมหีต 

  ๑๓.  นายนิคม  บุญวิเศษ 

  ๑๔.  นายสมใจ  เพกกิ้ม 

  



 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
ประกาศคณะกรรมาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานแก้ไขปัญหาที่ดินรอบเขื่อนอุบลรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  







 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ลําดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยในอดีต 

 
  



 
 

 

  



ก 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

------------------------------- 

มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผย
ข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอัน
พึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญ
อื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

การวางแผนพัฒนาสั งคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรม  การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมี
ผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทั่วถึงก่อนดําเนินการ 

มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน 

มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันรวดเร็ว 

มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเว้น
การกระทําของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น 

มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่
เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค 

ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนผู้บริโภค ทําหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและ
การบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ให้รัฐ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๖๒ บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  



ข 
 

บุคคลซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อม
ได้รับความคุ้มครองฃ 

มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมี
สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและ
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
ความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 

มาตรา ๗๘ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง
ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสําคัญ 

(๒) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมี
แผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ 

(๓) กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
จังหวัดนั้น 
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(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทําและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

(๖) ดําเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม 

(๗) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ 
เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

(๘) ดําเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รบัสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม 
 
มาตรา ๘๗ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การ

วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ

ทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 
(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 

(๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องคํานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่
ใกล้เคียงกัน 

มาตรา ๑๖๓ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่กําหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ 

คําร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทําร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย 



ง 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องให้
ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นชี้แจงหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติและคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดด้วย 

มาตรา ๑๖๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานวฒุิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออก
จากตําแหน่งได้ 

คําร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวกระทํา
ความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๑๖๕ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระทําได้ในเหตุ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของ

ประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้ 

(๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดให้เป็นการออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดย

เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ หรือเป็นการออก
เสียงเพื่อให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 

การออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการ
ตามที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล จะกระทํามิได้ 

ก่อนการออกเสียงประชามติ รัฐต้องดําเนินการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ และให้บุคคลฝ่าย
ที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน 

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียง
ประชามติ ระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเสียงประชามติ เพื่อมีข้อยุติ 
  



จ 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

------------------------------ 

 มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอ ความเห็นชอบตาม 
มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๔๙ 

  ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติ แนวทางการ
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน เอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาด
ด้วย 

  ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้ง ขึ้นในพื้นที่ใดมีการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐาน ที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภท
หรือขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม แห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้โครงการหรือกิจการ ในทํานองเดียวกัน
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้ โครงการหรือกิจการ
นั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติ ตามมาตรการต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสําหรับ โครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 

  มาตรา ๔๗ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตาม มาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกิจการ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับ
เอกชน ซึ่งต้องเสนอ ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้ ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดทํา รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระยะทําการศึกษาความ เหมาะสมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเสนอ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่เสนอตาม
วรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเป็นผู้ชํานาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทําการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วยก็ได้ 



ฉ 
 

  สําหรับโครงการหรือกิจการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม มาตรา ๔๖ ซึ่งไม่จําต้อง
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตาม วรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ กิจการนั้นจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอ 
ความเห็นชอบก่อนที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๔๙ 

  มาตรา ๔๘ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตาม มาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกิจการซึ่ง จะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตาม
กฎหมายก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือ ดําเนินการ ให้บุคคลผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายนั้น และต่อสํานักงานนโยบายและแผน 
สิ่งแวดล้อม ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทําเป็นรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดตาม มาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได้  

  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับ โครงการหรือ
กิจการตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตาม มาตรา ๔๙ จากสํานักงานนโยบายและ แผนสิ่งแวดล้อม 

  ให้สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมตรวจสอบรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่า รายงานที่เสนอมามิได้จัดทําให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน มาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมีเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้สํานักงาน
นโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อมแจ้งให้บุคคลผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในกําหนด เวลาสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น 

  ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นว่า รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา ถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตาม วรรคสามแล้ว ให้สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสนอ
ความเห็น เบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกําหนดสามสิบวัน นับแต่วัน ที่ได้รับการ
เสนอรายงานนั้น เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา ต่อไป 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด ซึ่งจะต้อง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสําหรับโครงการ
หรือ กิจการนั้น หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 
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  มาตรา ๔๙ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการตาม มาตรา ๔๘ ให้กระทําให้แล้ว
เสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ถ้าคณะกรรมการผู้ชํานาญการมิได้พิจารณาให้เสร็จภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบแล้ว  

  ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ  หรือในกรณีที่ ให้ ถือว่า
คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจ ตามกฎหมายส่ังอนุญาตแก่
บุคคลซึ่งขออนุญาตได้ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่ รอการสั่งอนุญาตแก่
บุคคลผู้ขออนุญาตไว้ก่อนจนกว่าบุคคลดังกล่าวจะเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่คณะกรรมผู้ชํานาญการสั่งให้ ทําการแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทําใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือ
รายละเอียดที่ คณะกรรมการผู้ชํานาญการกําหนด 

  เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมซึ่งได้ทําการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือได้จัดทําใหม่ทั้งฉบับแล้ว ให้ คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าว แต่ถ้าคณะกรรม ผู้ชํานาญการมิได้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า คณะกรรมการผู้ชํานาญการเห็นชอบ และให้
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสั่งอนุญาตแก่ บุคคลผู้ขออนุญาตได้ 

  ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให้โครงการ
หรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศกําหนดตาม มาตรา ๔๖ ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่อ อายุใบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามวิธีการ
เช่นเดียวกับการขอ อนุญาตด้วยก็ได้ 

  มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม 
มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๔๙ ให้กรรมการผู้ชํานาญการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการผู้ชํานาญการ มี อํานาจตรวจสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการที่เสนอขอรับ
ความ เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ตามความเหมาะสม 

  เมื่อคณะกรรมการผู้ชํานาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตาม มาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจ ตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต หรือ
ต่ออายุใบอนุญาต นํามาตรการ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกําหนด
เป็น เงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไข ที่กําหนดตามกฎหมายใน
เรื่องนั้นด้วย 
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  มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม มาตรา ๔๗ และ มาตรา ๔๘ รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจกําหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตาม มาตรา ๔๖ ต้อง จัดทําหรือได้รับการรับรองจากบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็น
ผู้ชํานาญการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ 

  การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ชํานาญการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
จะมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาต การออก ใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต และการเสีย
ค่า ธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
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ระเบียบและประกาศที่สําคัญเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

------------------------------- 

 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาด
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธี
ปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่ อาจก่ อ ให้ เกิ ดผลกระทบต่อชุมชนอย่ า งรุนแรงทั้ งทางด้ านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  
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ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่รวบรวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการ
และค่านิยมต่าง ๆ ของสาธารณชนไว้อยู่ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เป็นการสื่อสารสองทาง 
และเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าและที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน 

เจมส์ แอล เครยัน 

 การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่อํานาจในการ
ตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจํานวนน้อย แต่อํานาจควรได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชน  
เพื่อทุก ๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนรวม 

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้ง การจัดสรร
ทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการ
ให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คําแนะนําปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุม
โดยตรงจากประชาชน 

คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ 
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ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑ 

 ๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชน 
จะช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้ง 
ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนนํามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ ที่น่าจะเป็นคําตอบที่มีประสิทธิผล
ที่สุดได้  
 ๒. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้อง
ใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่คํานึงถึงความ
ต้องการแท้จริงของประชาชนนั้น อาจนํามาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน อันทําให้ต้อง 
เสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด  
 ๓. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพัน 
อย่างมั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ  
ลดข้อโต้แย้งทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล  
 ๔. การนําไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทําให้ประชาชนมีความรู้สึก
ของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็นมันเกิดผล
ในทางปฏิบัติ และยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย  
 ๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้ามา
แสดงความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่ง
ฝ่าย ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้  
 ๖. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความ 
ชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน  
 ๗. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องได้มาทํางานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วงกังวล 
และมุมมองของสาธารณชนต่อการทํางานขององค์กร ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยา
ตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้  
 ๘. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
ทําให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้ง เป็นการ
ฝึกอบรมผู้นํา และทําให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการทํางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 
 
 
 
๑เจมส์ แอล. เครย์ตัน. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม. แปลโดย ศ.นพ.
วันชัย วัฒนศัพท์, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ผศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี. ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑.  
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ระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน๒ 

 

 การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
และความละเอียดของการแบ่งเป็นสําคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ํา จํานวน
ประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จํานวนประชาชนที่เข้ามีส่วน
ร่วมก็จะลดลงตามลําดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามลําดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด ได้แก่ 

 ๑. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ําสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
หรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ  
 ๒. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ 
ผู้วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดีข้อเสีย
ของโครงการอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น การจัดทําแบบสอบถามก่อนริเริ่มโครงการต่าง ๆ หรือ 
การบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เป็นต้น  
 ๓. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ 
และประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น  
 ๔. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการกับประชาชน 
มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการโครงการ 
เหมาะที่จะใช้สําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้ 
กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปัญหา 
ขอ้ขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น  
 ๕. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันดําเนิน
โครงการ เป็นขั้นการนําโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 ๖. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน  
เพื่อแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งที่ มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลงประชามติจะสะท้อน 
ถึงความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและ 
การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึง
เพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาล
ต้องปฏิบัติตาม แต่สําหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ ผลของการประชามติ 
มีทั้งแบบที่มีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบที่เป็นเพียงการให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีผล
บังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด (มาตรา ๑๖๕) 
 
๒บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy). กรุงเทพฯ : 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘.   
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พัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยในอดีต๓ 

 ในระยะ ๓๐ ปีแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย (๒๔๘๙ – ๒๕๑๙) 
เป็นยุคที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย คือ แค่การเลือกตั้ง ขณะที่การมีส่วนร่วมรูปแบบอื่น ๆ 
เกิดขึ้นน้อย และมักเป็นเรื่องของการเมือง การปฏิวัติ รัฐประหาร การประท้วง หรือเดินขบวน เช่น  
การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาธรรมศาสตร์เพื่อเรียกร้องมหาวิทยาลัยคืนจากเหตุการณ์กบฏ 
แมนฮัตตัน (พ.ศ.๒๔๙๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างขบวนการสันติภาพซ่ึงมีเป้าหมาย 
ในการต่อต้านสงคราม (พ.ย.๒๔๙๕) การเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้ง (พ.ศ.๒๕๐๐) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อต่อต้านรัฐบาล (๑๔ ต.ค.๒๕๑๖) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้แรงงานในการเรียกร้อง 
เรื่องค่าจ้างขั้นต่ํา (พ.ศ.๒๕๑๗) การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา 
เรื่องหนี้สินและการครอบครองที่ดิน (พ.ศ.๒๕๑๗) และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประท้วง
รัฐบาล พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๑๙  

 ในระยะ ๒๐ ปีต่อมา (๒๕๒๐ – ๒๕๓๙) การมีส่วนร่วมในทางการเมืองที่ประชาชน 
กลุ่มต่างๆ ไม่พอใจรัฐบาลยังคงเกิดขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมในการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี  
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ลาออก (พ.ศ.๒๕๒๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชาติไทย
ตามนโยบาย ๖๖/๒๓ และที่สําคัญคือ เหตุการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเรียกร้องให้มีการ
ปฏิรูปการเมืองในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ซึ่งผู้นํากระบวนการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทําให้ 
พลังมวลชนเพิ่มมากขึ้น แต่ฝ่ายรัฐกลับใช้แนวปฏิบัติแบบเดิมๆ ทําให้เกิดการใช้ความรุนแรง จนนํามาซึ่ง
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของรัฐ เป็นผลให้รัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยเพิ่มเติมหมวด ๑๒ ว่าด้วย “การจัดทํา
รัฐธรรมนญูฉบับใหม่” กําหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีสมาชิก ๒ ประเภท คือ ส.ส.ร. ซึ่งเป็นตัวแทน
ของจังหวัด และ ส.ส.ร.ประเภทนักวิชาการ ซึ่งจัดเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ 
(พุทธศักราช ๒๕๔๐)  

 ในระยะ ๑๐ ปีต่อมา (๒๕๔๐ – ๒๕๔๙) เป็นยุคแรกของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้กําหนดเจตนารมณ์เรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ ตัดสินใจ ติดตาม
ตรวจสอบ และถอดถอนผู้ทุจริต ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบาย  
มีการกระจายอํานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง 
มากข้ึน และประชาชนเรียนรู้ที่จะใช้การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยสันติวิธี จึงมีเหตุการณ์การมี 
ส่วนร่วมของประชาชนที่สําคัญ เช่น การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ซึ่งมีจํานวนถึง ๑๖ ฉบับ 
การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาสังคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ ได้ ย่ืนฟ้องขอให้ศาลปกครอง 
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มีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จํากัด (มหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘ และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนไขเวลาการยกเลิก
กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๘ มีผลให้แผนการนํา กฟผ. เข้ากระจาย
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอันยุติลง การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบ่อนอก - บ้านกรูด โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติและ 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย และมีหลายกรณีที่ประชาชนประสบความสําเร็จในการใช้สิทธิ 
มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจของรัฐ  
เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ําหนองหาน จังหวัดสกลนคร ที่ประชาชนร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาหนองหาร
และนําเสนอภาครัฐจนได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวกัน 
ของตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา และปราชญ์ชาวบ้าน ตั้งเป็น
เครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) ที่มีผลงานอันถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการทุจริตโดยแท้จริง  

 ต่อมา ได้เกิดเหตุการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ต้องจารึกไว้อีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ  
การที่ประชาชนจํานวนมากออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตําแหน่ง แต่ก็มี
ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยู่ จนทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญ คือ การยึดอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นําไปสู่การ
ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกเสียงลงประชามติ
เพื่อให้ความเห็นชอบการนําร่างรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๐ 
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